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3ค ุ ย ก ั บ  บ . ก .

ส วัสดีครับทุกท่าน opnmnd ฉบับแรกได้ผ่านสายตาท่านไปแล้ว ผมกราบขอบพระคุณที่มีเสียงตอบรับมา

ดีมากๆ ทั้งพี่น้องเยาวชนที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อนนักเรียนไทยในเยอรมนี และจากประเทศอื่นๆ อีกทั้งผู้ใหญ่ได้

อ่านและให้ข้อแนะนำากลับมามากมาย ผมและทีมงานกราบขอบพระคุณที่ท่านเมตตาลูกหลานที่อยู่แดนไกล บางท่าน

ให้กำาลังใจและเชิญคณะทีมงานพบปะพูดคุยเมื่อกลับเมืองไทย นี่เป็นแรงใจที่สำาคัญของพวกเราเพื่อจะสร้างสรรค์ผล

งานดีๆ ให้ท่านได้อ่านกัน

 ฉบับนี้ทีมงานก็ทุ่มสุดตัวอีกครั้ง ในเรื่องความเป็นตัวตนของชาวเยอรมัน ผ่านเรื่องของ “เบียร์” ผมได้ยิน

เรื่องราวของเบียร์มาตั้งแต่เล็กจนโต ได้ยินแต่คนเรียกประเทศเยอรมนีว่าเมืองเบียร์ จึงมาเข้าใจเมื่อได้มาสัมผัสด้วย

ตัวเอง ทีมงานจึงได้ตกลงกันว่าจะเจาะลึกเรื่องเบียร์ เพราะเป็นเหมือนหนึ่งในสิ่งที่สำาคัญของประเทศนี้

 ผมสังเกตว่าเบียร์เป็นเครื่องดื่มที่มีบทบาทสำาคัญในสังคมเยอรมัน เพราะเบียร์มักจะเป็นเครื่องดื่มลำาดับ

ต้นๆ ที่ถูกเลือกในงานฉลองเทศกาลสำาคัญ โดยเฉพาะโอกาสพิเศษ และการเฉลิมฉลองความสำาเร็จมักจะมีเบียร์

สอดแทรกอยู่ตรงกลางเสมอ เบียร์จึงเป็นเหมือนรางวัลของความสำาเร็จ ซึ่งน่าสนใจว่า เครื่องดื่มชนิดนี้เกิดขึ้นหลาย

พันปีมาแล้ว และเป็นเหตุผลให้นักวิทยาศาสตร์ของโลกเกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สำาคัญต่างๆ ขึ้นมา

ตามๆ กัน ดังคำากล่าวที่ว่า “Beer saved the world.”

เบียร์อาจเริ่มด้วยความบังเอิญ แต่ก็ได้รับการพัฒนาด้วยความตั้งใจจากชาวเยอรมัน จนได้ขึ้นชื่อในโลกนี้   

ว่าเป็นประเทศที่มีเบียร์มากมายหลายยี่ห้อที่สุด และรสชาติดีที่สุด opnmnd ฉบับนี้ ในบทความหลักจะนำาเสนอ     

รายละเอียดของเบียร์ที่น่ารู้  เช่น ประวัติความเป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และบทสัมภาษณ์แนวความคิดของ 

ชาวเยอรมันที่มีต่อเครื่องดื่มชนิดนี้ อีกทั้งบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเบียร์ สูตรอาหาร และเครื่องดื่มแปลกใหม่ที่ 

ทำาจากเบียร์ มานำาเสนอให้ท่านได้อ่านกันครับ

  ท้ายนี้ผมหวังว่าท่านจะเข้าใจเรื่องราวของเบียร์มากขึ้น และดื่มมันอย่างละเมียดตามความถนัดนะครับ 

ขอบคุณครับ ...Prost!

กานต์อธิป เพ็ชรเจริญ / บรรณาธิการบริหาร
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ไม่ใช่ทุกสมาคมจะมีชื่อที่ลงท้ายด้วย “ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์” คำาลงท้ายนี้ บอกอะไรผู้อ่านได้บ้าง? หนึ่งใน
หลายๆ สมาคมที่ลงท้ายด้วยคำาดังกล่าวนี้ คือ ส.น.ท.ย. 

ส.น.ท.ย. ค ืออะไร?  
ส.น.ท.ย. หรือ สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหนึ่งใน
หลายๆ สมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำาไร จัดกิจกรรมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สมาชิกของสมาคม และสังคม

ส.น.ท.ย. ท ำ�อะไรบ้�ง?  
ส.น.ท.ย. จัดกิจกรรม รวบรวม บริหารจัดการ และ

ถ่ายทอดข้อมูล เพื่อสนับสนุนสมาชิกและสังคม เช่น จัด
กิจกรรมให้สมาชิกและผู้สนใจพบปะสังสรรค์กันในงาน เช่น 
งานกีฬาที่เมืองฮัมบวร์ก (Hamburg) ในวันศุกร์ เสาร์และ
อาทิตย์ที่ 12-14 ตุลาคมที่ผ่านมา งานวิชาการที่จะจัดขึ้น
เร็วๆ นี้ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังแบ่งการจัด
กิจกรรมเป็นหลายระดับ เช่น ระดับประเทศ ระดับรัฐ และ
ระดับเมือง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดข้อ
จำากัดในเรื่องการเดินทาง นอกจากนั้น สมาคมยังมีเว็บไซต์ 
วารสารของสมาคมที่ท่านผู้อ่านกำาลังอ่านอยู่นี้ และเฟซบุ๊ค 
(facebook) ของสมาคม เพื่อความสะดวกและความง่ายใน
การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก 

ส.น.ท.ย. และว�รส�รนี ้ 
ม ีคว�มเกี ่ยวข ้องกันอย่�งไร?  

ส.น.ท.ย. ก็เหมือนสมาคมทั่วไป ที่จัดให้มีการทำา

วารสารของสมาคม เพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถสื่อสาร
ถึงสมาชิกและบุคคลที่สนใจ จึงกล่าวได้ว่า วารสารนี้เป็น
ส่วนย่อยส่วนหนึ่งของสมาคม ความเข้าใจและการ
สนับสนุนวารสารนี้ จึงถือได้ว่า เป็นการเข้าใจและการ
สนับสนุนส่วนหนึ่งของสมาคมเช่นกัน 

ส.น.ท.ย. ให ้อะไรกับผู ้อ ่�นได้บ ้�ง?  
ส.น.ท.ย.เป็นเหมือนศูนย์รวมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้

สมาชิกและผู้สนใจมาร่วมทำากิจกรรมที่ตนคิดว่ามีประโยชน์ 
ทั้งยังเป็นการพักผ่อนจากการเรียนการศึกษา อีกทั้ง
เป็นการพบปะกันโดยตรงระหว่างบุคคล เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธ์กันในรูปแบบที่เพิ่มเติมจากความสัมพันธ์ที่ผ่าน
ทางการสื่อสารแบบอื่นๆ ส.น.ท.ย. มีฐานข้อมูล ที่เกี่ยว 
ข้องกับเรื่องของนักเรียนไทยในประเทศเยอรมนี ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลในส่วนบุคคล การศึกษา สภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยที่นักเรียนนักศึกษาใช้ชีวิตในเมืองต่างๆ ของประเทศ
เยอรมนี และเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนสมาชิก และบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ติดต่อภาครัฐและเอกชนในนาม
สมาคม และให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ที่ไม่ขัดกับ
หลักการของสมาคม ทั้งยังเป็นอีกเวทีหนึ่ง ให้สมาชิกได้มี
โอกาสเข้ามาฝึกการบริหารจัดการองค์กรที่มีรูปแบบเป็น
สมาคม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษา

นำาไปใช้กับชีวิตในอนาคต

ส.น.ท.ย. ต ้องก�รอะไรจ�กผู ้อ ่�น?  
ส.น.ท.ย. จะอยู่ได้นั้น ต้องมีทีมงานในการบริหาร

จัดการ และเงินในการสนับสนุนกิจกรรมเหมือนกับสมาคม
ทั่วไป ในส่วนของทีมงาน ก็จะมาจากสมาชิกของสมาคมที่

โ ด ย  น า ว า อ า ก า ศ ต ร ี  ณ ว ร ุ ณ  ด ี ม า
น ั ก บ ิ น ป ร ะ จ ำ า ฝ ู ง บ ิ น พ ร ะ ร า ช พ า ห น ะ  ก อ ง ท ั พ อ า ก า ศ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร  น า ย ท ห า ร น ั ก เ ร ี ย น ห ล ั ก ส ู ต ร เ ส น า ธ ิ ก า ร ท ห า ร
ว ิ ท ย า ล ั ย เ ส น า ธ ิ ก า ร ท ห า ร  เ ม ื อ ง ฮ ั ม บ ว ร ์ ก  ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม น ี
( F ü h r u n g s a k a d e m i e  d e r  B u n d e s w e h r  H a m b u r g )
อ ุ ป น า ย ก ฝ ่ า ย ก ิ จ ก า ร ภ า ย ใ น

6ส � ร จ � ก  ส . น . ท . ย

ส า ร จ า ก 
ส . น . ท . ย
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เป็นนักเรียนนักศึกษา ที่มีระยะเวลาในการศึกษาระยะหนึ่ง 
ทีมงานของสมาคมจึงสับเปลี่ยนหมุนเวียนจากรุ่นสู่รุ่น ถ้า
ไม่มีสมาชิกและทีมงานที่เป็นรุ่นน้องๆ มารับช่วงต่อ 
สมาคมก็จะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ อีกส่วนก็คือเงิน
สนับสนุน ซึ่งก็หมายถึงความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
และการจัดกิจกรรม ซึ่งในหลายๆ ส่วนจะต้องมีการชำาระ
เงินล่วงหน้าเป็นต้น ดังนั้น สองเรื่องใหญ่ๆ ที่สมาคม
ต้องการจากผู้อ่านก็คือ สำาหรับผู้อ่านที่เป็นรุ่นน้องๆ ที่เพิ่ง
มาเป็นหรือกำาลังจะเป็นสมาชิกใหม่ ถ้าพอจะมีเวลาและมี
ใจรักที่จะมาช่วยงานสมาคม ไม่ว่าจะทางด้านใด อยากให้
ลองเข้ามาร่วมงานและเสนอตัวเข้าช่วยงาน ถือว่าเป็นการ
ทำาเพื่อตัวเอง ที่ได้ฝึกฝนตน และเป็นการช่วยเหลือส่วน
รวม ก็คือสังคมหนึ่งของเราเอง ให้อยู่ต่อไปได้อีกด้วย ส่วน
เรื่องเงินที่จะมาสนับสนุนสมาคม ทางสมาคมยินดีที่จะมีผู้
สนับสนุนจากทุกฝ่าย ท่านผู้อ่านท่านใดที่สามารถ
สนับสนุน หรือแนะนำาผู้สนับสนุนให้กับทางสมาคมได้ ทาง
สมาคมจะยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ทำ�ไมต้องมี  ส.น.ท.ย.?  
จากความคิดส่วนตัวของผู้เขียน ส.น.ท.ย. ก็เป็นเหมือน

สังคมสังคมหนึ่งในหลายๆ สังคมที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของ
นักเรียนนักศึกษาที่นี่ ในทางวิชาการเป็นที่ยอมรับกันแล้ว
ว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม ตัวอย่างก็มีให้เห็นถึงการรวม
กลุ่มกันของมนุษย์ตั้งแต่ระดับบุคคล ไปจนถึงระดับ
ประเทศ การรวมกลุ่มกันของมนุษย์จึงเป็นเรื่องธรรมชาติ 
จะเห็นได้ว่า กลุ่มประเทศที่มีความสามารถรวมกลุ่มกันได้ 
ก็จะมีผลดีในหลายๆ ด้านตามมา และถ้ารวมกลุ่มกันทำา 
ในสิ่งที่ดี ก็ยิ่งจะเป็นที่ยอมรับกันในสังคมของตัวเองและ  
สังคมอื่นๆ หนึ่งในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ คือ 
การเป็นที่ยอมรับของสังคม การมีสังคมจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของความต้องการนี้  ดังนั้นนักเรียนนักศึกษาที่มีโอกาสมา
เรียน มาศึกษาที่ประเทศเยอรมนี ย่อมถือได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมนี้ การทำาประโยชน์ให้แก่สังคมตามกำาลัง
ความเหมาะสมของตนเอง จึงถือเป็นหนึ่งในการทำาความดี 
หรือทางศาสนาเรียกว่าการทำาบุญนั่นเอง  ตามคำากล่าวที่
ว่า “การสร้างบารมีนั้น เกิดจากการทำาเพื่อผู้อื่น” เพราะถ้า
สังคมใดไม่เข้มแข็งแล้ว ผลลัพธ์ก็จะตกอยู่ที่คนในสังคม 

นั้นๆ ด้วย   

ทำ�อย่�งไร ส.น.ท.ย. จ ึงจะอยู ่ต ่อไปได้?  
ดังที่กล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้ ส.น.ท.ย. ต้องการ

สมาชิก และทีมงานในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะคนรุ่น

ใหม่ การแนะนำา เชิญชวน และทำากิจกรรมที่ดีเป็นตัวอย่าง
ให้คนรุ่นหลังจึงมีความสำาคัญมาก ถ้ามีทีมงานที่เข้มแข็ง
ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง แต่ยืดหยุ่นในการดำาเนินการ 
เรื่องการหาเงินสนับสนุนก็จะแก้ไขได้ไม่ยาก ปัญหาที่ผ่าน
มา ที่ผู้เขียนอยากจะฝากถึงผู้อ่าน คือ เรื่องของทัศนคติ ใน
วิชาชีพของผู้เขียนทิศทางในการเดินทางถือเป็นสิ่งที่สำาคัญ
ที่สุดเรื่องหนึ่ง สิ่งที่ชี้นำาก็มีตั้งแต่เข็มทิศ ไปจนถึงระบบ
นำาทางที่ทันสมัย แต่ในการดำารงชีวิตนั้นผู้เขียนเชื่อว่า 
ทัศนคติเป็นเครื่องนำาทางชีวิต ตัวอย่าง คือ เหตุการณ์หรือ
ปัญหาหนึ่ง ผู้คนหลายๆ คนก็จะมองและคิดกันไปคนละ
อย่าง เมื่อทิศทางของความคิดไม่เหมือนกัน ทิศทางใน
การกระทำาซึ่งจะส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตจึงต่างกัน เช่น 
ครอบครัวแตกแยก บางคนมีแรงกระตุ้นที่จะพัฒนาตนเอง 
แต่บางคนกลับทำาร้ายตัวเอง นั่นเป็นเพราะทัศนคติที่ต่าง
กัน ดังนั้น ทัศนคติของคนในสมาคมจึงมีผลต่อทิศทางของ
สมาคมมาก ขอยกตัวอย่างสหภาพยุโรป ที่มีปัญหาอยู่ใน
ขณะนี้ ปัญหาลึกๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่
มาจากทัศนคติที่ต่างกัน ดังนั้น ถ้าคนในสมาคม โดยเฉพาะ
ทีมงานของสมาคมแม้จะไม่กี่คน ไม่ยึดมั่นในหลักการใน
การตั้งและการดำารงอยู่ของสมาคม เมื่อพบปัญหา และมี
ทัศนคติไปในทิศทางที่จะไม่แก้ปัญหาอยู่แล้วนั้น ก็จะเป็น
ความเสี่ยงของการดำารงอยู่ของสมาคม ผู้เขียนขอฝากให้
คิดว่า ถ้าเชื่อว่าการดำารงอยู่ของสมาคมเป็นสิ่งที่ดีและเกิด
ประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนควรจะปรับทัศนคติไปใน
ทางที่จะร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา อาจจะรวมไปถึงการ
ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม ไม่สูงจนเกินไปร่วมกัน สมาคมก็
จะอยู่ต่อไปได้ อีกอย่าง ในชีวิตคนเรา ยังมีสมาคมหรือ
กลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ที่ทำางาน ไปจนถึงประเทศ
ชาติ ถ้าเราเริ่มจะมีทัศนคติที่จะไม่แก้ปัญหาตั้งแต่ระดับ
สมาคม แต่เลือกจะใช้วิธีการหนีปัญหา ก็จะเป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยกับทัศนคติหนีปัญหาในสังคมอื่นๆ ที่สำาคัญ
กว่าต่อไป  

ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นสมาชิกและเป็นตัวแทนคนหนึ่ง
ของส.น.ท.ย. มีมุมมองเกี่ยวกับสมาคมที่มีคำาลงท้ายของ
สมาคม “ในพระบรมราชูปถัมภ์” ว่า สมาคมดังกล่าว เป็น
หนึ่งในหลายๆ สมาคมที่ก่อตั้งขึ้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างประโยชน์ต่อสังคม ไม่เช่นนั้น คงไม่สามารถใช้คำา
ลงท้ายนี้ได้ ดังนั้น การช่วยเหลือสมาคมนี้ ไม่ว่าจะในทาง
ด้านใด ย่อมหมายถึงเป็นการช่วยเหลือสังคม เป็นการ
ทำาความดี และเป็นการทำาบุญ อีกวิธีหนึ่ง  
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ก่ อนอื่นต้องขอสวัสดีผู้อ่านนิตยสาร opnmnd ทุกท่าน และขอขอบคุณทาง

บรรณาธิการและทีมงานของ opnmnd ที่ให้พื้นที่เล็กๆ ในที่นี้ ทำาการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ ที่จะจัด ณ เมืองเกิททิงเงน (Göttingen) ภายใต้ชื่ออย่างเป็น

ทางการว่า “งานประชุมสหวิทยาการ นักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภาคพื้น

ยุโรป ประจำาปีพุทธศักราช 2556 (Thai Student Interdisciplinary Symposium - TSIS: Thai 

Student Academic Conference - TSAC 2013: Reconnect to Thailand)” จากชื่ออย่างเป็น

ทางการทำาให้รู้สึกว่ายาวและยากแก่การจดจำา ดังนั้น ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ

ดังกล่าว จึงทำาการตั้งชื่องานนี้อย่างเท่ๆ ว่า TSIS อ่านว่า ทีสิส ซึ่งพ้องเสียงกับคำาว่า thesis ที่

แปลเป็นไทยได้ว่า หัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำาและง่ายต่อการเรียก 

 งานประชุมวิชาการ TSIS นี้ ถือได้ว่าเป็นงานประชุมวิชาการที่ต่อเนื่องจากงาน TSAC 

2012 ที่จัดขึ้น ณ เมืองโวเลนดัม (Volendam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งงาน TSAC 2012 ถือได้

ว่าประสบความสำาเร็จอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดริเริ่มให้นักเรียนไทยในต่างประเทศได้มีการ

สร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน ในปีพ.ศ. 2556 ส.น.ท.ย. ร่วม

กับกลุ่มนักเรียนไทยในเมืองเกิททิงเงน ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน TSAC 2013 หรือ 

TSIS โดยจะจัดขึ้น ณ เมืองเกิททิงเงน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2556

 งานประชุมวิชาการ TSIS แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. การปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากประเทศไทยและเยอรมนี 

2. การนำาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า 

3. การนำาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์

4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ พร้อมกับงานปาร์ตี้สังสรรค์รื่นเริงในคืน

สุดท้าย ก่อนจะทัศนศึกษาเยี่ยมชมเมืองเกิททิงเงน 

 ขณะนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ตระเตรียมงานไปได้กว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว 

กำาหนดการและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ของ ส.น.ท.ย. และ

นิตยสาร opnmnd ในฉบับต่อไป

ง า น ป ร ะ ชุ ม
วิ ช า ก า ร 

ม า ร ุ ต  ต ั ้ ง ว ั ฒ น า ช ุ ล ี พ ร

อ ุ ป น า ย ก ฝ ่ า ย ว ิ ช า ก า ร ข อ ง  ส . น . ท . ย . 

T H A I  S T U D E N T 
I N T E R D I S C I P L I N A R Y 
S Y M P O S I U M  -  T S I S
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การแ ข่ งข ั น
ฟุตบอลช ิ งถ ้ วย 

ส .น .ท .ย . 
ประจ ำ าป ี

2 555
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รอบแรก
Nordrhein-Westfalen  Thai Ba-Wü

คู่ประเดิมการแข่งขันเป็นการพบกันของตัวแทน

จากตะวันตก ทีมนอร์ดไรน์ พบกับทีมที่มีประวัติศาตร์

อันยาวนานจากทางใต้ ทีมไทยบาวู เกมในครึ่งแรกยัง

เล่นกันแบบเกร็งๆ  ไม่มีจังหวะหวือหวา จนก่อนหมด

เวลาครึ่งแรก 1 นาที แบงค์ พาเดอร์บอร์น (Paderborn) 

ซัดเบิกร่องจากการจ่ายของโอ๊ค โบคุม (Bochum) เกม

ครึ่งหลัง ไทยบาวูยังตื้อ ต่อบอลกันยังไม่ไหลลื่น ทำาให้

เดียว โบคุม สอยประตูให้ทีมชนะไป 2-0 ในนาทีที่ 10 

นอร์ดไรน์ตุนไว้แล้ว 3 คะแนนเต็ม

การแ ข่ งข ั น
ฟุตบอลช ิ งถ ้ วย 

ส .น .ท .ย . 
ประจ ำ าป ี

2 555
แ ละแล้วงานกีฬานักเรียนไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเยอรมนีก็ปิดฉากลงไป เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 

2555 แต่ยังคงไว้ซึ่งมิตรภาพ ความประทับใจ สารพัดเรื่องราว งานนี้จัดขึ้นที่เมืองฮัมบวร์ก (Hamburg) ไฮไลท์ของ

การแข่งขันกีฬายังคงอยู่ที่ฟุตบอลอีกเช่นเคย ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมฟาดแข้งทั้งหมด 6 ทีม แบ่งทีมออกเป็น 2 สาย 

สายละ 3 ทีม ในรอบแรกนั้น แต่ละทีมในสายเดียวกันแข่งแบบพบกันหมด โดยทีมที่คะแนนดีที่สุด 2 อันดับแรกใน

แต่ละสาย จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปไขว้เจอกับอีกสายหนึ่ง 

โ ด ย  จ อ ม ท ั พ  ( ถ ม )

A

Nordrhein-              
Westfalen (NRW) 

Bremen and                 
Wilhelmshaven 

(HB)

Thai Ba-Wü 
(TBW)

B

Niedersachsen 
(NI)

Hamburg (HH)

ODOS-SüD and           
Hessen (ODOS)
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ODOS-SüD & Hessen  Hamburg

ทีมทหารผนวกกำาลังกับนักเรียนร่วมเมืองฮัมบวร์ก 

พบกับทีมน้องใหม่โอดอสทางใต้ผสมกับรุ่นเก๋า (แก่) จาก

เฮสเซ่น ในนัดนี้ทีมโอดอสได้นักเตะกิตติมศักดิ์ ท่านรอง

กงสุลปั๊ด (กงสุลจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองกงสุลใหญ่ 

ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต) ร่วมทีมด้วย ในช่วงต้นการแข่ง-

ขัน รูปเกมสูสี แต่แล้วโชคชะตาเข้าข้างทีมโอดอส เมื่อ

ผู้รักษาประตูทีมฮัมบวร์กเคลียร์บอลไปติดตูดเอฟ กี-

เซ่น (Gießen) ที่วิ่งเข้าไปบล็อค บอลกลิ้งอย่างช้าๆ ให้

ได้ลุ้นและเข้าประตูไป ทำาให้ทั้งคนยิงประตูและผู้คน

ทั้งสนามต่างงงวย ทีมโอดอสนำา 1-0 เมื่อทีมได้เปรียบ

สกอร์ครึ่งหลังทีมโอดอสจึงเน้นความแน่นอน ทีมฮัม-

บวร์กทำาอะไรได้ไม่ถนัดนัก จบเกมทีมโอดอสคว้า 3 

แต้มแรกสำาเร็จ

Nordrhein-Westfalen                 
Bremen & Wilhelmshaven

นัดนี้ทีมนอร์ดไรน์ต้องการผลเพียงแค่ผลเสมอ

เป็นอย่างน้อยก็จะเข้ารอบรองชนะเลิศอย่างแน่นอน 

ทีมเบรเมนเองถึงแม้จะมีเกมรับที่แข็งแกร่ง ต่อบอลกัน

ดี แต่ยังขาดตัวจบสกอร์คมๆ ทำาให้ไม่สามารถเปลี่ยน

โอกาสที่มีเป็นประตูได้ ทีมนอร์ดไรน์ก็มีโอกาสยิงไกล 

แต่ก็ไม่เด็ดขาดพอ จบเกมเสมอกันไป 0-0 ทีมนอร์ดไรน์

แข่งจบ 2 นัดผ่านเข้ารอบไปนิ่มๆ

Hamburg  Niedersachsen

ทีมฮัมบวร์กที่แพ้มาในนัดแรก นัดนี้ไม่มีทาง

เลือกมากนักนอกจากต้องเปิดเกมรุกบดใส่ทีมนีเดอร์ 

ซัคเซน แต่ก็ต้องระวังทีเด็ดจากสองตัวรุกสุดจี๊ด หลอด 

เบอร์ลิน (Berlin) และ เบียร์ คัสเซล (Kassel) ที่เล่นได้

วูบวาบน่ากลัว และแล้วทีมฮัมบวร์กก็ได้ประตูชัยใน

ท้ายครึ่งหลังทำาให้จบรอบแรกทีมฮัมบวร์กมี 3 แต้มทีม 

นีเดอร์ซัคเซนสถานการณ์ไม่สู้ดีนัก ต้องลุ้นนัดสุดท้าย

ให้ชนะเท่านั้น

ทีม Hamburg
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ทีม Bremen & Wilhelmshaven ทีม Niedersachsen

Thai Ba-Wü                                     
Bremen & Wilhelmshaven

ก่อนเริ่มเกม ทีมเบรเมนมีแต้มเดียว ส่วนไทย

บาวูยังไม่มีแต้ม นัดนี้เป็นนัดตัดสินหาอีกทีมเข้ารอบ

ตามทีมนอร์ดไรน์ไป การสู้กันของทั้งสองทีมเป็นไป

อย่างดุเดือด หมดครึ่งแรกยังทำาอะไรกันไม่ได้ เนื่อง- 

จาก ยังไม่คมพอกันทั้งคู่ ครึ่งหลังโอกาสที่จะแจ้งที่สุด

ของไทยบาวู คือ จังหวะโต้กลับมา เอ๋ คาร์ลสรูห์ 

(Karlsruhe) ได้ซัดเน้นๆ บอลชนเสาออกไปซะอย่างนั้น 

เล่นเอาเสียดายกันทั้งทีม ถึงแม้รูปเกมของไทยบาวูจะดี

ขึ้นมาจากเกมที่แล้ว แต่เมื่อยิงประตูไม่ได้ และผลเสมอ

ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบ ก็เลยต้องบอกลาการแข่งขัน 

ได้ไปอาบน้ำาอาบท่าก่อนเพื่อนๆ เค้า ฮ่าๆๆ (ผมไม่ได้

เยาะเย้ยนะครับ)

ODOS-SüD & Hessen                      
Niedersachsen

ขอแค่ผลเสมอเท่านั้นทีมโอดอสก็จะเข้ารอบ

ทันที ทำาให้ทีมโอดอสมาในแท็คติคเล่นเอาชัวร์ ไม่ได้  

ก็ไม่ให้เสีย แต่แนวรับก็โดนหลอดและเบียร์ปั่นป่วน 

ทีมโอดอสมีโอกาสสับไกหลายครั้งจากคัง ชเวบิช ฮัล 

(Schwäbisch Hall) แต่บอลไม่ตรงกรอบบ้าง โดนปัด

ออกไปบ้าง จบครึ่งแรกยังทำาอะไรกันไม่ได้ เริ่มครึ่ง

หลังรูปเกมยังคงเหมือนเดิม แต่แล้วเข้าสู่กลางครึ่งหลัง 

จากจังหวะเตะมุมที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไร หลอด เบอร์ลิน 

โฉบตัดหน้าผู้เล่นโอดอส แหย่เท้าสะกิดบอลเข้าช่อง 

แคบเสียบเสาแรกไปอย่างไม่คาดฝัน เล่นเอาช็อคไปทั้ง

สนาม เวลาที่เหลือทีมโอดอสบุกกดดันอย่างหนัก แต่ก็

พลาดกันไปเอง หมดเวลาการแข่งขันทีมนีเดอร์ซัคเซน

เฉือนชนะไป 1-0

แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ประตู แต้ม

2 1 1 0 2 0 +2 4

2 0 2 0 0 0   0 2

2 0 1 1 0 2  -2 1

A

Nordrhein              
Westfalen (NRW) 

Bremen and                 
Wilhelmshaven (HB)

Thai Ba-Wü (TBW)
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จากการที่สาย B ทุกทีมมีแต้มเท่ากัน ลูกได้-เสีย

เท่ากัน ยิงประตูได้เท่ากัน ในลักษณะงูกินหาง ทางคณะ 

กรรมการจึงตกลงกับทั้งสามทีม ได้ข้อสรุปโดยหาทีม

เข้ารอบรองชนะเลิศด้วยการยิงจุดโทษแบบพบกันหมด 

ยิงทีมละ 3 คน ผลการยิงจุดโทษ

Hamburg 3 – 2 ODOS-SüD & Hessen 

Hamburg 2 – 1 Niedersachsen

Niedersachsen 2 – 1 ODOS-SüD & Hessen

ทำาให้ทีมฮัมบวร์กเข้ารอบเป็นที่ 1 ของสายไป

พบกับทีมเบรเมน และทีมนีเดอร์ซัคเซนเข้าเป็นที่ 2 

ของสายไปพบกับทีมนอร์ดไรน์ 

ทีม ODOS-SüD & Hessen 

รอบรองชนะเล ิศ
Nordrhein-Westfalen                 
Niedersachsen

ทีมนีเดอร์ซัคเซนผ่านเกมหนักกับโอดอสมา 

เกมนี้มีการสลับผู้เล่นนิดหน่อย และดูเหมือนจะเล่น

เนือยลงไป ในนาทีที่ 7 ของครึ่งแรก เดียว โบคุม ก็

สอยประตูให้ทีมขึ้นนำา 1-0 ครึ่งหลังมาทีมนีเดอร์ซัคเซน

ปรับเปลี่ยนตัวครั้งใหญ่ แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น นอร์ดไรน์ยัง

เป็นฝ่ายสร้างสรรค์โอกาสได้มากกว่า จนมาได้ประตูย้ำา

ชัยในนาทีที่ 14 จาก โอ๊ค โบคุม ช่วงนาทีสุดท้ายของ

การแข่งขันทีมนอร์ดไรน์น่าจะได้บวกประตูเพิ่มเมื่อยิง

ไปโดนเสาสองครั้งสองครา สิ้นเสียงนกหวีดนอร์ดไรน์

คว้าชัย 2-0 เข้าไปรอชิงชนะเลิศ

แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ประตู แต้ม

2 1 0 1 1 1   0 3

2 1 0 1 1 1   0 3

2 1 0 1 1 1   0 3

B

Niedersachsen (NI)

Hamburg (HH)

ODOS-SüD and           
Hessen (ODOS)
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ทีม Thai Ba-Wü ทีม Nordrhein-Westfalen

Hamburg                                     
Bremen & Wilhelmshaven

เกมนัดนี้สู้กันอย่างสูสี ต่างฝ่ายต่างเล่นอย่าง

รัดกุม ทีมเบรเมนแม้ว่าจะดูดีกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังไม่

เด็ดขาด หลายๆ ครั้งที่มีโอกาสแต่ก็ยังเปลี่ยนเป็น

สกอร์ไม่ได้ ส่วนทีมฮัมบวร์กนั้นมีจุดเด่นที่ความฟิต มี

ระเบียบวินัยในเกม และมีตัวทีเด็ดคือ ไท้ ฮัมบวร์ก นัก

เตะดีกรีไม่ธรรมดา ผู้เล่นตัวรุกทีมฮัมบวร์กไม่สามารถ

สร้างความหนักใจแก่นักเตะอย่าง เต้ย เบรเมน และ 

เทียน วิลเฮล์มส์ฮาเฟน (Wilhelmshaven) ได้เท่าที่ควร 

จบเกมเสมอกันไป 0-0 ต้องตัดสินด้วยการดวลลูกจุด

โทษ ซึ่ง ไข่อึ่ง วิลเฮล์มส์ฮาเฟน เซฟจุดโทษได้สองลูก

ช่วยให้ทีมเบรเมนชนะไปด้วยผล 2-1 ผ่านเข้าไปชิงกับ

นอร์ดไรน์

รอบช ิงชนะเล ิศ
Bremen & Wilhelmshaven                  
Nordrhein-Westfalen

เบรเมนเข้าชิงมาโดยยังยิงใครในสามเกมไม่ได้

เลย พบกับทีมนอร์ดไรน์ ที่มีขุมกำาลังแน่นปึ้กทุกตำาแหน่ง 

เริ่มเกมมาทีมนอร์ดไรน์เป็นฝ่ายครองเกมมากกว่า ทว่า

ทีมเบรเมนเองก็มีเกมรับสุดเจ๋ง นาทีที่ 5 จากจังหวะโต้

กลับ เทียนรับบอลหลุดมาทางฝั่งขวากระดกบอลข้าม

ตัวผู้รักษาประตูทีมนอร์ดไรน์ไปแล้วแต่ว่าบอลแรงเกิน 

ข้ามคานออกไปนิดเดียว ครึ่งแรกยังเสมอกัน ครึ่งหลัง

ในนาทีที่ 16 เบรเมนออกนำา 1 ต่อ 0 จากจังหวะที่ผู้

รักษาประตูทีมนอร์ดไรน์เคลียร์บอลไม่ขาด บอลมาเข้า

ทางนนท์ เบรเมน จัดการไม่เหลือซาก หลังจากโดนนำา 

นอร์ดไรน์โหมบุกอย่างหนักหน่วงดั่งพายุบุแคม แต่ก็ยิง

ทิ้งยิงขว้าง จนเกือบโดนสอยลูกที่ 2 จากจังหวะสวน

กลับเร็ว เทียนเจ้าเก่าหลุดเดี่ยวซัดเต็มข้อข้ามคาน  แต่

แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 2 

จังหวะชุลมุนหน้าประตู เดียว โบคุม ยิงตามสัญชาต-

ญาณเป็นประตูตามตีเสมอต้องเรียกว่าในช่วงอึดใจ

เดียวก่อนหมดเวลา ต้องตัดสินหาแชมป์ด้วยการยิงจุด

โทษ คนแรกของเบรเมน คือพี่เต้ย ยิงเข้าไปก่อน (หลัง

จากนัดก่อนยิงพลาดไป) คนแรกของนอร์ดไรน์ พี่โจ้ 

หัวใจของทีมซัดเข้าไปเช่นกัน ผลอยู่ที่ 1-1 คนที่สอง 

ไข่อึ่ง พลาดท่ายิงไม่เข้า คนที่สองของนอร์ดไรน์ โอ๊ค 

ยิงเต็มข้อเข้าไป ผ่านไปทีมละสองคนนอร์ดไรน์นำา 2-1 

คนสุดท้ายของเบรเมน พี่โน้ต ยิงออกนอกกรอบไปอย่าง

น่าเสียดาย ส่งผลให้ทีมนอร์ดไรน์คว้าถ้วย ส.น.ท.ย. ไป

ครองชนิดที่เรียกได้ว่าดราม่ากันเลยทีเดียว                        
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บี
ย

ร ์

ก ารเฉลิมฉลองความสำาเร็จ เทศกาลสำาคัญ งานเลี้ยง

สังสรรค์ หรือแม้แต่การผูกมิตรภาพ ส่วนใหญ่ล้วนแต่มีเครื่อง

ดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่เบื้องหลังเสมอ “เบียร์” ถือ

ได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ถูกบริโภคมากเป็นเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

เป็นสิ่งที่เติมเต็มการเฉลิมฉลองหรือการสังสรรค์ต่างๆ ให้

สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น แม้กระนั้นก็ยังมีบทบาทในสังคม    

เยอรมันมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ จนฝังลึกกลายเป็นวัฒนธรรม 

เปรียบเสมือนสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำาวัน

เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่มนุษย์เราบริโภคเบียร์กัน

อย่างแพร่หลายในทุกระดับชั้นของสังคม พฤติกรรมการบริโภค

เบียร์ไม่ได้ถูกจำากัดอยู่แค่ในงานเลี้ยงรื่นเริงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น

ในมื้ออาหาร ระหว่างรับชมการแข่งขันกีฬา หรือแม้แต่ในเวลา

พักผ่อนที่ว่างเว้นจากกิจกรรมต่างๆ เบียร์ก็นับเป็นเครื่องดื่มที่

ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง และประวัติศาสตร์ของเบียร์นั้นก็

ผูกพันกันอย่างแนบชิดกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 
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ความบังเอิญที่ยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นย้อนหลังไปอย่างน้อยไม่

ต่ำากว่า 5,000 ปีก่อนคริสตกาล มีหลักฐานหลายอย่างที่แสดง

ถึงความเป็นไปได้ว่า การค้นพบเครื่องดื่มเบียร์นั้นเกิดขึ้นใน

หลายๆ แห่งบนโลก กล่าวคือ หลังจากที่มีการปฏิวัติเกษตร-

กรรม เมื่อมนุษย์รู้จักที่จะตั้งรกราก เลือกพื้นที่ทำากิน และปลูก

พืชพรรณธัญญาหาร ในดินแดนเมโสโปเตเมียโบราณ (Ancient 

Mesopotemia) ความบังเอิญจากดินฟ้าอากาศ ทำาให้ชาว       

สุเมเรียน (Sumerian) พบว่าเมล็ดข้าวบาร์เลย์ ที่เก็บไว้นาน 

เมื่อได้รับความชื้นจะงอกและเกิดการหมัก จากนั้นพวกเขา

เรียนรู้ที่จะผลิตเครื่องดื่มจากการหมักเมล็ดข้าวบาร์เลย์ และ 

ชื่นชอบในรสชาติของเครื่องดื่มนั้น นอกจากนี้ยังมีการค้นพบ

ภาชนะบรรจุเบียร์อายุกว่า 4,000 ปี ในพื้นที่ประเทศอิหร่านใน

ปัจจุบัน ในยุคของกษัตริย์ฮัมมูราบี (Hammurabi) ชาวบาบิ-  

โลเนีย (Babylonian) นิยมดื่มเบียร์กันอย่างมาก จนถึงขนาดมี

การออกกฎหมายควบคุมโรงเบียร์ ในสมัยอียิปต์โบราณ ก็มีการ

ผลิตเบียร์โดยการหมักขนมปังที่ทำาจากข้าวบาร์เลย์ และนับว่า

เบียร์เป็นเครื่องดื่มพิเศษที่ใช้มอบเป็นบรรณาการให้แก่ฟาโรห์ 

เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเครื่องสังเวยเทพเจ้า หรือ

แม้แต่ใช้เป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ในประเทศเยอรมนีเองก็มี

หลักฐานว่ามีการผลิตเบียร์ในยุค 800 ปีก่อนคริสตกาล โดยค้น

พบโถบรรจุเบียร์ขนาดใหญ่ในเขตเมืองคุล์มบาค (Kulmbach) 

ต่อมาในยุโรปยุคกลาง 

แม้ว่าจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชนิดอื่นให้ดื่มกันอย่างแพร่หลาย 

เช่น ไวน์ วิสกี้ แต่เบียร์ก็ยังคงได้

รับความนิยมอยู่มาก เหตุผลส่วน

หนึ่งก็คือ เบียร์นั้นเป็นเครื่องดื่มที่

ให้พลังงานทำาให้อิ่มท้อง มีสาร

อาหารและสามารถดื่มแทนที่มื้อ

อาหารว่างได้ ทั้งมีปริมาณแอล- 

กอฮอล์ ที่ต่ำาสามารถดื่มระหว่าง

วันได้ จึงเป็นที่นิยมกันในกลุ่มผู้ใช้

แรงงาน โดยในสมัยนั้นการหมัก

เบียร์ก็ไม่ต่างจากการอบขนมปัง 

ซึ่งมักจะเป็นงานของพวกแม่บ้าน แต่เบียร์ที่ได้รับการยกย่อง

มักจะมีสูตรลับเฉพาะที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคน หรือผลิต

โดยบาทหลวงในศาสนาคริสต์ ระยะหนึ่งได้เกิดโรคระบาดขึ้น

ทำาให้น้ำาจากแหล่งต่างๆ เป็นพิษใช้ดื่มไม่ได้ ผู้คนจึงหันมาดื่ม

เบียร์แทนน้ำา เพราะมั่นใจว่าดื่มแล้วไม่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 

แน่นอนว่าในกระบวนการผลิตเบียร์ 

ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการต้ม ซึ่งใน

ปัจจุบันเราทราบกันดีแล้วว่าการต้ม

นั้นช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ แต่ในสมัยก่อน

คนเรายังไม่รู้จักเชื้อโรค ยังไม่มีการ

ค้นพบเชื้อแบคทีเรีย และยังไม่รู้จัก

วิธีการฆ่าเชื้อ การดื่มเบียร์แทนน้ำาจึง

ถือเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุด

หลังจากที่มีการประดิษฐ์

กล้องจุลทรรศน์ขึ้นเป็นครั้งแรกใน

ศตวรรษที่ 17 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตา

เปล่า และเรียกพวกมันว่าจุลินทรีย์ 

การค้นพบนี้ทำาให้มนุษย์ได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของ “ยีสต์” เชื้อ

ที่ใช้ในการหมักเบียร์มาเป็นเวลาหลายพันปี ซึ่งได้จากการหมัก

เมล็ดข้าวบาร์เลย์โดยกระบวนการธรรมชาติ และเป็นเชื้อชนิด

เดียวกันกับที่ใช้ในการหมักขนมปังนั่นเอง หลังจากนั้นช่วงต้น

ศตวรรษที่ 19 หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักวิทยาศาสตร์

การผล ิตเบ ียร ์ ในป ัจจ ุบ ัน
ม ีว ัตถ ุด ิบหล ักอย ู ่  4  อย ่าง 
ได ้แก  ่

 - น ้ ำ � :  ซ ึ ่ งถ ือเป ็นองค ์ประกอบ

หล ัก ค ุณสมบ ัต ิของน ้ ำ �ท ี ่ ใช ้จ ึ ง

ส ่งผลต ่อค ุณภ�พและรสช�ต ิของ

เบ ียร ์ด ้วย

 - มอลต ์  (Malt) :  หม�ยถ ึง  เมล ็ด

ธ ัญพ ืชท ี ่ งอกแล ้ว  ท ี ่น ิยมใช ้ม�ก

ท ี ่ส ุด ค ือ เมล ็ดข ้�วบ�ร ์ เลย ์  แต ่

ก ็ย ั งม ีก�รใช ้ เมล ็ดธ ัญพ ืชชน ิด

อ ื ่นๆ ด ้วย เช ่น ข ้�วส�ล ี  ข ้ �วไรย ์ 

ข ้ �วโอ ๊ต ข ้�วเจ ้�  และข ้�วโพด 
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ชาวฝรั่งเศส สังเกตการบูดของเครื่องดื่มบางชนิดอย่าง นม ไวน์ 

และเบียร์ ปาสเตอร์ทดลองนำาเบียร์มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

และพบจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ยีสต์ แต่มีขนาดเล็กกว่า เขา

ตั้งข้อสันนิษฐานว่าจุลินทรีย์เล็กๆ นี้เองที่เป็นสาเหตุทำาให้เกิด

การบูด และหากมันทำาให้เครื่องดื่มเน่าเสียได้ ถ้าเข้าสู่ร่างกายก็

น่าจะก่อให้เกิดโรคได้เช่นกัน จุลินทรีย์ที่ปาสเตอร์ค้นพบนั้นก็

คือ แบคทีเรีย ความรู้นี้นำาไปสู่การค้นพบสาเหตุของโรคภัยไข้

เจ็บต่างๆ ว่าเกิดจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอาหาร หรือจาก

สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ร่างกาย ปาสเตอร์ค้นคว้าทดลองอยู่หลายปี จน

สุดท้ายได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ ซึ่งได้

ช่วยชีวิตผู้คนในยุคนั้นไว้นับไม่ถ้วน นับเป็นการพัฒนาก้าว

กระโดดทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการทางการแพทย์ อีกทั้งยัง

ส่งผลต่อความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ ทำาให้เราเข้าใจว่าโรค

ภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค ซึ่งสามารถ

ป้องกันได้ด้วยการทำาความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย 

และภาชนะบรรจุอาหาร และสามารถรักษาได้ในทางการแพทย์ 

ไม่ได้เกิดจากภูตผีปิศาจ หรือคำาสาปแช่งของเทพเจ้าแต่อย่าง

ใด เราจึงสามารถพูดได้ว่า เบียร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง

 - ฮอปส ์  (Hops) :  เป ็นส ่วนผสม

ท ี ่ท ำ �ให ้ เก ิดรสขม โดยจะใช ้

ช ่อดอกต ัวเม ียของต ้นฮอปส ์

ในก�รหม ักเบ ียร ์  ม ีฤทธ ิ ์ เป ็น

ย�ปฏ ิช ีวนะ ต ่อต ้�นก�รเจร ิญ

เต ิบโตของเช ื ้อแบคท ี เร ีย  ซ ึ ่ งจะ

ส ่งผลต ่อกระบวนก�รหม ักด ้วย

 - ย ีสต ์  (Yeast):  เป ็นต ัวท ี ่ท ำ �ให ้

เก ิดก�รหม ัก โดยก�รย ่อยสล�ย

น ้ ำ �ต�ลท ี ่ ได ้จ�กเมล ็ดธ ัญพ ืช 

ให ้ เป ็นแอลกอฮอล ์  และก ๊�ซ

ค�ร ์บอนไดออกไซด ์  ค ุณสมบ ัต ิ

ของย ีสต ์ท ี ่ ใช ้หม ักเบ ียร ์แต ่ละ

ชน ิดน ั ้นจะแตกต ่�งก ันออกไป

การค้นพบและเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์ที่สำาคัญ

ต่อมาในประเทศเยอรมนี เมื่อมีการบริโภคเบียร์กันอย่าง

แพร่หลาย ความต้องการบริโภคเบียร์ก็เพิ่มขึ้นตามจำานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงนำาไปสู่การผลิตเบียร์ในเชิงอุตสาหกรรม 

และจำาหน่ายกันตามท้องตลาด ทำาให้เกิดการแข่งขันกันของผู้

ผลิตรายต่างๆ อย่างเข้มข้น ผู้ผลิตรายใหญ่ๆ จึงต้องการคิดหา

วิธีพัฒนากระบวนการผลิตเบียร์ให้ได้รสชาติดีและมีมาตรฐาน

เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง ซึ่งนอกจากจะต้องควบคุมคุณภาพของ

เมล็ดข้าวบาร์เลย์ คุณภาพของน้ำาที่ใช้ และหัวเชื้อหมักแล้ว 

ปัจจัยที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ อุณหภูมิในการหมัก ในยุคที่

เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้านั้น การหมักเบียร์จึงขึ้นอยู่กับดินฟ้า

อากาศ ในฤดูร้อนกระบวนการหมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำา 

ให้ควบคุมคุณภาพได้ยาก แต่ในช่วงที่อากาศเย็น กระบวนการ 

หมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทำาให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง

ของรส กลิ่น สีของเบียร์ได้ดีกว่า คุณภาพและรสชาติของเบียร์ที่

ได้ในแต่ละฤดูกาลจึงต่างกันออกไป 

อุณหภูมิจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุม

ได้ เมื่อ 150 ปีก่อนวิธีเดียวที่จะสร้างระบบหล่อเย็น ก็คือ น้ำาแข็ง

จากธรรมชาติ แต่ไม่ว่าจะเป็นระยะทางและเวลาในการขนส่ง

จากแหล่งธรรมชาติมาสู่โรงงาน ความต้องการน้ำาแข็งในปริมาณ 

มาก และการละลายของน้ำาแข็ง ล้วนเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก เมื่อ

พบปัญหาจึงเกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังตามแบบฉบับของคน

เยอรมัน นั่นคือความคิดที่จะสร้างเครื่องทำาความเย็นขึ้น โดยผู้

ที่ประดิษฐ์เครื่องทำาความเย็นได้สำาเร็จเป็นคนแรก คือ คาร์ล 

ฟอน ลินเดอ (Carl von Linde) ผู้ก่อตั้งบริษัท Linde AG 

เครื่องทำาความเย็นยุคแรกของบริษัท Linde
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(Wiesbaden, Germany) สิ่ง

ประดิษฐ์ของฟอน ลินเดอ ดึงดูด

ความสนใจจากผู้ผลิตเบียร์ราย

ใหญ่ๆ ในยุโรปเป็นอย่างมาก   

ไม่ว่าจะเป็น Dreher (Triest), 

Spaten (München), Heineken 

(Netherlands) และ Carlsberg 

(Denmark) กลุ่มผู้ผลิตเบียร์จึงได้

ร่วมทุ่มทุนวิจัย พัฒนาคิดค้นระบบ

ทำาความเย็นที่เสถียร สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิได้ เพื่อนำาไปใช้

ในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ 

และสุดท้าย ฟอน ลินเดอ ได้

พัฒนาสิ่งที่เป็นหนึ่งในเครื่อง

ประดิษฐ์สำาคัญที่สุดในโลก คือ 

เครื่องทำาความเย็นขนาดย่อม    

ที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารทั่วไปในปัจจุบันนั่นเอง 

นอกจากคุณภาพวัตถุดิบ 

น้ำา อุณหภูมิที่สามารถควบคุมได้ และกระบวนการผลิตท่ีได้

มาตรฐานแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ ในยุค

แรกของการผลิตขวดแก้วบรรจุเบียร์นั้น ใช้วิธีการเป่าแก้วด้วย

ปาก ซึ่งต้องใช้ความชำานาญสูงและระยะเวลานาน ต่อมาเริ่มมี

การใช้เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติช่วยในการขึ้นรูปขวดก่อนการเป่า

ลม แต่ด้วยข้อจำากัดทางเทคนิค ทำาให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูป

ทรงของขวดได้ ในปีค.ศ. 1905 ไมเคิล โจ

เซฟ โอเวนส์ (Michael Joseph Owens) ได้

พัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติสำาหรับใช้ในการ

ผลิตขวดเบียร์ขึ้น เครื่องผลิตขวดอัตโนมัตินี้

ยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตขวดนม

อย่างแพร่หลายจนถึงช่วงกลางศตวรรษที่ 

20 การพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติสำาหรับใช้

ในโรงงาน อุตสาหกรรม นอกจากจะช่วย

เพิ่มกำาลังการผลิตแล้ว ยังช่วยลดการใช้

แรงงานคน โดยเฉพาะแรงงานเด็กอีกด้วย

แรกเริ่มเดิมทีแหล่งผลิตเบียร์ใน

เยอรมนี จะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

เท่านั้น ต่อมาเมื่อเบียร์เริ่มเป็นเครื่องดื่ม   

ที่เป็นที่ชื่นชอบ จึงมีการผลิตกันทั่วทั้ง

ประเทศ ในปี ค.ศ. 1516 ยุคของพระเจ้า   

วิลเฮล์มที่ 4 (Wilhelm IV : ค.ศ. 

1493-1550) ผู้ปกครองแคว้น    

บาเยิร์น (Bayern)  มีการออก

กฎหมายฉบับหนึ่ง เรียกว่า 

“Reinheitsgebot” (เริ่มใช้บังคับ 

ทั่วทั้งเยอรมนีในปีค.ศ. 1906) 

กำาหนดว่า  เครื่องดื่มที่จะเรียกว่า 

“เบียร์” ได้ จะต้องใช้วัตถุดิบ ใน

การผลิตเพียง 4 อย่างเท่านั้น คือ 

น้ำาสะอาด, ดอกฮอปส์ , ยีสต์ และ

มอลต์ ดังนั้น ถ้าพิจารณาตาม

กฎหมายก็เท่ากับว่า ถ้าผู้ผลิตเติม

ส่วนประกอบอย่างอื่นลงไปด้วย 

เช่น แป้ง หรือน้ำาตาล ก็ห้ามไม่ให้

เรียกเครื่องดื่มนั้นว่า “เบียร์” น่ันเอง 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปีค.ศ. 1987 

เป็นต้นมา ด้วยผลของคำาพิพากษา

แห่งศาลสหภาพยุโรป ประเทศ

เยอรมนีจำาต้องอนุญาตให้เครื่อง

ดื่มนำาเข้าจากต่างประเทศสามารถ

เสนอขายในฐานะ “เบียร์” ในประเทศเยอรมนีได้ แม้เครื่องดื่ม

นั้นจะไม่ได้มีส่วนผสมตรงตามข้อกำาหนดในกฎหมายเบียร์ 

(Biergesetz) ดังกล่าวก็ตาม แต่เงื่อนไขว่า เครื่องด่ืมที่ว่าน้ัน

ต้องเรียกว่า “เบียร์” ในประเทศผู้ผลิตด้วย และต้องเขียนแสดง

ส่วนประกอบ และวัตถุดิบให้ชัดเจน 

นอกจากนี้ ชนิดของเบียร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวเยอรมันให้

ความสำาคัญมาก ซึ่งจะแบ่งกันไปตามท้องถิ่นและภูมิประเทศ 

จนถึงปัจจุบันประเทศเยอรมนีมีเบียร์อยู่ 9 ชนิด

1. พิลส์ (Pils) หรือ พิลส์เนอร์ (Pilsner ) เบียร์ชนิดนี้ถูก

เรียกตามชื่อเมืองพิลเซน (Pilsen) ในประเทศเชคฯ ให้

รสขมอ่อนๆ แตกต่างกันไปตามการผลิต มีแอลกอฮอล์ 

4-4.9 % เป็นที่นิยมกันทั้งประเทศ

กฎหมายเกี่ยวกับเบียร์ “Reinheitsgebot” เริ ่มใช้ ปี 1906

น ้ ำ าสะอาด, 
ดอกฮอปส ์ ,  ย ีสต ์ 

และมอลต ์
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2. ไวเซนเบียร์ (Weizenbier) หรือ ไวส์เบียร์ (Weißbier)   
มีระดับแอลกอฮอล์ 5-5.6 % ให้รสที่สด มีกลิ่นยีสต์ที่

ชัดเจน เป็นที่นิยมในทางตอนใต้ และตอนเหนือในบางที่

3. อัลท์เบียร์ (Altbier) จะคล้ายกับพิลส์ แต่การหมักเบียร์

น้ี ตัวยีสต์จะตกตะกอนที่ก้น รสชาติค่อนข้างขม มีแอล-    

กอฮอล์ 4.8 % กำาเนิดและเป็นที่นิยมในดึสเซลดอร์ฟ 

(Düsseldorf)

4. เคิล์ช (Kölsch) ชื่อนี้จะใช้ได้เมื่อเบียร์หมักที่เมืองเคิล์น 

(Köln) เท่านั้น ซึ่งมีรสชาติขมอ่อนๆ มีแอลกอฮอล์     

4.8 % และเป็นที่นิยมในเคิล์น

5. ชวาร์ซเบียร์ (Schwarzbier) ชื่อนี้แปลว่า “เบียร์ดำา” ซึ่งก็

แปลตรงตัวว่าเบียร์ชนิดนี้จะมีสีดำา การผลิตนั้นส่วนใหญ่

อยู่ทางตอนกลางของประเทศ  มีแอลกอฮอล์ 4.8-5 % 

6. แบร์ลินเนอร์ ไวเซอ (Berliner Weiße) มีการผลิตเฉพาะ

ที่ นิยมในเบอร์ลิน ทำาให้เบียร์มีรสชาติเปรี้ยว และนิยม

ดื่มผสมกับน้ำาเชื่อมรสผลไม้ มีแอลกอฮอล์แค่่ 2.8 % 

เท่านั้น ซึ่งนับว่าน้อยมากสำาหรับเบียร์โดยทั่วไป

7. เฮลเลส (Helles) เป็นเบียร์ที่มีสีเหลืองทอง ผลิตใน

แคว้นบาเยิร์น มีส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อที่จะได้มี

แอลกอฮอล์ที่สูงกว่าปกติ แต่ไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่

แน่นอน ทั้งยังเป็นเบียร์ที่นิยมดื่มในงานเลี้ยง โดยเฉพาะ

งานเทศกาลเบียร์ออคโทเบอร์เฟสท์ (Oktoberfest) ใน

มึนเช่น (München) หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึง่ว่า   วีเซ่น

เบียร์ (Wiesnbier) 

8. ซอยเกิล (Zoigl) และเฮาส์บรอย (Hausbräu) เป็นเบียร์

ที่หมักกันเฉพาะท้องถิ่น  พบมากทางตอนเหนือของ

ประเทศ

9. ลาเกอร์ (Lager) คือเบียร์ขวดนั่นเอง ในประเทศไทยเรา

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทลาเกอร์ ซึ่งมีปริมาณ

แอลกอฮอล์เท่ากับเบียร์ทั่วไป

เครื่องดื่มเบียร์นั้นเกิดขึ้นมาจากความบังเอิญของ

ธรรมชาติ แต่ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจังจากชาว

เยอรมันด้วยสิ่งประดิษฐ์มาตรฐานเยอรมัน ทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์

คุณภาพดี มีมาตรฐานโด่งดังไปทั่วโลก ประเทศเยอรมนีจึงเป็น

ประเทศที่ได้ชื่อว่า “เมืองเบียร์” เพราะนอกจากขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพ 

และปริมาณยี่ห้อที่มากมายหลากหลายแล้ว ในปัจจุบันเบียร์ได้

กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเยอรมัน ทำาให้เราชาว opnmnd 

ต้องการที่จะค้นหาและเจาะลึกลงในบทบาทของเบียร์ที่มีต่อสังคม

เยอรมันในเรื่องทั่วๆไป รวมถึงกฎหมาย มุมมองและแนวคิดว่า 

พวกเขาคิดยังไงกับเครื่องดื่มชนิดนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

และได้อรรถรส เรามีความตั้งใจที่จะสัมภาษณ์ชาวเยอรมันแท้ๆ 

จึงได้เชิญคุณฟิลิปป์ คาร์เกอร์ (Philipp Karger) ซึ่งเป็นชาว

เยอรมันแท้ๆ โดยกำาเนิด มาเล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริบทของ

เบียร์ที่มีต่อสังคมเยอรมัน ความโด่งดังของเบียร์เยอรมัน และ

ภาพลักษณ์เมืองเบียร์ที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกผ่านมุมมองของ

เขาให้เราฟังกัน
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ก่อนที่จะเข้าไปสู่บทสัมภาษณ์เราขอเล่าประวัติสั้นๆ ของ

เขา คุณฟิลิปป์ เกิดเมื่อ ค.ศ. 1967 แต่งงานแล้วและมีลูก 2 คน 

ผู้หญิงคนเล็ก 2 ขวบ และผู้ชาย 9 ขวบ ปัจจุบันเขาทำางานเป็น

ผู้บริหารอยู่ที่บริษัทมีเดียโปรดักชั่นแห่งหนึ่งในฟรังค์ฟวร์ท 

(Frankfurt) ซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาเคยทำางานเป็นผู้กำากับโฆษณาอยู่

บริษัท ลีโอ เบอร์เนตต์ (Leo Burnett GmbH) ซึ่งช่วงนั้นมีผลงาน 

โฆษณาเบียร์ และที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากมาย จึง

พูดได้ว่า คุณฟิลิปป์มีประสบการณ์ และความรู้เรื่องพฤติกรรม

การบริโภคเบียร์ของชาวเยอรมัน เขาจึงเป็นบุคคลน่าสนใจที่เรา

ชาว opnmnd เชิญมาสัมภาษณ์ 

สำาหรับชาวไทยและประเทศอื ่นๆ แล้ว ประเทศเยอรมนีถ ือ

ได้ว ่า เป ็นประเทศที ่ม ีช ื ่อเส ียงเร ื ่องเบียร์มากๆ จนพวก

เราเร ียกกันว ่า “เยอรมนี เม ืองเบียร์” ค ิดยังไงกับเร ื ่องนี ้  

แล้วร ู ้ส ึกภูม ิใจไหม?  

(หัวเราะ) ด้วยปริมาณการผลิตและจำานวนยี่ห้อแล้วก็คง

มากอยู่ แต่ส่วนตัวแล้วผมเฉยๆ กับคำานี้นะ เพราะรู้สึกว่าเบียร์

ของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น เช็ก หรือเบลเยียม ก็ไม่ธรรมดา

เหมือนกัน ก็ไม่ถึงกับภูมิใจหรอกแต่ก็รู้สึกดีแน่นอน ฟังดูสนุก

ดี(หัวเราะ) ผมว่าเรื่องนี้คงจะมาจากออคโทเบอร์เฟสท์ของชาว

บาเยิร์น ซึ่งเป็นเทศกาลที่ดังระดับโลก ชาวต่างชาติต่างพากัน

หลั่งไหลมาเที่ยวกันเป็นล้านๆ คน พวกเขาคงมองและ

จินตนาการพวกเราชาวเยอรมันเป็นแบบนั้นมั้งครับ (หัวเราะ) 

เอาจริงๆ แล้วผมว่าภาพพจน์ที่ว่านั้นน่าจะมาจากเรื่องนี้ซะส่วน

ใหญ่

ทำาไมออคโทเบอร์เฟสท์จ ึงเป ็นที ่ร ู ้จ ักไปทั ่วโลก?  

เทศกาลนี้เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้ว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแค่คน

เยอรมันด้วยกันเอง และประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น แต่ที่สุดๆ 

คงจะเป็นช่วงหลังจากที่เยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว

ประเทศถูกแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งส่วนล่างตรง

แคว้นบาเยิร์นนั้นถูกปกครองโดยอเมริกา “คุณก็รู้... ” (Wissen 

Sie?) คนอเมริกันเขาชอบความสนุกสนานอยู่แล้ว (หัวเราะ) 

และถนัดเรื่องการโฆษณากับประชาสัมพันธ์มากด้วย ยิ่งเป็น

อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องรื่นเริงบันเทิงใจแล้วละก็... (หัวเราะ) ซึ่งใน

ช่วงนั้น ขณะที่อเมริกาเข้ามามีบทบาทในการบริหารการเมือง 

พวกเขาได้มีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดผ่านสื่อไปทั่วโลก 

ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายหลากหลาย และหลังจากนั้น

ภายในเวลาไม่กี่ปี บูม! ออคโทเบอร์เฟสท์ก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่ว

โลกซะแล้ว ฉะนั้น ผมเชื่อว่าการเข้ามามีบทบาทของประเทศ

อเมริกานั้นมีส่วนเป็นอย่างมากที่ทำาให้ภาพพจน์ของเยอรมนี

เป็นแบบนี้ 

คิดว ่าเบ ียร์จ ัดเป็นเครื ่องดื ่ม(ประเภทมึนเมา) และใช ้ด ื ่ม

แค่ในโอกาสพิเศษหรือไม่?  

ผมไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นคิดยังไง สำาหรับผมเบียร์เป็น

เหมือนส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเยอรมันไปแล้ว มีการดื่มแทบจะ

คุณฟิลิปป์ คาร์เกอร์ ปี 1998

INTERVIEW
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 อ ันดับที ่  ย ี ่ห ้อ ยอดขาย (ล ้านเฮคโตลิตร)

 1 Oettinger 6.25

 2 Krombacher 5.39

 3 Bitburger 4.03

 4 Beck’s  2.75

 5 Warsteiner 2.72

 6 Hasseröder 2.71

 7 Veltins 2.69

 8 Paulaner 2.23

 9 Radeberger 1.96

 10 Erdinger 1.72

คุณฟิลิปป์และครอบครัว ปี 2012

ผลจากการสำารวจทางสถิติโดย Statista พบว่า ในปี 2011 

ที่ผ่านมา ผลประกอบการธุรกิจผลิตเบียร์อยู่ที่ 7,850 ล้านยูโร 

เก็บภาษีสรรพสามิตได้ 702 ล้านยูโร โดยปริมาณเบียร์ทั้งหมด

ที่ขายได้อยู่ที่ 98.2 ล้านเฮคโตลิตร (1 เฮคโตลิตร เท่ากับ 100 

ลิตร) หรือเท่ากับ 9,820 ล้านลิตร และมีปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 

107 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบปริมาณการบริโภค

เบียร์ของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปแล้ว ประเทศเยอรมนีนั้น

มาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยอังกฤษ โปแลนด์ สเปน ฝรั่งเศส 

และอิตาลี ซึ่งก็คงไม่น่าแปลกใจที่เบียร์จะกลายเป็นสัญลักษณ์

อีกอย่างหนึ่งของประเทศนี้ และนอกจากนี้ยังพบว่า ในประเทศ

เยอรมนีมีโรงเบียร์ทั้งหมดจำานวน 1,341 แห่ง และมีเบียร์ให้เลือก 

ดื่มมากกว่า 5,000 ชนิดเลยทีเดียว

นิตยสาร Inside Getränke Markt ได้จัดอันดับเบียร์ยอด

นิยมแห่งปี 2011 ไว้ดังนี้

ทุกวัน สามารถเปรียบได้กับอาหารทีมีอยู่คู่ทุกครัวเรือน จึงไม่ 

รู้สึกเลยว่า เป็นอะไรที่พิเศษหรือแตกต่างไปจากน้ำาผลไม้และ

น้ำาอัดลม หรือต้องดื่มในโอกาสพิเศษเท่านั้น แต่แน่นอนว่าถ้า

ดื่มเยอะๆ ก็มึนเมาแน่ (หัวเราะ)

ดูเหมือนว่าการดื ่มเบียร์ไม ่ได ้ม ีภาพพจน์แย่  แล้วคิดยังไง

การดื ่มเบียร์บนท้องถนนหรือในที ่สาธารณะ?  

ผมไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ ตราบใดที่ผู้คนมีความสุข 

และโลกยังสงบสุขอยู่ ก็ไม่เป็นไร

ดื ่มเบียร์บ ่อยแค่ไหน และเมื ่อไหร่?  

จริงๆ แล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะ ปกติในวันธรรมดา

จะดื่มพร้อมมื้ออาหารเย็นเกือบทุกวัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามื้อ

อาหารเป็นประเภทไหน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอาหารให้เลือกกิน

INTERVIEW
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ในประเทศเยอรมน ี  ม ีกฎหมาย
ควบค ุมการจ ำาหน ่ายจ ่ายแจกและ
การบร ิ โภคเคร ื ่องด ื ่มแอลกอฮอล ์ 
โดยก ำาหนดไว ้ว ่ า  ห ้ามไม ่ ให ้ม ี
การจ ำาหน ่ายจ ่ายแจกส ุราให ้ก ับ
เด ็กและเยาวชนท ี ่ม ีอาย ุต ่ ำ ากว ่า 
18 ป ีบร ิบ ูรณ ์  และห ้ามไม ่ ให ้
ผ ู ้ท ี ่ม ีอาย ุ ไม ่ถ ึ ง  18 ป ีบร ิบ ูรณ ์
บร ิ โภคส ุรา แต ่ส ำาหร ับเคร ื ่องด ื ่ม
แอลกอฮอล ์ประเภทไวน ์  ไวน ์
พรายฟอง และเบ ียร ์น ั ้น  ห ้าม
การบร ิ โภคและห ้ามไม ่ ให ้ม ีการ
จ ำาหน ่ายให ้ก ับผ ู ้ท ี ่ม ีอาย ุต ่ ำ ากว ่า 
16 ป ีบร ิบ ูรณ ์  น ั ่นหมายความว ่า 
กฎหมายอน ุญาตให ้ซ ื ้อเบ ียร ์ด ื ่ม
เองได ้ เร ็วกว ่าส ุรา

หลากหลาย บางอย่างก็เข้ากับไวน์มากกว่า ผมจึงให้ความ

สำาคัญกับเรื่องประเภทของอาหารว่าควรจะเป็นเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบไหน โดยส่วนใหญ่จะดื่มเบียร์ในโอกาส     

งานเลี้ยงสังสรรค์เฮฮา หรือวันเสาร์อาทิตย์ระหว่างวันแบบ    

สบายๆ ซึ่งก็มีเกือบทุกอาทิตย์

คิดยังไงกับกฎหมายที ่ ให ้เร ิ ่มซ ื ้อเบ ียร์ได ้ต ั ้งแต่อายุ      

16 ปี  ซ ึ ่งต ่ ำากว ่าเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์อ ื ่นๆ ท ี ่ เร ิ ่มเม ื ่อ

อายุ  18 ปี?  

ผมว่ามันเร็วไป จริงๆ แล้วอยากให้เป็นอายุ 18 ปี

มากกว่า

เพราะว ่าอะไร?  

ผมมองเป็นประเด็นเรื่องสุขภาพซะมากกว่านะ เพราะ

การเริ่มดื่มเบียร์ก็อาจจะนำาพาไปสู่การเริ่มของต้นของการเสพ

สิ่งเสพติดอื่นๆ ได้ เมื่อเริ่มเร็วและเสพอย่างไม่มีขีดจำากัด 

ร่างกายก็พังเร็ว เท่านั้นเอง

อธิบายลูกชายยังไงเวลาอยู ่ท ี ่บ ้านร่วมทานมื ้อเย็นด้วย

กัน แล้วคุณก็ด ื ่มเบียร์ไปด้วย?  

เอมิล (Emil) (ลูกชาย อายุ 9 ขวบ) ก็เคยถามและอยาก

ลองนะ แต่ผมก็อธิบายไปตามนั้นแหละ คือ เรื่องสุขภาพ ซึ่งเขา

ก็รับฟังแล้วเข้าใจดี ต้องยอมรับว่าในโรงเรียนเขาสอนมาดี ทำา 

ให้เด็กค่อนข้างที่จะเข้าใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ที่นี่แม้ 

แต่ครูในโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) ก็สามารถสูบบุหรี่ต่อ

หน้าเด็กๆ ให้เห็นได้โดยที่ไม่ต้องกลัวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี

“ที ่น ี ่แม ้แต่ครูในโรงเร ียนอนุบาล ก็สามารถสูบบุหรี ่ต ่อ

หน้าเด ็กๆ ให ้เห ็นได้  โดยที ่ ไม ่ต ้องกลัวจะเป็นตัวอย่างที ่

ไม ่ด ี” เป ็นประเด็นที ่น ่าสนใจ อยากให้ช ่วยอธิบายหน่อย

ว่าท ำาไมถึงเป็นแบบนี ้ ได ้?  

ผมว่ามันเป็นการมองที่เหตุผล เด็กที่นี่ถูกสอนด้วยการมี

เหตุมีผล และทุกสิ่งทุกอย่างจะมีระบบของมันอยู่ ซึ่งสามารถ

อธิบายได้ เพราะเป็นอย่างนี้คนเยอรมันถึงช่างอธิบาย (หัวเราะ) 

ถ้าเขาเข้าใจว่าการบริโภคแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่มันไม่ดีต่อ

สุขภาพ แต่ผู้ใหญ่ก็ทำากัน ซึ่งมันเป็นเรื่องความคิดเชิงสิทธิส่วน

บุคคล และไม่สามารถมาเป็นตัวอย่างหรือแรงจูงใจให้ทำาตาม

กันได้ คือ ตัวใครตัวมันนั่นแหละ ในที่สุดเขาก็จะเข้าใจว่าถ้าจะ

เสพก็ต้องมาจากเจตนาของตัวเอง และก็ต้องยอมรับในผลที่จะ

เกิดขึ้นกับตัวเองได้ อย่างนี้จึงทำาให้เด็กที่นี่สามารถคุยด้วย

เหตุผลได้ง่าย

ทราบมาว่าค ุณเคยมีผลงานกำากับโฆษณาหลายชิ ้นที ่

เก ี ่ยวข ้องกับเบียร์และเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ตอนนี ้ท ี ่

ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามโฆษณาเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์

ซ ึ ่งได ้เร ิ ่มใช ้มาพักใหญ่แล้ว ส ำาหรับที ่ เยอรมนีค ุณมีความ

คิดเห็นอย่างไรกับเร ื ่องนี ้?  

ตอนนั้นผมก็ทำาโฆษณาตามหน้าที่การงานนะ มีคนมา

จ้างเราก็ทำา แต่ถ้ามองในแง่มุมของสังคมแล้ว ผมเห็นด้วยกับ

การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไทยนะ และคิดด้วยว่าที่

เยอรมนีก็ควรจะทำาอย่างนั้นเช่นกัน เพราะว่าจริงๆ แล้วไม่มี

ความจำาเป็นเลยที่จะโฆษณาสินค้าจำาพวกนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเป็น 

การยุยงส่งเสริมให้กับประชากรบางกลุ่ม ถึงแม้ว่าผมได้พูดถึง

เรื่องการสอนในโรงเรียนมาก่อนหน้านี้ว่ามีประสิทธิภาพ แต่ก็

ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่ยังคิดไม่ได้อยู่เช่นกัน เพราะฉะนั้น ไม่ให้

มันเกิดขึ้นเลยจะดีกว่า ถ้าคนอยากเสพก็ให้เขาไปหาเอง ยก
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ตัวอย่าง เบียร์โปรดที่ดื่มบ่อยๆ เป็นประจำา ผมยังไม่เคยเห็น

โฆษณาเลย กลับกันผมไม่เคยชอบเบคส์ (Beck´s) เลย รสชาติ

มันไม่ถูกปาก ถึงแม้จะเห็นอยู่ในโฆษณาทุกวัน คุณเชื่อไหมว่า

ไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่เห็นโฆษณาเบคส์ (หัวเราะ)

ในขณะเดียวกันผมก็เห ็นโฆษณาของรัฐที ่มาเตือนให้ร ู ้จ ัก

ข ีดจ ำาก ัด ของตัวเอง ค ิดว ่าม ันได้ผลไหม?  

ผมว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หรอก มันเป็นการแก้ปัญหา

ปลายเหตุมากกว่า แต่ก็ควรจะมี ซึ่งอย่างที่บอก มันก็ยังมีคน

บางกลุ่มที่ยังคิดไม่ได้อยู่ เพราะฉะนั้น การเตือนเป็นสิ่งที่ดีแล้ว 

ถึงจะได้ผลกับคนไม่กี่คนมันก็คุ้มค่านะ 

ถ้าพูดถึงข ีดจ ำาก ัดของการดื ่ม เวลาคุณได้ร ับเช ิญไปงาน
เลี ้ยงสังสรรค์และรู ้ว ่าจะต้องมีการดื ่มเบียร์ค ุณจะขับรถ
ไปไหมหรือจะไปด้วยรถสาธารณะ ซ ึ ่งถ ้าข ับรถไปเองขา 
กลับก็ต ้องคุมตัวเองให้อยู ่?  

(หัวเราะ) ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นปาร์ตี้แบบไหน ถ้าดูเชิงแล้ว

ไม่น่าสนุกคงจะดื่มไม่เยอะก็จะขับรถไปเอง แต่ถ้าเป็นปาร์ตี้มันๆ 

สุดสัปดาห์กับเพื่อนเก่าแบบจัดหนัก ก็ต้องไปรถไฟ แต่ก็เคย

เกิดขึ้นหลายครั้งมากๆ ที่ผมขับรถไปเองแล้วสนุกเกิน เลยดื่ม

เกินขีดจำากัดมาตรฐาน เลยจบลงที่ต้องนั่งแท็กซี่กลับ ผมไม่

เสี่ยงขับรถตอนเมาเด็ดขาดเพราะมันอันตรายมาก ซึ่งผมเชื่อว่า

คนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็ทำากันอย่างนี้ ไม่ใช่ว่ามีความรับผิดชอบ

อย่างเดียว แต่บังเอิญว่ากฎหมายก็แรงจนไม่กล้าทำา แต่ดีที่สุด

ก็ควรจะสนุกแต่พอประมาณ

ลองจินตนาการโลกที ่ ไม ่ม ีเบ ียร์?  

(หัวเราะ) คงจะมีชีวิตที่สนุกน้อยลง ไปดูคอนเสิร์ตมันๆ 

ก็คงต้องดื่มน้ำาอัดลมแทน แต่ไม่เป็นไร ยังมีอะไรอย่างอื่นให้ดื่ม

อีกตั้งเยอะ 

การสัมภาษณ์จบลง เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดที่น่า

สนใจ และเป็นมุมมองที่ค่อนข้างเป็นกลาง บางอย่างก็ไม่ได้เป็น

ไปตามที่พวกเราหรือประเทศอื่นๆ คิดกัน ซึ่งดูเหมือนว่า 

“เบียร์” สำาหรับชาวเยอรมันนั้นไม่ได้มีภาพลักษณ์ในทางลบสัก

เท่าไหร่ ทั้งความคิดเห็นในเรื่องบทบาทของเบียร์กับสังคม และ

ก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เขาเห็นด้วยกับการห้ามโฆษณา

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการบริโภคก็ต้องทำาอย่างมี

ความรับผิดชอบ ต้องรู้จักความพอดีและถูกกาลเทศะ เราจึง

สรุปได้ว่า เขามองประเด็นเรื่องการปฏิบัติต่อส่วนรวม และ

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนใหญ่ สามัญสำานึก และการ

คิดอย่างมีเหตุผล เป็นสิ่งที่ชาวเยอรมันถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็ก แต่

จะไม่ประสบความสำาเร็จเลยถ้าหากประเทศนี้ไม่มีกฎหมายข้อ

บังคับควบคุมที่รุนแรงจนไม่กล้าที่จะล่วงละเมิด จึงทำาให้คนที่นี่

ร่วมกันปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เริ่มตั้งแต่ครอบครัวไปถึงระดับ

ประเทศ จึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ตัวอย่างโฆษณาเบียร์ของเยอรมัน
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ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดและโทษในกรณี
ขับขี่ยานพาหนะ “เมาแล้วขับ” ในเยอรมนี

1. ตั้งแต่ 30 แต่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในกระแส

เลือด หากไม่แสดงอาการมึนเมา หรือควบคุมสติไม่ได้  

จะไม่มีโทษปรับใดๆ

2. มากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในกระแสเลือด โทษปรับ 

500 ยูโร แต้มในใบขับขี่ 4 แต้ม และถูกยึดใบขับขี่เป็น

เวลา 1 เดือน 

3. หากมีประวัติเมาแล้วขับมาก่อนหน้านี้ โทษปรับ 1,000 

ยูโร แต้มในใบขับขี่ 4 แต้ม และถูกห้ามขับขี่รถยนต์เป็น

เวลา 3 เดือน

 - หากมีประวัติเมาแล้วขับมาก่อนหน้านี้มากกว่า 1 ครั้ง 

โทษปรับ 1,500 ยูโร แต้มในใบขับขี่ 4 แต้ม และถูก

ห้ามขับขี่รถยนต์เป็นเวลา 3 เดือน

4. มากกว่า 110 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในกระแสเลือดขึ้นไป 

อาจมีโทษทั้งจำาคุก และโทษปรับ รวมไปถึง 7 แต้ม และ

ยึดใบขับขี่ 6 เดือน ถึง 5 ปี ในกรณีที่ต้องการใบขับขี่คืน

จะมีค่าปรับเป็นจำานวน 1-2 เท่าของรายได้สุทธิต่อเดือน

5. ในกรณีที่แสดงอาการมึนเมาและควบคุมสติไม่ได้ หรือมี

ส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ 30 มิลลิกรัม

ตัวอย่างโฆษณาเตือนใจเกี่ยวกับการดื่มของมึนเมา

เปอร์เซ็นต์ในกระแสเลือดขึ้นไปจะมีโทษปรับเป็นเงิน 

และแต้มอีก 7 แต้ม รวมไปถึงการจำาคุกไม่เกิน 5 ปี

ในกรณีของผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำากว่า 21 ปี หรือยังอยู่ใน   

ช่วงระยะเวลาทดลอง Probezeit (2 ปีนับจากวันที่ออกใบขับขี่) 

ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้มีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเลย        

(0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) หากถูกจับได้ จะมีโทษปรับ 250 ยูโร 

แต้มในใบขับขี่ 2 แต้ม รวมไปถึงการบังคับเข้าอบรมสัมมนา 

และยืดระยะเวลาทดลอง (Probezeit) ออกไปอีก 2  ปีจากระยะ

เวลาทดลองเดิม

หมายเหตุ: จำานวนโทษปรับเป็นจำานวนขั้นต่ำา

กฏหมายคุ้มครองเด ็กและเยาวชน

  เด็ก (0-14 ปี)    เยาวชน (14-18 ปี)

  - ขายแอลกอฮอล์ให้เด็ก โทษปรับ 1,500 ยูโร

  - ขายแอลกอฮอล์ให้เยาวชน โทษปรับ 750 ยูโร

ค่าปรับเหมือนกันในกรณีซื้อไปให้เด็กหรือเยาวชน

*เพิ่มเติม

   - บุหรี่ 1,000 ยูโร

  - ลอตเตอรี่ 1,500 ยูโร

  - อนุญาตให้เข้าไนท์คลับ 2,500 ยูโร
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สุดยอด
เครื่องมือ
นักนัด
มือฉมัง
โ ด ย  ว ร ุ ต ม ์  ร ิ น ธ น า เ ล ิ ศ

5
เคยไหม เวลาที่อยากนัดเพื่อนๆ หลายคนมา

เจอกัน แล้วต้องโทรตามถามรายละเอียดทีละคน กว่า

จะได้ข้อสรุป ถ้าเปลี่ยนใจอะไรก็ต้องโทรไปหาทุกๆ คน

ซ้ำาอีกครั้งเพื่อแจ้งข่าว เสียเวลาไปไม่น้อย 

หมดยุคการนัดหมายด้วยวิธีเชยๆ แบบนั้นแล้ว 

วันนี้ opnmnd ขอแนะนำาเครื่องมือช่วยจัดการนัดหมาย

สำาหรับคนรุ่นใหม่ให้ลองใช้กัน 

ใช้ง่าย แค่กด เลือก แชร์ ก็เสร็จ

แล้ว แต่ interface ใช้ยากไปหน่อย

และอาจจะต้องจ่ายเพิ่มถ้าต้องการ 

feature บางอย่าง

หน้าตาอาจจะเหมือน excel แต่

อย่าเพิ่งเบื่อ needtomeet ข้อดีคือ

สามารถแสดงข้อมูลและช่วงเวลา

ได้มากและมีความยืดหยุ่นสูง

คงไม่ต้องบอกว่า Facebook เป็น

แบบไหน อาจจะใช้ยากไปนิด แต่

รับรองว่าตอบรับเร็ว แต่การปรับ

เปลี่ยนหรือแก้ไขเวลานัดอาจจะ

โหดไปหน่อย

เลือกได้ทั้งหัวข้อ ตารางเวลาและ

สามารถบอกว่าให้ใครเตรียมอะไร

มาได้อีก ไม่น่าแปลกใจเลยที่ 

Agreedo จะเป็นคู่แข่งตัวยงของ 

Doodle เสียดายว่าคนใช้น้อยไปนิด

www.doodle.com

www.agreedo.com

www.needtomeet.com

www.whenisgood.net

www.facebook.com

ไม่ใช่เพียงแค่นัดเวลาได้เท่านั้น 

Doodle ยังมีตัวเลือกให้ปรับเขต

เวลาให้ตรงกับที่ที่เราอยู่ และยังมี

เครื่องมือช่วยให้เราเลือกช่วงเวลา

ที่ดีที่สุดในการนัดหมายด้วย
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ฝั ก บ ั ว
น ้ อ ย ๆ 
ข้ า ง
ช ั ก โ ค ร ก

โ ด ย  ว ร พ ง ษ ์   พ ล ก อ ง แ ก ้ ว

สายชำาระข้างชักโครกเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดี

ตอนอยู่ที่ประเทศไทย พอได้มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเช่นนี้ 

หลายๆ คนคงยังไม่ชินกับการใช้เพียงกระดาษชำาระ

เท่านั้น น่าเสียดายท่ีห้องน้ำาในประเทศนี้ไม่มีเจ้าสาย

ชำาระ แม้แต่ร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์ก็ยังไม่มี จะว่าไป

แล้วคนเยอรมันส่วนใหญ่คงจะยังไม่รู้จักก็อาจเป็นไปได้ 

วันนี้ถ้าหากใครอยากจะเชิดใส่กระดาษแห้งๆ แล้วรับ

เจ้าสายฉีดชำาระเข้ามาเป็นเพื่อนชักโครกแทนเพื่อความ

สะอาดที่เพิ่มขึ้น สาวเล็ก สาวใหญ่หรือใครก็ตามที่ไม่มี

ความรู้หรือไม่เคยจับเครื่องมืองานช่างก็สามารถที่จะติด

ตั้งได้เองอย่างง่ายๆ เพียงเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็

ลงมือตามขั้นตอนที่จะแนะนำาต่อจากนี้ได้เลย 

F I X  I T

ตรวจดูท่อน้ำาและวาล์วน้ำาที่ใกล้ชักโครกที่สุดว่าเป็นแบบ

ไหน ขั้นตอนนี้สำาคัญ ถ้าห้องน้ำาบ้านใครมีวาล์วน้ำาใกล้ๆ และว่าง

พร้อมนำาท่อหรือสายอะไรไปต่อก็นับว่าโชคดี แต่ถ้ายังไม่มีก็

อย่าเพิ่งหมดหวัง สามารถทำาให้มีขึ้นได้ไม่ยาก

T I P :  ควรเป็นท่อน้ำาเย็น น่าจะปลอดภัยกว่าท่อน้ำาร้อน 

แต่ก็ระวังจะสะดุ้งถ้าใช้งานตอนหน้าหนาว ..บรืออออ

ไปซื้ออุปกรณ์  

T I P :  Keywords สำาหรับสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 

DE: Duschkopf, Bidet Dusche, WC Handdusche, 

EN: bidet shower, bidet spray, hand held sprayer เป็นต้น 

ส�วเล ็กส�วใหญ ่หร ือใครก ็ต�ม
ท ี ่ ไม ่ม ีคว�มร ู ้หร ือไม ่ เคยจ ับ
เคร ื ่องม ือง�นช ่�งก ็ส�ม�รถท ี ่
จะต ิดต ั ้ ง ได ้ เองอย ่�งง ่ �ยๆ 1

2

รูป ข วาล์วน้ำาที่ยังไม่
พร้อมให้เอาสายฉีดมา
ต่อได้

รูป ก วาล์วน้ำาที่พร้อม
ให้เอาสายฉีดมาต่อ    
ได้เลย 

รูป ค สายฉีดที่สามารถนำา
มาใช้ได้ (Waschbecken-
Handbrause)
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ข้อต่อสามท่อที่มีวาล์วน้ำาสองทาง (หากวาล์วน้ำาที่จะใช้

ต่อน้ำาเข้าสายฉีด เป็นแบบรูป ข) หน้าตาแบบรูป ง (ก่อนไปซื้อ

ก็อย่าลืมวัดขนาดเส้นรอบวงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อที่มี

อยู่นั้นก่อน)

 

เชื่อมต่อสายฉีด/เปลี่ยนข้อต่อ

กรณีวาล์วน้ำาที่อยู่ใกล้ชักโครกมีหน้าตาแบบรูป ก ก็

สามารถนำาฝักบัวชำาระที่ซื้อมาใหม่ไปติดได้เลย โดยอ่านคำา

แนะนำาที่ติดมากับบรรจุภัณฑ์ว่าใช้ด้านไหนต่อกับท่อน้ำา ด้าน

ไหนต่อกับตัวฝักบัวการประกอบก็เพียงหมุนเข้าตามเกลียวที่มี

มาได้เลย

T I P : โดยปกติแล้วการคลายเกลียว หมุนฝาออก หมุน

ข้อต่อออก จะต้องหมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

3

4

รูป ง ข้อต่อสามท่อที่มีวาล์วน้ำาสองทาง 
(Eckventil mit Rückflussverhinderer)

รูป จ ผ้าพันเกลียว 
(Teflon Gewebe-Dichtband) ตรวจสอบการใช้งาน เมื่อเปิดวาล์วน้ำาทุกจุดแล้ว ก็

สามารถที่จะใช้งานได้เลย ถ้าหากมีน้ำารั่วไหลซึมออกมาตามข้อ

ต่อระหว่างเกลียว อย่าเพิ่งตกใจ เพราะนี่เป็นเรื่องปกติที่เกิด

ขึ้นได้เสมอ ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยใช้ผ้าพันเกลียว โดยให้

ปิดวาล์วน้ำาทั้งหมดแล้วก็ถอดข้อต่อจุดที่เป็นปัญหา แล้วนำาผ้า

พันเกลียวพันรอบเกลียวทาบให้แน่นจนทั่วประมาณ 3-4 รอบ 

อย่ามากเกินไป ให้พอเห็นรอยเกลียวก็นับว่าใช้ได้ แล้วทดสอบ

การใช้งานอีกครั้ง ถ้าไม่มีปัญหาตรงไหนก็สามารถใช้งานได้

เลย

 ถ้าอ่านเฉยๆ อาจจะรู้สึกว่ายุ่งยากเกินไปสุดกำาลังที่

จะทำาได้ แต่ถ้าเริ่มที่จะทำาแล้วพยายามทำาความเข้าใจ ลองดู 

ลองจับ ก็จะเห็นว่ามันง่ายมากๆ แม้จะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็คุ้ม

เพราะสิ่งที่จะได้ตามมานั้นก็คือความมั่นใจในความสะอาดของ

ตัวเราเอง หวังว่า Fix-it ตอนนี้จะทำาให้ทุกคนมีความสุขและ

มั่นใจกับกิจวัตรประจำาวันได้

ร�ค�อ ุปกรณ์ต�มแหล่งข�ยอ ุปกรณ์

ก ่อสร ้�งท ั ่วไปในประเทศเยอรมนี 

(ต ุลาคม 2555) 

1. ฝักบัวหรือสายฉีด    

 - สายฉีดหากสั ่งซ ื ้อทางอินเตอร์เน็ต
ได้ (Bidet Duschkopf หรือ           
bidet shower หรืออื ่นๆ)            
ประมาณ 6-30 ยูโร    

 - สายฉีดที ่สามารถนำามาใช้แทนได้ 
(Waschbecken-Handbrause) 
ประมาณ 7.95 ยูโร 

2. ผ้าพันเกลียว (Teflon Gewebe-
Dichtband) ประมาณ 1-3 ยูโร

3. กรณีที ่ต ้องซื ้อข้อต่อสามท่อที ่ม ีวาล์ว
น้ ำาสองทาง (Eckventil mit Rück-
flussverhinderer) 
ประมาณ 12-18 ยูโร
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เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ชาวเยอรมันหลายๆ คนมักจะเฝ้ารอ

เทศกาลหนึ่งมาเยือนอย่างใจจดใจจ่อ งานน้ันจะเป็นอะไรไปมิได้หาก 

ไม่ใช่ “เทศกาลเบียร์” อันเลื่องชื่อ ที่หาได้จำากัดความดังอยู่แค่ใน

ประเทศเยอรมนีเท่านั้นไม่ ว่ากันว่างานดังกล่าว โดยเฉพาะออคโท-  

เบอร์เฟสท์ (Oktoberfest) ณ เมืองมึนเช่น (München) ที่จัดกันมา 

กว่าสองร้อยปีและยังคงเฉลิมฉลองกันอยู่จนทุกวันนี้ ยังเป็นต้นแบบ 

เทศกาลเบียร์แรกๆ ของโลกอีกด้วย ซึ่งเทศกาลเบียร์ส่วนใหญ่ที่ว่า

นี้ จะมีรูปแบบเป็น Volksfest (Folk Festival) คือ งานรื่นเริงสำาหรับ 

ประชาชนทั่วไป ที่ไม่ต้องเสียค่าเข้างานใดๆ

เกริ่นกันมาขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวผู้อ่านจะอดใจไม่ไหว Terminal 

DE จึงขออาสารวบรวมเทศกาลเบียร์ ซึ่งประกอบไปด้วยงานออกร้าน

และเครื่องเล่นที่ขึ้นชื่อที่สุดสามแห่งในประเทศเยอรมนี ให้ผู้อ่านได้

รื่นเริงบันเทิงใจไปพร้อมๆ กับชาวเยอรมัน และเพื่อให้เราได้เห็นภาพ

สมจริง ทั้งสามารถดื่มด่ำากับรสชาติแท้ๆ ไปด้วยในแต่ละงาน เราจึง

ขอให้นักศึกษาไทยในแต่ละเมือง เล่าประวัติความเป็นมาของเทศกาล

เบียร์ต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ส่วนตัวที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสมาด้วย

ตนเอง จะสนุกสนานสมคำาร่ำาลือแค่ไหน เราไปฟังเจ้าบ้านเล่าสู่กันฟัง

ดีกว่าค่ะ

สุ ด ย อ ด 
เ ท ศ ก า ล
รื่ น เ ริ ง
แ ด น อิ น ท รี
เ ห ล็ ก

รู ้ ไว ้ ใช ่ว ่�

เทศกาลเบียร ์เก ิดข ึ ้นได้อย่างไร?

ย้อนไปตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่ 15- 16 

เมื ่อครั ้งที ่ยังไม่มีใครคิดค้นห้องหรือระบบกักเก็บ 

ความเย็นในอดีต ประกอบกับพื ้นที ่ท ี ่ม ีจ ำากัด

ชาวบ้านจึงต้องพยายามกำาจัดเบียร์ที ่ผลิตไว้ตั ้ง 

แต่ปีที ่แล้ว เพื่อให้มีพื ้นที่เพียงพอที่จะเก็บกัก

เบียร์ที ่จะผลิตขึ้นมาใหม่ในปีนั ้นๆ ซึ ่งปกติชาว

บ้านจะเริ่มหมักเบียร์หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวสิ้นสุด

ลง (ประมาณหลังงานออคโทเบอร์เฟสท์) และ

จะเกิดกรรมวิธีหมักเบียร์กันไปจนถึงเดือน

มีนาคม ชาวบ้านเลยถือโอกาสดีอันนี้ จัดงาน

เทศกาลวาระดื่มเบียร์ (ให้หมด) แห่งชาติ ซึ ่งก็

เสมือนเป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดฤดูเก็บเกี ่ยว

ไปในตัวอีกด้วย โดยงานนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วง

ระหว่างวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายน จนถึง 

วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม และเริ่มมีเทศกาล

เบียร์อย่างเป็นทางการในประเทศเยอรมนีเมื ่อ 

ค.ศ. 1810 นั่นก็คือ งานออคโทเบอร์เฟสท์ที ่

เลื ่องชื ่อนั่นเอง

เ ร ื ่ อ ง แ ล ะ เ ร ี ย บ เ ร ี ย ง :  พ ร ร ณ พ ร  อ ั ช ว ร า น น ท ์ 

ภ า พ :  ก ร ก ฎ  ฉ ั ต ร ช ม ช ื ่ น ,  ส ุ เ ม ธ  ข ั น แ ก ้ ว ผ า บ , 

ก ฤ ษ ฎ า  ข ั น ท ะ ช า ,  พ ช ร  แ ก ่ น เ ม ื อ ง , 

ธ น ะ  ค ำ า ร ณ ฤ ท ธ ิ ศ ร 
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หลายๆ คนคงเคยได้ยินชื่องาน ออคโทเบอร์เฟสท์ หรือที่ชาวมึนเช่นเรียกกันว่า 

วีเซ่น (Wisen) งานนี้จัดเป็นงานเทศกาลที่เรียกได้ว่าสำาคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของเมือง

มึนเช่น ซึ่งจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนไปจน ถึงต้นเดือนตุลาคม

ของทุกปี โดยงานออคโทเบอร์เฟสท์จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1810 แต่

ในครั้งแรกนั้น จุดประสงค์ของงานไม่ใช่เพื่อเป็นเทศกาลเบียร์อย่างท่ีเราเห็นกันใน

ปัจจุบัน แต่เป็นการเฉลิมฉลองงานมงคลสมรสของมกุฎราชกุมารลุดวิก (Kronprinz 

Ludwig -  ซึ่งต่อมาได้ครองราชย์เป็นพระเจ้าลุดวิกที่ 1 นั่นเอง) และเจ้าหญิงเธเรเซอ 

แห่งซัคเซน-ฮิลด์บวร์กเฮาเซน (Therese von Sachsen-Hildburghausen) และนี่จึง

เป็นที่มาของชื่อสถานที่จัดงานออคโทเบอร์เฟสท์ที่เรียกว่า Theresienwiese หรือ วีเซ่น 

ปัจจุบันงานออคโทเบอร์เฟสท์กลายเป็นงานเทศกาลรื่นเริงที่ได้รับความสนใจ

จากนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชาวเยอรมันเองหรือชาวต่างชาติจากทั่วโลก โดยจากสถิติ

ล่าสุด มีผู้เข้าร่วมงานปีละกว่า 6 ล้านคน กิจกรรมในงานออคโทเบอร์เฟสท์จะแบ่งออก

เป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ส่วนที่เป็นเต็นท์เบียร์กว่า 30 เต็นท์ กับส่วนเครื่องเล่นด้าน

นอกซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ งานวัดบ้านเราแหละครับ ผู้มาเข้าร่วมงานเทศกาลนี้มักจะ

แต่งกายด้วยชุดท้องถิ่นของชาวรัฐบาเยิร์น โดยชุดของผู้ชายจะมีลักษณะเป็นกางเกง

หนังขาสามส่วนมีชื่อว่า เลเดอร์โฮเซน (Lederhosen) ส่วนของฝ่ายหญิงเรียกกันว่า 

Dirndl (เดียร์นเดิล) เป็นชุดที่เรียกได้ว่า หน้าอกหน้าใจมีเท่าไหร่ก็จะถูกดันออกมา

โชว์กันเต็มที่ รับรองถูกใจหนุ่มๆ ทั้งหลายแน่นอน และขึ้นชื่อว่าเป็นงานเบียร์ ย่อม

ต้องมีเบียร์ดีๆ มาให้คอเบียร์ทั้งหลายได้ลิ้มลอง โดยเบียร์ในงานจะมาจากโรงเบียร์

เก่าแก่ในมึนเช่นทั้งหมด ต้องบอกว่าเก่าจริงๆ ครับ บางโรงเบียร์มีอายุกว่า 800 ปี มี

ทั้งหมด 6 ยี่ห้อ ได้แก่ Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, Löwenbräu, 

Paulaner และ Spatenbräu โดยจะเสิร์ฟทีละเหยือกขนาด 1 ลิตร เหตุที่คนจากทั่ว

โลกต้องดั้นด้นมางานออคโทเบอร์เฟสท์ที่เมืองมึนเช่น ก็เนื่องจากเบียร์ที่เสิร์ฟใน    

งานออคโทเบอร์เฟสท์จะต้องเป็นเบียร์ที่หมักและผลิตในมึนเช่นเท่านั้น ซึ่งส่ิงน้ีจะ   

ป ัจจ ุบ ันง�นออคโท-
เบอร ์ เฟสท ์กล�ยเป ็น
ง�นเทศก�ลร ื ่นเร ิ งท ี ่
ได ้ร ับคว�มสนใจจ�ก
น ักท ่องเท ี ่ยว ไม ่ว ่ �จะ
เป ็นช�วเยอรม ันเอง
หร ือช�วต ่�งช�ต ิจ�ก
ท ั ่ วโลก โดยจ�กสถ ิต ิ
ล ่ �ส ุด ม ีผ ู ้ เข ้ �ร ่วมง�น
ป ีละกว ่�  6 ล ้�นคน

OKTOBERFEST, MÜNCHEN
โ ด ย  ก ร ก ฎ  ฉ ั ต ร ช ม ช ื ่ น

beerhall, München



CANNSTATTER VOLKSFEST, 
STUTTGART

โ ด ย  ก ิ ต ต ิ  ค ำ า แ ก ้ ว 
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prost:

คาดว่าทุกคนน่าจะรู ้อยู ่แล้วว่าคนเยอรมันพูด
คำาว่า “Prost!” เมื ่อตอนดื่มชนแก้วกันใช่ไหม
ครับ คำานี้จริงๆ ย่อมาจากคำาว่า Prosit! ซึ ่งมี
รากจากภาษาละตินแปลว่า ขอให้มันช่วยนะ 
(แต่ช่วยอะไรยังไง คนเยอรมันบอกว่า ช่วย
ให้เธอเมา จะได้ลืมๆ ซะ) อีกสำานวนที่ใช้ได้
ก็คือ Zum Wohl! ครับผม ที่สำาคัญก็คือเวลา
ชนแก้วตอนกล่าวคำาเหล่านี้ต้องมองตากัน
ด้วยนะครับ ไม่งั ้นคนอื่นจะมองว่าไอ้นี ่มอง
แต่เครื ่องดื่มหวังจะกรึ๊บอย่างเดียว สำานวน 
Prost! นี ้นอกจากใช้ในบริบทดื่มฉลองแล้ว
ยังสามารถใช้ในสถานการณ์หรือบริบทอื่นได้
อีกนะครับ เช่น Prost Neujahr! ก็สามารถใช้
อวยพรในวันปีใหม่ (โดยที่ไม่ต้องดื่มครับ) 

เ ย อ ร มั น ไ ป วั น ๆ

   ผมอยากให้คอเบียร์ทั้งไทยและเทศได้มีโอกาสมาเที่ยวงาน Cannstatter 

Volksfest หรือที่ชาวเมืองชตุทท์การ์ท เรียกกันในชื่อ  Cannstatter Wasen หรือ 

Wasen (วาเซ่น) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา  3 สัปดาห์ ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน จนถึงวัน

อาทิตย์ที่สองของเดือนตุลาคมของทุกปี ณ บริเวณลานวาเซ่น ริมแม่น้ำาเนคคาร์ 

(Neckar) ใกล้กับสถานีรถไฟบาด คันน์ชตัทท์ (Bad Cannstatt) ซึ่งเทศกาลนี้มีมา 

กว่า 194 ปีแล้ว! โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1818 ตามพระประสงค์ของพระเจ้า   

วิลเฮล์มที่ 1 (König Wilhelm I) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการเกษตรกรรมของแคว้น 

Württemberg  (เวือร์ทเทมแบร์ก) สัญลักษณ์ของงานซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดคือ 

การันตีได้เลยว่าคนที่มาเที่ยวงานจะได้ลิ้มรสชาติของเบียร์มึนเช่นแท้ๆ แน่นอน ส่วน

อาหารในงานก็จะเป็นอาหารเยอรมันทั่วๆ ไป โดยอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เห็นจะเป็น ไก่ย่าง ขาหมู และไส้กรอก สุดท้ายผมมีคำาแนะนำาอยากจะฝากเพื่อนๆ 

ที่สนใจจะมาร่วมงานสักเล็กน้อย ว่าหากต้องการที่จะเข้าไปนั่งในเต็นท์เพื่อรับ

บรรยากาศ ผมแนะนำาให้ไปแต่เนิ่นๆ หรือจองโต๊ะล่วงหน้า (http://www.oktoberfest.

de/en/navitem/Beer+Tents/) เพราะมิเช่นนั้นอาจจะไม่มีโต๊ะนั่งได้ครับ   

ข ้ อ ม ู ล อ ้ า ง อ ิ ง 

http://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfest

chicken tent ที่ Sttugart



BREMER FREIMARKT, BREMEN
โ ด ย  ส า ร น า ถ  เ ท ี ย ม แ ก ้ ว 

เมื่อยามที่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง พร้อมกับอากาศหนาวเย็นที่เริ่มคืบ

คลานเข้ามา ก็เป็นสัญญาณว่าเทศกาลงานออกร้านเฉลิมฉลองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี 

(เริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ. 1035) กำาลังใกล้เข้ามาแล้ว งานนั้นก็คือ Bremer Freimarkt 

แห่งเมืองเบรเมนนั่นเอง  โดยงานนี้จะจัดขึ้นในช่วงราวๆ สองสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 

ตุลาคมของทุกปี โดยสถานที่จัดงานหลักอยู่ที่ Bürgerweide ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของ

สถานีรถไฟหลักของเมือง นอกจากนี้ยังมีการจัดงานบริเวณลาน Bremer Marktplatz 

และรอบๆ ศาลากลางเมือง (Bremer Rathaus) ในย่านเมืองเก่า โดยเรียกการจัดงาน

บริเวณนี้ว่า Kleiner Freimarkt ซึ่งบรรยากาศชวนให้ย้อนรำาลึกไปถึงการจัดงานใน

สมัยก่อนที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง ในขณะที่บริเวณ 

36
อ�ห�รท ี ่น ิยมก ันม�ก
ท ี ่ส ุดในหม ู ่น ักเร ียน 
ค ือ เต ็นท ์  Festzelt 
Göckelesmaier ซ ึ ่ ง
ข�ยไก ่ย ่�งท ี ่ม ีช ื ่อ
เส ียงม�กว ่�  70 ป ี

หอคอยผลไม้ (Fruchtsäule) ซึ่งจะประดับด้วยข้าวโพด ผักและผลไม้นานาชนิด ในอดีต

มีการจัดแข่งม้าและมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานดีเลิศในการทำาปศุสัตว์ด้วย ปัจจุบัน

มีขบวนพาเหรดของกลุ่มคนที่แต่งกายด้วยชุดทหาร เครื่องแต่งกายพื้นเมือง กลุ่มคน

เลี้ยงแกะที่เต้นระบำาไปพร้อมกับเสียงดนตรี และขบวนรถที่ประดับประดาด้วยสีสัน

สวยงามให้ได้ชม รวมถึงมีสวนสนุกพร้อมด้วยเครื่องเล่นต่างๆ ที่รอท้าทายนักท่องเที่ยว 

ที่ชอบความตื่นเต้นให้มาวัดใจกันว่าใครจะกรี๊ดดังกว่ากัน แต่ที่ขาดไม่ได้และถือเป็น

ไฮไลท์ของงานนี้คือ เต็นท์เบียร์ที่ตั้งเรียงรายรอให้นักดื่มมาลิ้มรสเบียร์พื้นเมือง อาทิ

เช่น Stuttgarter Hofbräu เบียร์ที่รสชาติดีที่สุด ใครที่มาถึงเมืองชตุทท์การ์ท แล้วไม่

ได้ดื่มถือว่าพลาด! ว่ากันต่อถึงเต็นท์เบียร์ในงานเพราะเดี๋ยวคอเบียร์ทั้งหลายจะไม่

เห็นภาพความยิ่งใหญ่ Stuttgarter Hofbräu มีเต็นท์ให้นักดื่มถึงสองเต็นท์ด้วยกัน ซึ่ง

จุคนได้เต็นท์ละ 5,000 คน เบียร์ Dinkelacker มีหนึ่งเต็นท์จุคนได้ 4,500 คน เต็นท์

เบียร์ Schwaben Bräu จุคนได้ 5,200 คน เต็นท์เบียร์ Fürstenberg จุคนได้ 5,000 

คน นอกจากนี้ยังมีเต็นท์และซุ้มขายอาหารและเบียร์ทั้งใหญ่และเล็กอีกหลายเต็นท์ 

อาหารที่นิยมกันมากที่สุดในหมู่นักเรียน คือ เต็นท์ Festzelt Göckelesmaier ซึ่งขาย

ไก่ย่างที่มีชื่อเสียงมากว่า 70 ปี (ในภาษาชเวบิชซึ่งเป็นภาษาถิ่น คำาว่า Göckele แปลว่า 

ไก่ย่าง) โดยเต็นท์นี้จะขายเบียร์ Stuttgarter Hofbräu อีกด้วย และเคล็ดลับเด็ดๆ คือ 

ทุกวันอังคาร เบียร์ 1 ลิตรจะลดครึ่งราคาสำาหรับนักเรียน ด้วยเหตุที่มีเต็นท์ขายเบียร์

เป็นจำานวนมากประกอบกับจำานวนผู้มาเยือนอย่างล้นหลามในแต่ละปี ทำาให้คันน์ชตัท-  

เทอร์ โฟล์คเฟสท์เป็นเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก รองจากงาน   

ออคโทเบอร์เฟสท์ที่เมืองมึนเช่น เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว รีบตัดสินใจจองตั๋วเดินทางมา 

เที่ยวงานวาเซ่นที่เมืองชตุทท์การ์ทด้วยกันนะครับ

ข ้ อ ม ู ล เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม

http://www.cannstatter-volksfest.de



จัดงานหลักจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของการดื่มกินและเฉลิมฉลอง  ถ้าจะบรรยายให้

เห็นภาพกันง่ายๆ ก็คงคล้ายๆ กับงานวัดหรืองานกาชาดบ้านเราดีๆ นี่เอง โดยมีการ

เล่นเกมส์ จับฉลาก ปาลูกดอก ชิงรางวัล แลกตุ๊กตา รวมไปถึงเครื่องเล่นต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็น ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ รถบั๊มพ์ รวมไปถึงเครื่องเล่นชวนหวาดเสียวอย่างรถไฟ

เหาะตีลังกา ล่องแก่งท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ไวกิ้ง บ้านผีสิง ก็มีให้เห็นกันในงาน

นี้  จุดน่าสนใจของงานอีกอย่างหนึ่งก็คือในวันเสาร์ที่สองของการจัดงาน จะมีขบวน

พาเหรดแฟนซีเดินผ่านตัวเมือง เริ่มตั้งแต่ราวๆ สิบโมงเช้าจากย่านเมืองใหม่ (Neu-

stadt) ไปสิ้นสุดที่ลานหน้าสถานีรถไฟหลัก (Bahnhofsplatz) โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 

3,500-5,000 คน กินเวลาเดินทั้งหมดร่วมสามชั่วโมงเลยทีเดียว ถ้าเดินเล่นในงานจน

ท้องเริ่มหิว  ก็ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะมีอาหารและขนมให้เลือกรับประทานกันได้

ตลอดทั้งงาน ตั้งแต่สเต็กย่างบนเปลวไฟ ไส้กรอกเนื้อม้า ปลาทอด ขนม Schmalz- 

kuchen ที่ดูๆ ไปมันก็คือปาท่องโก๋ราดไอซิ่งดีๆ นี่เอง ไอศกรีม ถั่วอัลมอนด์คั่วเคลือบ 

น้ำาตาล ผลไม้ชุบช็อคโกแลต ส่วนคอแอลกอฮอล์ก็ไม่น้อยหน้า มีเต็นท์เบียร์ให้เข้าไป

เลือกดื่มกันได้เต็มที่ ซึ่งถ้าพูดถึงเบียร์เบรเมนก็คงหนีไม่พ้นเบียร์ Beck’s ที่มีโรงงาน

ผลิตตั้งอยู่ในเบรเมน นอกจากนี้ก็มี Hacke Beck และ Hemelinger ซึ่งเป็นเบียร์ท้อง

ถิ่นให้ลองชิม ส่วนเบียร์อื่นๆ อย่าง Paulaner และ Franziskaner ก็สามารถหาดื่มได้

ภายในงานนี้เช่นกัน แต่ถ้าจะให้เข้ากับอากาศเย็นๆ ในช่วงเวลานี้ เห็นจะต้องขอ 

Glühwein (ไวน์ร้อน) อุ่นๆ ซักแก้ว แล้วไปยืนเก๊กท่าที่เครื่องถ่ายรูปอัตโนมัติที่จุด 

Foto Point ซึ่งสามารถเข้าไปดูรูปตามเวลาที่ถ่ายได้ที่ http://www.fotopoint.frei-

markt.de/  ถ้าหากคุณอยากรู้ว่าบรรยากาศงานวัดในแบบฉบับเยอรมันเป็นอย่างไร 

เห็นจะต้องลองมาสัมผัสบรรยากาศงานไฟรมาร์คท์ที่เมืองเบรเมนดูสักครั้ง

ข ้ อ ม ู ล อ ้ า ง อ ิ ง 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bremer_Freimarkt
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ถ ้�จะให ้ เข ้ �ก ับอ�ก�ศ
เย ็นๆ ในช ่วงเวล�น ี ้ 
เห ็นจะต ้องขอ 
Glühwein (ไวน ์ร ้อน) 
อ ุ ่นๆ ซ ักแก ้ว  แล ้วไป
ย ืนเก ๊กท ่�ท ี ่ เคร ื ่อง
ถ ่�ยร ูปอ ัตโนม ัต ิท ี ่จ ุด 
Foto Point 
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รู ้ ไว ้ ใช ่ว ่�

ทำาไมต้องเร ียกว่า Oktoberfest?

ตั้งแต่สมัยอดีตกาล ชาวบ้านมักจะจัด

งานเฉลิมฉลองวาระสิ้นสุดฤดูเก็บเกี ่ยวใน

เดือนตุลาคมของแต่ละปี โดยจะเริ ่มเก็บเกี ่ยว

พืชผลกันตั้งแต่ราวๆ ปลายเดือนกรกฎาคม

เป็นต้นมา ซึ ่งวันสำาคัญหลักในการเฉลิมฉลอง

ดังกล่าว คือ วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม 

เลยเป็นเหตุให้เรียกเทศกาลเฉลิมฉลองนี้ตาม

เดือนตุลาคมว่า ออคโทเบอร์เฟสท์

แต่หลายๆ คนก็ยังตั ้งคำาถามต่อไปว่า 

แล้วทำาไมถึงเป็นออคโทเบอร์เฟสท์ ทั ้งๆ ที ่งาน

นี้มักจะเริ ่มในช่วงเดือนกันยายน เรามีคำาตอบ

ค่ะ ทางผู้จัดงานออคโทเบอร์เฟสท์ (www.

oktoberfest.de) ให้เหตุผลว่า เนื ่องจากสภาพ

อากาศทุกวันนี้เริ ่มจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ ้น เมื ่อ

เริ ่มเข้าเดือนตุลาคม อากาศก็เริ ่มจะหนาวเย็น

เร็วกว่าสมัยก่อน ทั้งพระอาทิตย์ก็ตกเร็วกว่า

ในเดือนกันยายนอีกด้วย ซึ ่งถ้ายังจัดงานใน

ช่วงเดือนตุลาคมเป็นหลักอยู่ กิจกรรมต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นการเปิดร้านขายของหรือการละเล่น

เครื ่องเล่นต่างๆ รวมทั้งผู ้คนที่นั ่งรื ่นเริงกันอยู่

ในเบียร์การ์เดนก็จะไม่สำาราญกันอย่างเต็มที่ 

เพราะต้องผจญกับความหนาวเย็นที่คืบคลาน

เข้ามาทุกขณะ ด้วยเหตุดังกล่าว ออคโทเบอร-์

เฟสท์จึงเลื ่อนเวลาจัดให้เร็วขึ ้นมาเล็กน้อยใน

เดือนกันยายนค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ? ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง  

ออคโทเบอร์เฟสท์ที่เมืองมึนเช่น ตามมาด้วยงานเบียร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองอย่างงาน

คันน์ชตัทเทอร์ โฟล์คเฟสท์ ณ เมืองชตุทท์การ์ท หรืองานฟันแฟร์ที่เก่าแก่ที่สุดใน

ประเทศเยอรมนีอย่างเบรเมอร์ ไฟรมาร์คท์ ที ่เมืองเบรเมน ก็ล้วนกระตุกต่อมคอ

เบียร์และหลายๆ คนที่ชื่นชอบงานรื่นเริงในช่วงฤดูใบไม้ผลิกันถ้วนหน้า ยิ่งเห็นคำา

เชิญชวนของเจ้าบ้านทั้งสามแล้ว เราก็อดใจไม่ได้ที่จะตีตั๋วเดินทางไปตามเมืองต่างๆ 

ดังกล่าว เพื่อไปลิ้มลองบรรยากาศเทศกาลเบียร์และงานฟันแฟร์ที่เสนอกันมาอย่างถึง

พริกถึงขิงเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้สามเมืองนี้ ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะ 

เพราะงานต่างๆ ดังกล่าวในประเทศเยอรมนีไม่ได้มีเฉพาะในสามเมืองใหญ่นี้เท่านั้น 

หากแต่ยังมีให้เห็นในเมืองเล็กเมืองน้อยหรือเมืองใหญ่ทั่วๆ ไป อาทิเช่น งาน 

Gäubodenvolksfest ที่เมืองชเตราบิง, งาน Hamburger Dom ณ เมืองฮัมบวร์ก, 

งาน Hannover Schützenfest ที่เมืองฮันโนเฟอร์ ฯลฯ ใครสะดวกที่ไหน เมืองใดก็

สามารถตรวจสอบช่วงระยะเวลาจัดงานที่แน่นอนในแต่ละปีและเดินทางไปสนุกสนาน

กันตามอัธยาศัยในเมืองต่างๆ ได้ค่ะ 

 จริงอยู่ว่าเทศกาลเบียร์ในฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว แต่

หากเมื่อปีหน้าฟ้าใหม่กลับมาอีกครั้ง ก็อย่าลืมหันไปชักชวนคนรู้จัก จูงมือคนรู้ใจไป

สัมผัสงานเบียร์และฟันแฟร์ที่ยิ่งใหญ่และเลื่องชื่อระดับโลกต่างๆ นี้ได้ ไม่ใกล้ไม่ไกล

แค่ในประเทศเยอรมนีนี้เอง 
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ช ุดาวรรณ หวะส ุวรรณ (แยม)

ยอดมน ุษย ์ เง ิน เด ือน

ประจ ำา เม ืองเบอร ์ล ิน

แ ฟ ชั่ น บ ้ � น บ ้ � น
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ณัฎฐ ์พ ัฒน ์  ด ุลยโกเมศ (ณ ัฎ)

Hochschule München เทอม 7

สาขา Maschinenbau
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ชน ัตถา จ ิตพ ัฒนไพบ ูลย ์  (บ ิ ๊กจ ๊อด)

ยอดมน ุษย ์ เง ิน เด ือน

ประจ ำา เม ืองเค ิล ์น
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ชน ัตถา จ ิตพ ัฒนไพบ ูลย ์  (บ ิ ๊กจ ๊อด)

ยอดมน ุษย ์ เง ิน เด ือน

ประจ ำา เม ืองเค ิล ์น

ส ิร ิ วรรณ ถว ัลย ์ศ ักด ิ ์ ว ุฒ ิ  (ฝ ้ าย)

Ludwig-Maximil ians-Univers ität München

เร ียนจบ Master Degree

สาขา Internationales Pr ivatrecht
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ก ิตต ิศ ักด ิ ์  อาจคงหาญ (บาส)

Fachhochschule Köln

สาขา Technische Informatik 
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เกต ุอ ัญญาณ ์  อาสาส ุ  (ร ุ ้ ง )

เร ียนภาษา Goethe-Inst i tut

ท ี ่  Bremen
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จ ักรภ ัทร อ ิสร ิยะเสร ีก ุล  ( เบนซ ์ )

Fachhochschule Bremen

เร ียนจบ MBA สาขา International 

Tourism Management
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 ขวา: 

ดลพร ชนะช ัย (โจ)

SAC Stadelschule 

Architecture Class FFM

ซ ้าย: 

อาภาพรรณ จ ันทนขจรฟุ้ ง  (ภา)

Univers ität für  angewandte Kunst  Wien
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อรรถส ิทธ ิ ์  พรน ิม ิตร (หลอด)

Technische Univers ität Berl in

เร ียนจบ Master of  Science 

สาขา Solar Technology
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ ้าฟ้าบริพ ัตรสุข ุมพันธุ ์ 

กรมพระนครสวรรค์วรพิน ิต

2424

 เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุม
พันธุ์ ประสูติเมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน

2407

 เจ้าพระยาภาสกร-
วงศ์ไปเรียนภาษา
ที่อังกฤษ 

2411

 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชย์ 
ในวันที่ 1 ตุลาคม

2428 

 พระราชวงศ์ชั้นพระ
องค์เจ้า เริ่มเสด็จออก
ไปศึกษา ณ ประเทศ
อังกฤษ

2436 

 เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
เสด็จออกศึกษาที่
อังกฤษ

 ฝรั่งเศสเข้ายึดครอง
ฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขง

2437 

 เจ้าฟ้าวชิรุณหิศ
สวรรคต

2440 

 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำาเนิน
ประพาสยุโรปครั้งที่ 1

 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยม
โรงเรียน Kadettenschule 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

2437

 เสด็จออกศึกษาที่ 
อังกฤษ

2440

 เสด็จเข้าโรงเรียนเตรียม 
ทหาร (Kadettenschule) 
ที่พอทสดัม (Potsdam) 

2444

 ทรงจบการศึกษาและ
ทรงสอบได้เป็นนายทหาร
เยอรมนี 

 ทรงเข้าประจำากองร้อย
ที่ 11 กรมทหารรักษา
พระองค์ที่ 4 ในสมเด็จ
พระนางเจ้าเอากุสตา 
พระบรมราชชนนี 

 ทรงลาพักและเสด็จ
กลับประเทศไทย ในเดือน
ตุลาคม

นั ก เ รี ย น ไ ท ย
ค น แ ร ก ใ น เ ย อ ร ม นี

2445

 เสด็จกลับมาทรง
ศึกษาต่อประเทศเยอรมนี
อีกครั้งหนึ่ง 

2446

 ทรงสำาเร็จการศึกษา
และเสด็จกลับเมืองไทย

2447

 ทรงดำารงตำาแหน่งผู้
บัญชาการกรมทหารเรือ
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
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2450 

 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำาเนิน
ประพาสยุโรปครั้งที่ 2

2453 

 พระบาทสมเด็จ       
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ขึ้นครองราชย์
ในวันที่ 23 ตุลาคม

2457 

 เริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1 
(ค.ศ. 1914)

2468 

 พระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 
ที่ 7 ขึ้นครองราชย์ในวัน
ที่ 26 พฤศจิกายน

 จัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภา
วันที่ 28 พฤศจิกายน

2475 

 เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นประชาธิปไตย

2450

 ตามเสด็จพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช 
ดำาเนินประพาสยุโรป
ครั้งที่ 2 

2453

 ทรงขึ้นเป็นเสนาบดี
กระทรวงทหารเรือ       
วันที่ 11 ธันวาคม

2463

 ทรงดำารงตำาแหน่ง
เสนาธิการทหารบก และ
ผู้บัญชาการกรมทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์
วันที่ 19 มิถุนายน 

2468

 ทรงเป็นสมาชิกชุดแรก
ของอภิรัฐมนตรีสภา 

2472

 เสด็จขึ้นเป็นประธาน
อภิรัฐมนตรีสภาในวันที่ 
23 กรกฎาคม 

2487

 ทิวงคต ณ ตำาหนัก
ประเสบัน เมืองบันดุง 
ประเทศอินโดนีเซีย 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 

เห
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2445

 เสด็จกลับมาทรง
ศึกษาต่อประเทศเยอรมนี
อีกครั้งหนึ่ง 

2446

 ทรงสำาเร็จการศึกษา
และเสด็จกลับเมืองไทย

2447

 ทรงดำารงตำาแหน่งผู้
บัญชาการกรมทหารเรือ
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 



erste:

พูดถึงคำาว่าคนแรก ครั้งแรก 
อะไรก็ตามที่มีคำาว่าแรก ทุกคน
น่าจะนึกถึง Adjektiv ว่า “erst” 
กันใช่ไหมครับ? เช่น 

Der erste thailändische Stu-
dent in Deutschland (นักเรียน
ไทยคนแรกในเยอรมัน) หรือ Das 
erste Mal (ครั ้งแรก) 

จริงๆ แล้วคำาว่า erst นี้นอกจาก
จะหมายความว่า “แรก” แล้วยัง
สามารถใช้เป็น Adverb โดยจะมี
ความหมายว่า “เพิ่งจะ” ได้ด้วย
นะครับ เช่น 

Es ist erst 5 Uhr. Schlaf 
weiter! (เพิ่งจะตีห้าเอง นอนต่อ
เถอะ) Erst gestern konnte ich 
ihn erreichen. (เพิ่งเมื ่อวานนี่
แหละที่ฉันติดต่อเขาได้)

เ ย อ ร มั น ไ ป วั น ๆ
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เมื ่อกล่าวถึงเร ื ่อง “นักเร ียนนอก” ในอดีต คนสมัย

นั ้นก็คงจินตนาการถึงเช ื ้อพระวงศ์หร ือผู ้ด ีท ี ่ไปเร ียนในยุโรป 

โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั ่งเศส เพราะเป็นชาติมหาอำานาจ และ

มีกลิ่นอายของความโก้หรูอยู่ในที เรามักเข้าใจกันว่า การศึกษาใน

ต่างประเทศของคนไทยเร ิ ่มข ึ ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว ร ัชกาลที ่  5 โดยผูกกับนโยบายทางการ

ต่างประเทศของพระองค์ แต่อันที่จริงแล้วมีหลักฐานปรากฏว่า 

คนไทยเริ ่มออกไปศึกษาในประเทศตะวันตกตั ้ งแต่สมัยร ัชกาล

ที ่  4 กล่าวคือ เจ ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) น้องชาย

ของสมเด็จเจ ้าพระยาบรมมหาศรีส ุร ิยวงศ์ (ช ่วง บุนนาค) ที ่ 

ทางบ้านส่งไปเร ียนภาษาที ่ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2407 

เป็นเวลา 3 ปี เจ ้าพระยาภาสกรวงศ์จ ึงน่าจะเป็น “นักเร ียน

นอก” คนแรก (เจ ้าพระยาภาสกรวงศ์ผ ู ้น ี ้ เองคือคนที ่ค ิดคำา

เร ียกเสื ้อ Raja pattern หรือราชปะแตนที่เราคุ้นเคยกัน) ต่อ

มา ในปลายรัชสมัย ทางราชการจึงได้เร ิ ่มส ่งนักเร ียนไทยชุด

แรกไปเร ียนต่อที ่ย ุโรป 3 คน โดย  2 คนไปเร ียนในอังกฤษ  

และอีก 1 คนไปฝรั ่งเศส

โ ด ย  พ ช ร  แ ก ่ น เ ม ื อ ง

นั ก เ รี ย น ไ ท ย
ค น แ ร ก ใ น เ ย อ ร ม นี

D e r  e r s t e  t h a i l ä n d i s c h e  S t u d e n t  i n  D e u t s c h l a n d
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางราชการส่งนัก 

เรียนไปเรียนภาษายังต่างประเทศครั้ง

แรกใน พ.ศ. 2414 เนื่องด้วยทรงมีพระ

ราชดำาริที่จะเปิดการสอนภาษาอังกฤษใน

พระนคร แต่หาผู้สอนไม่ได้ จึงแก้ปัญหา

โดยการส่งนักเรียนไปที่สิงคโปร์แทน 

นักเรียนชุดนี้มีประมาณ 20 คน ปีถัดมา

โรงเรียนจึงเปิดขึ้นได้ แต่ก็ต้อง

ปิดไปใน พ.ศ. 2417 เพราะ

หมดสัญญาจ้างครูและ

ไม่ มี ค รู ที่ ป ระสงค์ ต่ อ

สัญญา การไปศึกษาที่

อังกฤษและสิงคโปร์ก็

เกิดขึ้นประปรายเรื่อย

มาในหมู่ขุนนางและ

เชื้อพระวงศ์

พ.ศ. 2428 นับเป็น

ครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์

ชั้นพระองค์เจ้า เสด็จออกไปศึกษา ณ      

ประเทศอังกฤษ  ประกอบด้วย พระองค์เจ้า

กิติยากรวรลักษณ์ ,พระองค์ เจ้าระพี -

พัฒนศักดิ์, พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม 

และพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช จนกระทั่ง 

พ.ศ. 2436 จึงมีเจ้านายชั้นสมเด็จพระเจ้า

ลูกยาเธอเสด็จออกศึกษาที่อังกฤษ ซึ่งก็

คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหา

วชิราวุธ หรือรัชกาลที่ 6 นั่นเอง (น่า

สังเกตว่า เป็นปีเดียวกับวิกฤติ ร.ศ. 112 

หรือ ค.ศ. 1893 ที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองฝั่ง

ซ้ายแม่น้ำาโขง หรือส่วนใหญ่ของประเทศ

ลาวในปัจจุบัน) แต่ในขณะนั้น สมเด็จพระ 

บรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 

ยังทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ไม่ใช่เจ้า

ฟ้ามหาวชิราวุธ ก่อนที่เจ้าฟ้าวชิรุณหิศ

จะสวรรคตในปี พ.ศ. 2437 ซึ่งในปีนี้ 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตร

สุขุมพันธุ์ ก็เป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่ 2 ที่

เสด็จออกศึกษาที่อังกฤษ หลัง

จากนั้น เจ้านายในทุกระดับ 

ชั้นรวมถึงสามัญชนก็มา

เป็นนักเรียนอั งกฤษ

มากขึ้นตามลำาดับ

ในปีที่ เ ส ด็จ สู่

อังกฤษนั้น เจ้าฟ้า

บริพัตรสุขุมพันธุ์มีพระ

ชนมายุย่าง 14 พรรษา 

ในระยะแรกทรงรับการ

ศึกษาร่วมกับเจ้าฟ้ามหา

วชิราวุธ ณ ตำาบลแอสคอท 

(Ascot) มณฑลเซอร์รีย์ (Surrey) พระ

อาจารย์ คือ แบร์ซิล ทอมสัน (Barecil 

Thomson) และต่อมาเปลี่ยนเป็นพันตรี 

ซี. วี. ฮูย์ม (C. V. Hyme) ที่ตำาบลแคม-

เบอร์ลี (Camberley) มณฑลเซอร์รีย์ทรง

ศึกษาวิชาเบื้องต้นพร้อมกับธรรมเนียม

และกีฬาของชาวยุโรปนานถึง 2 ปี รวม

ทั้งได้ทรงทดลองศึกษาภาษาเยอรมัน 

ปรากฏว่า ทรงใช้ภาษาได้ดีแม้ในระยะเวลา

อันสั้น  อีกทั้งมีความเป็นไปได้ว่าพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระราชประสงค์จะมีพระบรมวงศานุวงศ์ท่ี

นักเรียนไทยคนแรกในเยอรมนี:
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ 
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ได้เรียนรู้หลักสูตรทางทหารเยอรมันอยู่

ก่อนด้วยแล้ว จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าฟ้า

บริพัตรสุขุมพันธุ์ ย้ายมาศึกษาที่เยอรมนี

(ปรัสเซีย : DEU: Preußen – ENG:      

Prussia)  ใน พ.ศ. 2440 หลังจากทรง

เรียนภาษาอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ก็เสด็จเข้า

โรงเรียนเตรียมทหาร (Kadettenschule) 

ที่พอทสดัม (Potsdam) ใกล้     

เมืองเบอร์ลิน ดังนั้น “สมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้า

บริพัตรสุขุมพันธุ์   (พระยศ

ในขณะนั้น) ” จึงนับเป็น

นัก เ รี ยนไทยพระองค์

แรกในเยอรมนี แต่เนื่อง

ด้ ว ยพระองค์ เ ป็ นพระ

ร า ช โ อ ร ส ข อ ง พ ร ะ ม ห า

กษัตริย์และไม่ใช่ชาวเยอรมัน 

การจะเข้าศึกษาต่อในระดับนาย

ร้อยจึงต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจาก

สมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 (Kaiser 

Wilhelm II) และพระราชบิดาอย่างเป็น

ทางการเสียก่อน ในช่วงปีที่พระองค์ทรง

ย้ายมาศึกษาที่เยอรมนีนั้น เป็นช่วงเดียว

กับการเสด็จฯ ประพาสยุโรปครั้งแรกใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

มีบันทึกระบุไว้ด้วยว่าได้เสด็จพระราช  

ดำาเนินเยี่ยมโรงเรียน Kadettenschule 

เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2440 เวลา 

17.00 น.

เมื่อเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์สำาเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็

ทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาย

ร้อย Die königlich preußis-

che Hauptkadettenan-

stalt, Groß-Lichterfelde 

(โรงเรียนนายร้อยทหาร

บกในจักรพรรดิแห่งปรัส

เซีย,โกรส-ลิคชเทอร์เฟล

เดอ) ทางใต้ของกรุง

เบอร์ลิน ที่โรงเรียนแห่งนี้ 

พระองค์ทรงเข้าร่วมชั้นเรียน 

เข้าฝึกและร่วมกิจกรรมเช่นเดียว

กับนักเรียนนายร้อยเยอรมันทุกประการ 

โรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ใช้หลักสูตร 2 ปี 

เมื่อสอบผ่านออกไปได้แล้ว ก็เตรียมตัว

เป็นนายทหารขั้นแรก จะเข้าประจำากรม

กองในสังกัดเหล่าที่เลือก เรียนรู้ภารกิจ

และการปฏิบัติจริงในหน้าที่นายสิบพล

ใน พ.ศ. 2440 หลังจากทรงเร ียนภาษาอยู ่ช ่วงเวลาหนึ ่ง 
ก ็เสด็จเข ้าโรงเร ียนเตรียมทหาร (Kadettenschule) 
ที ่พอทสดัม (Potsdam) ใกล้เม ืองเบอร์ล ิน  ดังนั ้น 
“สมเด็จพระเจ้าล ูกยาเธอ เจ ้าฟ้าบริพัตรสุข ุมพันธุ  ์
(พระยศในขณะนั ้น)”  จ ึงนับเป็นนักเร ียนไทย
พระองค์แรกในเยอรมนี

สมเด็จพระจักรพรรดิ
วิลเฮล์มที่ 2 (Kaiser Wilhelm II)
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ทหารประจำากองพันเป็น

เวลา 6 เดือน เหล่าที่ทรง

เลือก คือ เหล่าปืนใหญ่ ใน

ปี พ.ศ. 2444 ทรงจบการ

ศึกษาสอบเป็นนายทหาร

ด้วยคะแนนดีมาก ทรงได้

รับพระราชทานยศ Fähn-

rich (แฟนริคช์) (เข้าใจว่า

ยศ Fähnrich นี้ ในกองทัพ

บกสมัยนั้นอยู่ระหว่างนาย

สิบและนายร้อย แต่ในกองทัพเรือถือว่า 

เป็นนายเรือแล้ว) และทรงเข้ารับราชการ

ในกองทัพบกเยอรมนีดั ง เช่ นทหาร

เยอรมัน โดยสมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮล์ม

ท่ี 2 มีพระราชโองการ เมื่อวันที่ 22 

มีนาคม ให้บรรจุพระองค์เข้าประจำากอง

ร้อยที่ 11 กรมทหารรักษาพระองค์ที่ 4 

ในสมเด็จพระนางเจ้าเอากุสตา (Augusta) 

พระบรมราชชนนี (เป็นชื่อกรมที่ตั้งตาม 

พระนาม ไม่ได้มีหน้าที่รักษาพระองค์พระ-

บรมราชชนนีเอากุสตา เพราะพระองค์ 

เสด็จสวรรคตไปแล้ว) และในโอกาสสำาเร็จ

การศึกษานี้ กองทัพไทยก็ได้ถวายพระ-

ยศร้อยตรี สังกัดกรมทหารมหาดเล็ก

รักษาพระองค์ กองทัพไทยอีกด้วย แล้ว

พระองค์ก็ทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนการ

สงคราม (Kriegsschule) เมืองคัสเซล 

(Kassel) ในช่วงที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่

ที่โรงเรียนการสงครามนั้น พระองค์ทรง

ได้รับการเลื่อนยศเทียบเท่าร้อยโท เมื่อ

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 และจบ

หลักสูตรในเดือนสิงหาคม ด้วยระดับ

คะแนนยอดเยี่ยม นอกจากนั้น ในระหว่าง

การศึกษาทรงมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่นาย

ทหารประจำาป้อมปืนใหญ่รักษาฝั่งทะเล

บอลติค (DEU : Ostsee – ENG : Baltic 

sea) บริเวณคลองไคเซอร์ วิลเฮล์ม (Kai-

ser-Wilhelm-Kanal) (คลองคีล (DEU : 

Nord-Ostsee-Kanal – ENG : Kiel canal) 

ในปัจจุบัน) ใกล้ฐานทัพเรือ เมืองคีล 

(Kiel) อีกด้วย

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2444 เจ้าฟ้า

บริพัตรสุขุมพันธุ์ทรงลาพักและเสด็จ

นิวัตประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จนถึง

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2445 พระองค์จึง

เสด็จมาศึกษาต่อประเทศเยอรมนีอีกครั้ง

หนึ่ง ซึ่งครั้งนี้ ทรงตั้งพระทัยจะศึกษา

วิชาสำาคัญที่ทรงวางแผนไว้และจะเสด็จ

กลั บ เมื อ ง ไทย ให้ เ ร็ วที่ สุ ด เพื่ อ ช่ ว ย

ราชการแผ่นดิน วิชาสำาคัญดังกล่าวประ-

กอบด้วยหลักสูตร 4 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรแม่นปืนที่ชปันเดา (Spandau) ใน 

กรุงเบอร์ลิน, หลักสูตรปืนใหญ่ตามเหล่า

ที่ทรงเลือกตั้งแต่ต้น แต่เป็นในระดับนาย-

พระบรมรูป
ทรงรถที่เบอร์ลิน
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พล, หลักสูตรการสงครามที่วิทยาลัยการ

สงคราม ประกอบด้วยการยุทธศาสตร์

และยุทธวิธี ตลอดจนร่วมสมทบการฝึก 

หัดนำาทัพในสนามรบ และสุดท้ายทรงเข้า

ร่ วมฟั งการบรรยายที่ มหาวิทยาลั ย

เบอร์ลิน เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การปกครอง 

ธรรม เนี ยมระหว่ า งประ เทศและวิ ธี

ปกครองอาณานิคม เป็นเวลาหนึ่งภาค

การศึกษา ในระหว่างนั้น ตำาแหน่งราช-

การของพระองค์สังกัดอยู่ในกรมทหาร

รักษาพระองค์ที่ 4 และในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2446 ทรงได้รับพระราชทานเลื่อน

ยศเป็นร้อยเอก เมื่อทรงสำาเร็จทุกสิ่งที่ตั้ง

พระทัยแล้ว เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์จึง

ทรงลาออกจากตำ าแหน่ งนายทหาร

กองทัพบกเยอรมนี และทูลลาสมเด็จพระ

จักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 กลับเมืองไทยในปี

เดียวกันนั้นเอง รวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่

ในต่างประเทศ 9 ปี หลังจากนั้น 4 ปีให้

หลัง พระองค์จึงได้เสด็จเยือนเยอรมนีอีก

ครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการตามเสด็จฯ พระบาท

สม เ ด็ จพ ร ะ จุ ล จ อม เ กล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว

ประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2450 หรือที่เรา

เรียกกันว่า การประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ใน

คร้ังน้ีแม้จะไม่ใช่การเสด็จพระราชดำาเนิน

อย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้รับการถวาย 

พระเกียรติอย่างสูง โดยสมเด็จพระจักร-

พรรดิวิลเฮล์มที่ 2 เสด็จฯ มารับรัชกาลที่ 

5 ด้วยพระองค์เอง ณ สถานีรถไฟเมือง

คัสเซล ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2450

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า

บริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์-   

วรพินิต ทรงมีความสำาคัญต่อการทหาร 

ไทยอย่างสูง พระนามของพระองค์ปรากฏ 

อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์หลายต่อหลาย

เหตุการณ์ เมื่อครั้งกลับจากเยอรมนีนั้น ก็

ทรงเข้ารับราชการในตำาแหน่งเสนาธิการ

ทหารบก หลังจากนั้นไม่กี่เดือน พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระ

ราชประสงค์ ให้พระองค์ย้ ายมาดูแล

กองทัพเรือ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ทรงดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการกรม

ทหารเรือในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2447 ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุย่าง 

24 พรรษา และทรงขึ้นเป็นเสนาบดี

กระทรวงทหารเรือในวันที่ 11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2453 (ปีเดียวกับที่พระบาทสมเด็จ

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2446 ทรงได้ร ับพระราชทานเลื ่อน
ยศเป็นร ้อยเอก เมื ่อทรงสำาเร ็จทุกสิ ่งท ี ่ต ั ้งพระทัยแล้ว        
เจ ้าฟ้าบริพ ัตรสุข ุมพันธุ ์จ ึงทรงลาออกจากตำาแหน่งนายทหาร
กองทัพบกเยอรมนี และทูลลาสมเด็จพระจักรพรรดิว ิลเฮล์ม
ที ่  2 กลับเมืองไทยในปีเด ียวกันนั ้นเอง รวมเวลาที ่ทรง
ศึกษาอยู ่ในต่างประเทศ 9 ปี
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พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จ

ขึ้นครองราชย์ในวันที่ 23 ตุลาคม) ถึงวัน

ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2463 ซึ่งคาบเกี่ยว

กับสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 

2457 (ค.ศ. 1914) พระองค์จึงทรงมี

บทบาทอย่างสูงร่วมกับพระเชษฐาในการ

บัญชาการทั้งทางทหารและทางการเมือง 

อีกเรื่องที่น่าสนใจ คือ ในสมัยนี้เองที่มี

การสำารวจและจัดทำาแผนที่น่านน้ำาสยาม

ขึ้นใหม่ (โดยทรงมอบให้กองแผนที่ทาง

ทะเลเป็นผู้สำารวจ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 

กองอุทกศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2458 และ

เป็นกรมอุทกศาสตร์ในปี พ.ศ. 2464) 

พระองค์ขึ้นดำารงตำาแหน่งเสนาธิการทหาร

บก และผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็ก

รักษาพระองค์ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 

พ.ศ. 2463 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 

2469 (กลางรัชกาลที่ 6 ถึงปีแรกในรัชกาล

ที่ 7)

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เจ้าฟ้า

บริพัตรสุขุมพันธุ์ ทรงดำารงพระยศเป็น

สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ (พี่ชายของพระ

มหากษัตริย์) ประกอบกับพระปรีชา

สามารถและทรงรับราชการมาตั้งแต่แผ่น

ดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว จึงนับได้ว่า พระองค์มีพระราช

อำานาจสูงและมีความสำาคัญในราชการ

แผ่นดินอย่างมาก จนถึงขั้นเป็นสมาชิก

ชุดแรกของอภิรัฐมนตรีสภา ที่เกิดขึ้นใน

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 โดย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเลือกสมาชิกด้วยพระองค์เอง อภิรัฐ-

มนตรีสภาจัดต้ังขึ้นเพื่อรวบรวมพระบรม

วงศานุวงศ์ที่อาวุโสสูง มีประสบการณ์มาก 

มาทรงงานร่วมกัน เพื่อความเป็นหนึ่ง

เดียวกันในหมู่พระบรมวงศ์ และทรงช่วย

แบ่งเบาพระราชกิจในพระมหากษัตริย์

พระบรมรูป
ทรงรถที่เบอร์ลิน
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ด้วย สมาชิกมี 5 พระองค์ ประกอบด้วย 

สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้า

ฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช, 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม

พระนครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ-

วัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

พระยาดำารงราชานุภาพ และพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ   

เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์เสด็จขึ้น

เป็นประธานอภิรัฐมนตรีสภาในวันที่ 23 

กรกฎาคม พ.ศ. 2472 อีกทั้งได้รับโปรด

เกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวให้ทรงดำารงตำาแหน่งผู้สำาเร็จ

ราชการแผ่นดินในปีเดียวกันนั่นเอง นับ

ได้ว่า รองจากพระมหากษัตริย์แล้ว เจ้า

ฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ทรงมีพระอำานาจ

สูงสุดในประเทศไทย เหตุการณ์ที่เห็นได้

ชัดและไม่อาจไม่กล่าวถึงได้ คือ เหตุ-

การณ์เช้าวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

ที่ทราบกันดีว่า เป็นวันเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มาเป็นประชาธิปไตย ซึ่งขณะนั้น รัชกาล

ที่ 7 เสด็จแปรพระราชฐาน ณ พระราชวัง

ไกลกังวล หัวหิน บุคคลพระองค์แรกที่

คณะราษฎรเข้าควบคุมพระองค์ก็คือ เจ้า

ฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ นั่นเอง โดยย่ำารุ่ง

ของวันนั้น คณะทหารประมาณ 20 นาย 

ได้เดินทางมายังวังบางขุนพรหม อันเป็น

ที่ประทับ เพื่อเชิญเสด็จฯ พระองค์ไปยัง

พระที่นั่งอนันตสมาคม นายทหารที่เป็น

หัวหน้าชุดนี้ก็คือ พันโทพระประศาสน์

พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 1 ใน 4 หัวหน้า

คณะราษฎรสายทหาร ซึ่งภายหลัง ท่าน

ผู้นี้เองที่ดำารงตำาแหน่งอัครราชทูตไทย

ประจำากรุงเบอร์ลินในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ดังที่ได้เคยกล่าวถึงไว้ใน “คน

ไทยในกองทัพนาซี” ฉบับที่แล้ว หลังจาก

ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านไป 

พระองค์ก็เสด็จไปประทับ ณ ตำาหนัก 

ประเสบัน ถนนเนลันด์ ตำาบลจีประกัน 

เมืองบันดุง (Bandung) เกาะชวา ประเทศ 

อินโดนีเซีย และมิได้เสด็จนิวัตพระนคร

อีกเลย

เจ ้าฟ้าบริพ ัตรสุข ุมพันธุ ์ เสด็จข ึ ้นเป็นประธานอภิร ัฐมนตรี
สภาในวันที ่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 อีกทั ้งได้ร ับโปรด
เกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัวให้ทรง
ดำารงตำาแหน่งผู ้ส ำาเร ็จราชการแผ่นดินในปีเด ียวกันนั ่นเอง 
นับได้ว ่า รองจากพระมหากษัตริย ์แล้ว เจ ้าฟ้าบริพัตร-
สุข ุมพันธุ ์ทรงมีพระอำานาจสูงสุดในประเทศไทย 
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระนคร

สวรรค์วรพินิต ประสูติ เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2424 ทรงเป็นพระ

ราชโอรสองค์ที่ 33 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติ

ในสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ทรงมีสมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรี

รัตนโกสินทร์ เป็นพระเชษฐภคินีร่วมพระชนนีเพียงพระองค์เดียว ทรงเข้า

พิธีเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม ไชยันต์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 

พ.ศ. 2446 มีพระโอรสและพระธิดา 8 องค์ หลังจากนั้นทรงรับหม่อมสมพันธ์    

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มาเป็นพระชายาอีกท่านหนึ่ง มีพระโอรสและพระธิดา 

2 องค์ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์เสด็จทิวงคต เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2487 

พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลบริพัตรและทรงเป็นเสด็จปู่ของหม่อมราชวงศ์

สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน (ตุลาคม พ.ศ. 2555)

พระประว ั ติ
สม เด ็ จพระ เจ ้ าบรมวงศ ์ เ ธอ 

เ จ ้ าฟ ้ าบร ิ พ ั ต รส ุ ข ุ มพ ั นธุ ์

กรมพระนครสวรรค ์ ว ร พิ นิต

( โ ด ย สั ง เ ข ป )

อ้างอิง
http://www.navy.mi.th/navalmuseum/002_history/html/his_b12_boripat_thai.htm
http://www.vcharkarn.com/varticle/211
http://www.vcharkarn.com/vcafe/172864
http://www.metro-society.com/?c=1714&cateid=1
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/03/K7638452/K7638452.html
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Vertrag:

สมมติว่าพี่น้องย้ายเข้า “บ้าน” อย่างไร้อุป-
สรรคแล้ว (จะใช้คำาว่าห้องเช่าก็กระไรอยู่) 
อย่าลืมคำานึงถึงข้อกำาหนดต่างๆ ในสัญญาที่
ทำาไว้กับผู้ให้เช่าด้วยนะครับ สัญญาในภาษา
เยอรมันเราเรียกว่า der Vertrag หรือจะให้
ชัดเจนว่าเป็นสัญญาเช่าก็คำาว่า Mietvertrag 
เลยครับ เรามาลองดูกันดีกว่าว่ามีคำากริยาที่
น่าสนใจตัวไหนบ้างที่ใช้ได้กับสองคำานี้ครับ ถ้า
พี่น้องไม่ทำาตามสัญญา (อาทิ เจาะรูกำาแพง
เพราะอยากแอบดูหนุ่มละตินห้องข้างๆ) เรา
สามารถใช้สำานวน den Vertrag brechen ได้
ครับ แปลตรงๆ ว่าแหกสัญญานั่นเองครับ แต่
ถ้าเราไม่อยากเจาะกำาแพง อยากมัดใจเขา
ด้วยวิธีอื่น เราก็ต้องให้วันเวลาคอยช่วย นั่น 
หมายความว่าเราต้องต่อสัญญาเช่า โดยสา- 
มารถพูดได้ว่า den Vertrag verlängern ครับ
ผม เช่น Ich habe den Vertrag verlängert, 
weil ich länger bleiben muss!  (ฉันต่อ
สัญญาไปแล้วล่ะเพราะต้องอยู่ต่อ)

เ ย อ ร มั น ไ ป วั น ๆ

ถ � ม พ ( ร ่ ) อ ง

ถึ งเวลาเปิดเทอมอีกครั้งแล้ว opnmnd ขอต้อนรับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ เข้าสู่

ภาคเรียนฤดูหนาวปีนี้นะคะ หลายๆ คนที่เพิ่งมาเริ่มเรียนใหม่หรือเพิ่งย้ายเมือง คงจะ

รู้ถึงความลำาบากของการหาบ้านและย้ายบ้านเป็นอย่างดี วันนี้ลองมาดูกันว่า ในการ

หาบ้านเช่าและเซ็นสัญญา มีเรื่องอะไรที่เราควรรู้กันบ้าง

 คำาถามยอดนิยม โดยเฉพาะในหมู่คนที่เพิ่งจะมาเยอรมนีครั้งแรก คงไม่มีอะไร 

เกิน “หาบ้านยังไง” วิธีหาบ้านมีหลายอย่างค่ะ ตั้งแต่หาผ่านเว็บไซต์ หาผ่านนายหน้า 

หาจากหนังสือพิมพ์ หาผ่านมหาวิทยาลัย จนถึงผ่านเพื่อนฝูงคนรู้จัก ลองมาดูแหล่งยอด

นิยมที่เรานักเรียนไทยในเยอรมนีใช้หาบ้านกันนะคะ

เว ็บไซต์ท ั ่วไป

 - www.immobilien24.de มีห้องทุกระดับตั้งแต่ห้องเช่าในอพาร์ทเมนท์รวม (WG) 

สตูดิโอ ห้องชุด จนถึงบ้านเป็นหลังๆ ทั้งแบบซื้อขาดและให้เช่า ข้อควรระวัง คือ 

ส่วนใหญ่แล้วมักต้องจ่ายค่านายหน้า และมักต้องการผู้เช่าที่จะเช่าระยะยาว

 - www.wg-gesucht.de เว็บยอดฮิตของนักศึกษา ชื่อก็บอกอยู่อย่างชัดเจนว่า

เว็บไซต์สำาหรับหา WG (ย่อมาจาก Wohngemeinschaft คือ การไปแชร์อพาร์ท

เมนท์อยู่ร่วมกับคนอื่น) แยกหาได้ตามเมืองอย่างละเอียด ส่วนใหญ่ไม่เสียค่านาย

หน้า มีทั้งให้เช่าระยะสั้นรายวัน จนถึงเช่าระยะยาว นอกจากนั้นยังมีส่วนที่ใช้หา

ห้องสตูดิโอ ห้องชุด หรือแม้แต่บ้านเป็นหลังด้วย

 - www.zwischenmiete.de เว็บนี้เน้นการหาห้องเช่าระยะสั้นๆ เช่น 2-6 เดือน เป็น

หลัก มีประโยชน์มากๆ สำาหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน และนักศึกษาฝึกงาน

หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในเยอรมนีจะมีหน้าโฆษณาส่วนหนึ่งไว้สำาหรับลงประกาศ

ซื้อ-ขาย-เช่าบ้าน (หาที่คำาว่า wohnen) มีข้อดีตรงที่มักจะเป็นประกาศจากเจ้าของตัว

จริง โทรนัดได้ง่าย และไม่ค่อยมีค่านายหน้า ยิ่งสำาหรับเมืองเล็กๆ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

จะเป็นแหล่งที่ดีมาก ควรโทรนัดภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์ออกวางแผง   

นะคะ เพราะห้องจากแหล่งนี้มาไวไปไวมากๆ



Free Plain Graph Paper from http://incompetech.com/graphpaper/plain/

62
มห�วิทย�ลัย

แทบทุกมหาวิทยาลัยจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า Studentenwerk  

คอยดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้นักศึกษา รวมถึงหอพัอนักศึกษาด้วย 

เมื่อได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน ควรรีบมาสมัครหอพักกับทาง Studen-

tenwerk โดยเร็วที่สุดค่ะ เพราะในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ มักมีหอพักไม่

พอกับความต้องการ จนนักศึกษาต้องรอถึง 2-4 ภาคเรียนเลยทีเดียวเพื่อ

ให้ได้หอพัก แต่หากจำาเป็นจริงๆ ไม่สามารถหาที่พักที่อื่นได้ การนัดพบ

กับผู้ดูแลหอพักก็เป็นทางออกหนึ่งที่หลายๆ คนทำาแล้วได้ผล คือ ได้ห้อง

โดยไม่ต้องรอนานเป็นปี

บางมหาวิทยาลัยมีบริการพิเศษอื่นๆ ด้วย เช่น หอพักเฉพาะ

สำาหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน โปรแกรมพิเศษสำาหรับนักเรียนต่างชาติ หอพัก 

เอกชน (ซึ่งคุณภาพดีและราคาแพงเป็นพิเศษ) หรือแม้แต่ประกาศห้องเช่า

จากภายนอก ซึ่งการแข่งขันจะน้อยกว่า เนื่องจากคนที่เข้าถึงประกาศได้

มีเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น

น�ยหน้�

เป็นบริการที่ไม่ค่อยนิยมในหมู่นักศึกษาเท่าไรนัก เพราะมีค่าใช้

จ่ายสูง แต่โอกาสได้บ้านก็มีสูงกว่าวิธีอื่นเช่นกัน โดยเราจะต้องส่งประวัติ

คร่าวๆ รวมถึงความต้องการไปให้นายหน้าก่อน แล้วเขาจะส่งรายชื่อบ้าน 

มาให้เราเลือกภายหลัง นายหน้าหลายๆ เจ้า มีกระทั่งบริการรับส่งพาไป

ดูบ้านถึงที่ ส่วนใหญ่นายหน้ามักจะให้บริการหาห้องสตูดิโอและห้องชุด

เป็นหลัก แต่นายหน้าบางเจ้าก็ให้บริการหาห้องใน WG ด้วยเช่นกัน ค่า

นายหน้าปกติแล้วจะเท่ากับราคาค่าเช่าห้องเปล่า 2 เดือน ยังไม่รวม

ภาษี (คิดง่ายๆ ว่า  2.38 เท่า ของค่าเช่าแบบ Kaltmiete ของห้องนั้นค่ะ) 

แต่หากเป็นห้องเช่าระยะสั้นก็อาจลดราคาลงไปได้อีก

 หลังจากเลือกบ้านที่ถูกใจได้ ก็ต้องโทรนัดกับเจ้าของห้องเพื่อดู

ห้องจริง และทำาความรู้จักกับคนที่จะอยู่ร่วมกัน ฟังดูเหมือนจะง่าย แต่ไม่

ง่ายอย่างที่คิดนะคะ หลายๆ คนไปพบเจ้าของบ้านแล้วก็ต้องผิดหวังกลับ

มาเป็นสิบครั้งกว่าจะได้ห้องจริงๆ ถึงแม้จะไม่มีสูตรสำาเร็จใดๆ ที่ใช้ในการ 

หาห้องเช่าในเยอรมนีได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เท่าที่ทางเราได้สอบถาม

จากพี่น้องหลายคนมาแล้ว ก็พอสรุปข้อควรทำาได้ดังนี้ค่ะ

 - เจ้าของบ้านมักจะอยากให้ห้องกับคนเช่าที่เป็นคนทำางานมากกว่า

นักเรียน เพราะคนทำางานมักจะอยู่นานกว่า ทำาให้ไม่ต้องหาคนมาเช่า

ใหม่บ่อยๆ และไม่ค่อยจัดปาร์ตี้เสียงดังเหมือนนักเรียน สำาหรับข้อ

นี้ นักเรียนคนไหนที่จะอยู่เรียนนานๆ เช่น 2-3 ปีขึ้นไป ก็พยายาม

โฆษณาตนเองเข้าไว้ค่ะ การแต่งตัวเรียบร้อย วางตัวน่าเชือถือ ก็เป็น
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ส่วนสำาคัญที่ทำาให้เจ้าของห้องวางใจ อยากได้เรามาเป็นผู้เช่าเช่นกันค่ะ

 - สำาหรับห้องแบบ WG ส่วนใหญ่ผู้เช่าเดิมจะเป็นคนเปิดกว้างเป็นมิตร 

ชอบรู้จักเพื่อนใหม่ๆ และอยากได้เพื่อนใหม่ที่มีนิสัยแบบเดียวกัน จะ

ได้มีกิจกรรมร่วมกันบ้าง มากกว่าคนเก็บตัว วันๆ เอาแต่เรียนกับนั่ง 

อยู่ในห้อง แต่ก็มีอีกประเภทหนึ่ง คือ ผู้เช่าเดิมแค่อยากหาคนมาช่วย

แบ่งเบาค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้ต้องการเพื่อนใหม่ที่จะไปไหนด้วยกัน (มัก

เขียนในประกาศว่า Zweck-WG) ไม่ได้ต้องการคนที่จะจัดปาร์ตี้ 

พาเพื่อนมาบ้านบ่อยๆ เนื่องจากรบกวนความเป็นส่วนตัว เวลาที่ไป

นัดดูห้องแบบ WG จึงควรทำาการบ้านดีๆ โดยอ่านประกาศแล้วคาด

เดาความต้องการของผู้เช่าเดิมให้ได้ เพื่อจะได้เลือกบ้านที่มีความ

ต้องการตรงกันกับเราค่ะ

 -  สำาหรับห้องที่เป็นห้องแบ่งเช่าจากครอบครัว ผู้ให้เช่ามักต้องการ

ผู้เช่าที่เรียบร้อย ไว้ใจได้เรื่องความปลอดภัย (ก็เข้าไปอยู่ในบ้านเขา

ท้ังที) เช่น บ้านท่ีรับแต่นักศึกษาหญิง ก็มักไม่อยากให้พาเพื่อนชายมา

ค้างคืน เป็นต้น บางบ้านอาจอยากให้เรามีกิจกรรมร่วมกับครอบครัว

บ้างเป็นบางครั้ง หรือถ้าสนิทกันก็อาจให้เราเป็นพี่เลี้ยงลูกเขาเลยที

เดียว ข้อควรระวังเพียงอย่างเดียวของห้องเช่าแบบนี้ คือ ครอบครัว

ส่วนใหญ่มักมีสัตว์เลี้ยง จึงอาจไม่เหมาะกับผู้เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะ

 -  ประเภทสุดท้ายนี้ แทบจะเรียกได้ว่าเป็นห้องในฝันของหลายๆ คน

เลยทีเดียว คือ WG ที่เจ้าของห้องเป็นคนตัดสินใจให้เช่าเอง ไม่ใช่ให้

ผู้ที่อยู่ใน WG ปัจจุบันช่วยกันตัดสินใจ ผู้เขียนเองเคยมีโชคได้บ้าน

ประเภทนี้มาสองครั้งแล้ว ทั้งแบบที่เป็นห้องเช่าจากบริษัท และแบบที่

ครอบครัวแบ่งให้เช่า แต่เป็นสัดส่วนของเราเอง การจะได้ห้องแบบนี้

ง่ายตรงที่ ขอแค่ยังมีห้องเหลือ เจ้าของก็พร้อมจะให้เราเช่าโดยไม่

ต้องสัมภาษณ์ให้มากความเลยค่ะ และมักจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบด้วย 

แต่ราคาอาจสูงกว่า WG ทั่วไปเล็กน้อย วิธีสังเกตง่ายๆ คือ มองหา

ประกาศที่เน้นเขียนรายละเอียดของห้อง ของบ้าน โดยไม่เขียนราย

ละเอียดของผู้อาศัยใน WG เช่นว่าเรียนอะไร อายุเท่าไหร่ นิสัยแบบ

ใด (เนื่องจากคนเขียนก็ไม่รู้เช่นกัน) หรือมองหาคำาว่า WG ohne 

Casting ค่ะ 

มาถึงขั้นนี้ คิดว่าพี่ๆ น้องๆ คงจะได้ห้องที่ต้องการกันแล้ว และ

กำาลังจะตกลงเซ็นสัญญาเช่า อย่าเพิ่งรีบดีใจนะคะ อุปสรรคยังไม่หมด 

มาดูข้อควรระวังต่างๆ ในการเซ็นสัญญากันต่อค่ะ

 - หลายๆ คนคงเคยเห็นประกาศโฆษณาห้องเช่าสุดหรูใจกลางเมืองใหญ่ 

ราคาถูกเหลือเชื่อ แต่พอติดต่อไปนัดดูห้อง เจ้าของบอกว่า อยู่ต่าง

ประเทศ ไม่สามารถให้ดูห้องได้ ขอให้เซ็นสัญญาและโอนเงินมัดจำา

ก่อน จึงจะส่งกุญแจไปให้ ถ้าเจอแบบนี้ รับรองว่าของปลอมแน่นอน 

หยุดการติดต่อได้เดี๋ยวนั้นเลยค่ะ อย่าส่งเอกสารสำาคัญหรือโอนเงิน

ไปให้เด็ดขาด มีผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์โดนหลอกเอาเงินไปหลายรายแล้ว ตัวอย่างสัญญาเช่าบ้าน
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วิธีสังเกต คือ บ้านราคาถูกเกินไป (เช่น 300 ยูโร 

สำาหรับอพาร์ทเมนท์สองห้อง รวมทุกอย่าง) อยู่ย่าน

ใจกลางเมืองที่ปกติมักเป็นย่านการค้า รูปที่ลงไว้ดูดี

เกินไป และชื่อที่ลงประกาศ รวมถึงอีเมลที่ติดต่อ  

ไม่ใช่ชื่อจริง เป็นต้น หากจะให้แน่ใจ ก็ตอนที่ได้รับ

อีเมลตอบกลับมีข้อความพรรณนายาวๆ ทำานอง

ว่า ห้องนี้เป็นของคนในครอบครัวเขา ซึ่งอยู่ต่าง

ประเทศ ฯลฯ ขอให้เราส่งพาสปอร์ตมาเพื่อเซ็น

สัญญา และโอนค่าบ้านให้เขาผ่านทาง Western 

Union จึงจะได้กุญแจบ้าน อีเมลแบบนี้มักมีสำานวน

ภาษาอังกฤษที่อ่านแล้วรู้ได้ว่าเป็นคนต่างชาติบาง

ชาติเขียน และจะเขียนผิดๆ ถูกๆ ไม่เหมือนเจ้าของ

ภาษาค่ะ ทางที่ดีนอกจากตัดการติดต่อแล้ว ควรแจ้ง

เว็บไซต์ที่เราไปอ่านเจอประกาศนี้ด้วยนะคะ เพื่อ 

ไม่ให้คนกลุ่มนี้หลอกเอาเงินคนอื่นได้ต่อไป

 - ในสัญญาเช่าจะต้องระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โดยละเอียด เช่น ค่าเช่าเท่าไร รวมเครื่องทำาความ

ร้อนหรือไม่ ค่าอื่นๆ เช่น ค่าน้ำา ค่าไฟ โทรศัพท์ 

อินเตอร์เน็ต ราคาเท่าไร รายละเอียดอย่างไรบ้าง 

ส่วนใหญ่ค่าไฟจะคิดเฉลี่ยจากค่าไฟรวมรายปี ว่า

เดือนหนึ่งๆ บ้านเราควรจะจ่ายเท่าไร ถ้าใช้ไม่ถึง

กำาหนดก็จะได้เงินคืน แต่หากใช้เกินก็ต้องจ่ายเพิ่ม

ตอนปลายปีค่ะ 

 - ถ้าเลือกได้ ควรเลือกบ้านที่มีเครื่องทำาความร้อนส่วน 

กลาง (Zentralheizung) เพราะค่าใช้จ่ายจะไม่สูงมาก 

เป็นแบบเหมาจ่าย เครื่องทำาความร้อนไฟฟ้ากับ

 - 5ZKDB: 5 Zimmer mit Küche und Badezimmer           

อพาร์ทเมนท์ 5 ห้องนอนพร้อมห้องครัวและห้องน้ำา

 - 400 ยูโร + NK: 400 ยูโร Miete + Nebenkosten ค่าเช่า 

400 ยูโร ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำา และค่าไฟ

 - KM:  Kaltmiete ค่าเช่าห้องเปล่าๆ ยังไม่รวมค่าเครื่อง

ทำาความร้อน

 - WM: Warmmiete ค่าเช่ารวมค่าเครื่องทำาความร้อน

 - Wfl.: Wohnfläche พื้นที่ใช้สอย มักใช้หน่วยเป็นตารางเมตร

 - möbliert: มีเครื่องเรือนให้พร้อม

 - eigene: เป็นของส่วนตัว เช่น eigenes Bad คือ ห้องอาบ

น้ำาเป็นส่วนตัว

 - EBK: Einbauküche ครัวแบบบิลท์อิน มักมีอุปกรณ์ครบครัน

 - Kochnische หรือ Kitchenette: ครัวสำาเร็จรูปขนาดเล็ก

เครื่องทำาความร้อนแบบใช้ก๊าซจะมีค่าใช้จ่ายสูง และ

มักแยกคิดตามอัตราจริง ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งค่ะ

 -  สำาหรับห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ ในสัญญาควรจะระบุ

เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่อยู่ในห้องเช่า และมักจะเขียน

ถึงค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นหากเราทำาอะไรเสียหาย

ด้วย ทางที่ดี ในวันที่เซ็นสัญญา ควรถ่ายรูปห้อง

โดยละเอียดทุกจุดไว้เป็นหลักฐาน และให้เจ้าของ

บ้านลงชื่อรับทราบก่อนนะคะ (เรียกว่า Übergabe) 

เพราะบางจุดอาจเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนเรา

ย้ายเข้า ซึ่งเจ้าของห้องควรจะทราบและไม่เรียกค่า

เสียหายจากเราในส่วนนี้ค่ะ 

 - สัญญาเช่าส่วนใหญ่มักจะระบุชัดเจนว่า มีผู้พักอาศัย 

ในบ้านนี้จำานวนกี่คน ซึ่งเราในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่

ปฏิบัติตามนั้น หากเราแอบพาคนอื่นมาอยู่ด้วย 

เจ้าของรู้เข้า ก็อาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ตามความ

เหมาะสม หรืออย่างแรงคือ อาจไม่ยอมให้เราเช่าต่อ 

เพราะถือว่าละเมิดสัญญา สำาหรับการให้เช่าช่วงหรือ 

Zwischenmiete ก็เช่นกันนะคะ ควรให้เจ้าของห้อง 

และ/หรือเพื่อนร่วมบ้านรับทราบก่อนทุกครั้งค่ะ

ทั้งหมดที่กล่าวมา อาจทำาให้การหาบ้านใน 

เยอรมนีดูเป็นเรื่องยุ่งยากน่ากลัว แต่ที่จริงก็ไม่ถึงขนาด 

นั้นค่ะ เพียงแค่เรารอบคอบในทุกๆ ขั้นตอน ก็ช่วยลด

ปัญหาไปได้มากมาย ขอให้ทุกคนได้บ้านที่ถูกใจกันถ้วน

หน้านะคะ

 - NR: Nichtraucher ไม่สูบบุหรี่

 - Kaution: ค่าประกัน ซึ่งจะได้คืนหลังจากย้ายออก

 - Provision: ค่านายหน้า (จ่ายแล้วจ่ายเลยไม่ได้คืนนะคะ)

 - Altbau: ตึกเก่า มักมีเพดานสูงกว่าทั่วไป 

 - EG: Erdgeschoss ชั้นแรก

 - OG: Obergeschoss ชั้นบน เช่น 1. OG คือ ชั้นที่สอง โดย

คนเยอรมันนับชั้นแรกที่ติดพื้นดินเป็นชั้น ground เหมือนใน

อังกฤษ

 - Souterrain หรือ Halbkeller คือ ชั ้นกึ ่งใต้ดิน (หนาวววว)

 - Französischer  Balkon: ระเบียงแบบฝรั่งเศส เป็นระเบียง

เล็กๆ ที่ออกไปยืนไม่ได้

 - TG: Tiefgarage ที่จอดรถใต้ดิน

ต
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Free Plain Graph Paper from http://incompetech.com/graphpaper/plain/
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ซี ่โครงแกะ
ตุ ๋นเบียร ์ด ำา

โ ด ย  น ั ฏ ฏ ์  เ น ต ิ ว ร

ขอเกาะกระแส Beer Issue ด้วยเมนูอาหารที่มีเบียร์เป็น

กุญแจหลักของความอร่อยอย่างซี่โครงแกะตุ๋นเบียร์ดำา เมนูนี้ เด็ก

ทานได้ ผู้ใหญ่ทานดี ไม่มีเค้าของแอลกอฮอล์หลงเหลือให้มึนเมา  

แต่อย่างใด รสชาตินุ่มนวล ซดน้ำาซุปได้กลิ่นหอมของเบียร์เล็กน้อย 

สามารถรับประทานพร้อมข้าว ขนมปัง หรือนำาไปทำาเป็นก๋วยเตี๋ยว

เนื้อตุ๋น เก็บไว้อุ่นทานได้นาน

(ขนาดส ำาหร ับเส ิร ์ฟ 3-4 ท ่าน)

ว ัตถุด ิบ

1. ซี่โครงแกะแบบเลาะกระดูกออก 2 กก.  

(ถ้าไม่มีสามารถใช้เนื้อส่วนอื่นได้ ถ้ามีมัน

ติดนิดหน่อยจะเยี่ยมมาก)

2. เบียร์ดำา (ไม่ควรเลือกยี่ห้อที่มีความ      

ขมมาก) 2 กระป๋อง (ขนาด 500 มล.) 

3. เบคอน 250 กรัม

4. หอมหัวใหญ่หั่นเต๋า 2 หัว

5. น้ำาสต๊อกไก่ (หรืออื่นๆ ตามสะดวก       

ถ้าไม่มีใช้น้ำาเปล่า) 500 มล.

6. น้ำามันมะกอก 5 ช้อนโต๊ะ

7. กระเทียมสับหยาบ 5-7 กลีบใหญ่

8. ใบกระวาน (Bay leaf) 2-3 ใบ 

9. พริกไทยป่น

10. เกลือ

ว ิธ ีท ำ�

1. คลุกเคล้ากระเทียมสับหยาบให้เข้ากับเนื้อซี่โครง

และน้ำามันมะกอก พักไว้ในตู้เย็นประมาณ 6 ชั่วโมง

2. ทอดเบคอนในกระทะขอบสูง ไม่ต้องใช้น้ำามัน  

พร้อมด้วยหอมหัวใหญ่ สุกดีแล้วยกขึ้นพักไว้

3. ทอดเนื้อซี่โครงในกระทะ ใช้น้ำามันจากเบคอน และ

น้ำามันในตัวเนื้อเดิมให้ผิวนอกพอสุก 

4. เติมเบียร์ดำา 1 กระป๋อง ขนาด 500 มิลลิลิตร ใบ

กระวาน และน้ำาสต๊อก หรือน้ำาเปล่าให้ท่วมเนื้อที่

ทอดไว้

5. ตั้งไฟจนเดือด ลดไฟลงเป็นไฟปานกลาง

6. เปิดเบียร์ดำาอีก 1 กระป๋องที่เหลือ ดื่มระหว่างรอเนื้อ

นุ่มได้ที่ ใช้เวลาประมาณ 1 1/2 – 2 ชั่วโมง

7. ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยตามชอบ
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ส ินค ้�  “BIO” หร ือส ินค ้�เกษตรอ ินทร ีย ์
ในสหพ ันธ ์ส�ธ�รณร ัฐเยอรมน ี  เป ็นส ินค ้�เกษตร
ท ี ่ ไม ่ ใช ้ส�รเคม ี  ส�รประกอบหร ือว ัตถ ุด ิบต ่�งๆ 

ท ี ่ม ิ ได ้ เก ิดข ึ ้นเองต�มธรรมช�ต ิ  ไม ่ว ่ �จะเป ็นป ุ ๋ย
ว ิทย�ศ�สตร ์  ส�รเคม ีก ำ�จ ัดว ัชพ ืช  หร ือแม ้กระท ั ่ งย�

ปฏ ิช ีวนะ หร ือฮอร ์ โมนเร ่ งก�รเจร ิญเต ิบโต 
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โ ด ย   ก า ญ จ น า  แ ส ง จ ั น ท ร ์

คุณเคยสังเกตไหมว่า เวลาที่เราเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ต แล้ว

เห็นสินค้าชนิดเดียวกัน…แต่ราคาต่างกัน พอลองเข้าไปดูใกล้ๆ ก็จะเห็นว่า

สินค้าที่ราคาสูงกว่าจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปหกเหลี่ยมสีเขียว ภายในพื้นสีขาว

เขียนตัวอักษรสีดำาและเขียว ปรากฏอย่างชัดเจนว่า “BIO” หลายๆ คนอาจจะ 

สงสัยว่า เอ๊ะ! สินค้า “BIO” คืออะไร ต่างจากสินค้าปกติอย่างไร ทำาไมแพง

กว่าปกติ รวมถึงมีที่ไปที่มาอย่างไร…ไม่ต้องรอช้า…อ่านต่อเลยค่ะ แล้วคุณ

จะได้คำาตอบ…

 สินค้า “BIO” หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เป็นสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี สารประกอบหรือวัตถุดิบต่างๆ ที่มิได้เกิด

ขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สารเคมีกำาจัดวัชพืช หรือ 

แม้กระทั่งยาปฏิชีวนะ หรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต วัตถุประสงค์หลักๆ 

คือ เพื่อให้สินค้าเกษตรหรืออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดจากสาร 

เคมีหรือสารพิษตกค้าง รวมทั้งในกระบวนการผลิตยังคำานึงถึงผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมข้างเคียงอีกด้วย

 การผลิตสินค้า “BIO” ไม่ใช่มุ่งเน้นแค่เพียงประโยชน์ด้านสุขภาพ

เท่านั้นแต่ “4 มิติที่ต้องคำานึงถึงของสินค้า BIO คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้าน

นิเวศวิทยา มิติด้านความเป็นธรรมและมิติด้านการดูแลเอาใจใส่”

มิติด้านสุขภาพ: เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริมและสร้างความ

ยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก ไม่ว่า 

จะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การกระจายผลผลิตหรือการบริโภค ต่างก็

มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

มิติด้านนิเวศวิทยา: เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของ

ระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรแห่งธรรมชาติ การผลิตสินค้าเกษตรจะต้องสอด 

คล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยทำาให้ระบบและวัฏจักรธรรมชาติเพิ่มพูน

และยั่งยืนมากขึ้น

bewusst:

สำาหรับผู้ที่รักสุขภาพ ชอบกินอะไรแนว 
bio (ผีชีวะ เอ้ย ชีวจิต) ภาษาเยอรมัน
ก็มี Adjektiv ตัวหนึ่งที่ใช้บรรยาย
คุณลักษณะนี้ได้ คือคำาว่า gesund-
heitsbewusst ครับ ซึ่งปกติ แล้ว 
bewusst เฉยๆ จะแปลว่ามีสติ รู ้สึกตัว
หรือตระหนักถึงอะไรบางอย่าง ในที่นี ้ 
ประโยค Du bist aber sehr gesund-
heitsbewusst! ก็จะแปลว่า “แกนี่ช่าง
รักสุขภาพจริงๆ นะ” นอกจากนี้เรา
สามารถผสมคำาอื ่นกับคำาว่า –bewusst 
ได้ด้วยนะครับ อาทิ umweltbewusst 
(รักสิ่งแวดล้อม) schönheitsbewusst 
(รักความงาม) modebewusst (สนใจ
แฟชั่น) 

เ ย อ ร มั น ไ ป วั น ๆ

B I O
ดี จ ริ ง
(ห รื อ) ?



4 ม ิต ิท ี ่ต ้องค ำ�น ึงถ ึงของ
ส ินค ้�  BIO ค ือ ม ิต ิด ้ �น
ส ุขภ�พ ม ิต ิด ้ �นน ิ เวศว ิทย� 
ม ิต ิด ้ �นคว�มเป ็นธรรมและ
ม ิต ิด ้�นก�รด ูแลเอ�ใจใส ่
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มิติด้านนิเวศวิทยา: เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บน

รากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรแห่งธรรมชาติ การผลิต

สินค้าเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยทำา 

ให้ระบบและวัฏจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและยั่งยืนมากขึ้น

มิติด้านความเป็นธรรม: เกษตรอินทรีย์ควรจะตั้งอยู่บน

ความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและ

สิ่งมีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นำามาใช้ในการ

ผลิตและการบริโภคควรจะต้องดำาเนินการอย่างเป็นธรรมทั้งทาง 

สังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้งต้องมีการอนุรักษ์ปกป้องให้กับ

อนุชนรุ่นหลัง ความเป็นธรรมนี้จะรวมถึงระบบการผลิต การ

จำาหน่าย และการค้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้องโปร่งใส มี

ความเป็นธรรม และมีการนำาต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมา 

พิจารณาเป็นต้นทุนการผลิตด้วย

มิติด้านการดูแลเอาใจใส่: การบริหารจัดการเกษตร

อินทรีย์ควรจะต้องดำาเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต รวมทั้งพิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย

เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้ต่อไปแล้วว่า เจ้าสินค้า “BIO” 

เพิ่งจะมีเมื่อไม่กี่ปี…หรือมีมานานแล้วกันแน่…สินค้า “BIO” หรือ 

“สินค้าอินทรีย์” เริ่มผลิตเมื่อเกือบ 90 ปีที่แล้ว โอ้!!! ไม่น่าเชื่อ

ใช่ไหมคะ แต่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี พ.ศ. 

2549 – 2551 จนนับได้ว่าเป็นสินค้าที่มาแรงที่สุดในช่วงนั้นและ

เป็นช่วงปีที่สินค้าเกษตรอินทรีย์มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูง 

สุด อันเป็นผลจากการตื่นตัวของผู้บริโภคซึ่งให้ความสำาคัญกับ

สุขภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับโรคติดต่อจากสัตว์ประเภทต่างๆ 

เช่น โรควัวบ้า ไข้หวัดนก ตลอดจนโรคอันเกิดจากการปนเปื้อน

ของสารพิษและสารเคมีตกค้างต่างๆ

แล้วคุณผู้อ่านเคยตั้งคำาถามกับตัวเองหรือไม่ว่า ทำาไม

จึงอยากกิน “ผัก BIO” หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ผัก

อินทรีย์”ซึ่งเป็นผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและฮอร์โมน

เคมี รวมทั้งไม่ผ่านกระบวนการฉายแสงและไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ 

GMO หรือ เมล็ดพันธุ์พืชที่ได้จากการตัดแต่งพันธุกรรม…ถ้า

คำาตอบคือ เพื่อให้ได้สารอาหารมากกว่าผักเคมีในท้องตลาดก็

อาจจะเป็นคำาตอบที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าถูกหรือผิด เนื่อง 

จากคำาถามที่ว่า “คุณค่าทางโภชนาการของอาหารอินทรีย์และ

อาหารธรรมดาแตกต่างกันหรือไม่” ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่าง

ไม่รู้จบ

 ยกตัวอย่างเช่น ดอกเตอร์ซูซาน บูเกล แห่งภาควิชา 

การโภชนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน เพิ่งตีพิมพ์ผล

การวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์ว่าด้วยอาหารและการเกษตร 

(Journal of the Science of Food and Agriculture) ของสมาคม

อุตสาหกรรมเคมี (Society of Chemical Industry’s - SCI) 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2009 ความว่า…จากการทดลองปลูกผัก 3 

รูปแบบคือ แบบแรกในแปลงผักที่ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์แต่ไม่ใช้ยาฆ่า

แมลงหรือแบบอินทรีย์นั่นเอง แบบที่สองคือ ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์และ

ใส่ยาฆ่าแมลงเท่าที่กฎหมายกำาหนดหรือแบบผสม และแบบที่

สามคือ ใส่ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงตามกฎหมายกำาหนด เรียก

ได้ว่าแบบเคมีเต็มขั้น จากการตรวจหาสารอาหารสำาคัญของผล 

ผลิตทั้ง 3 แบบ พบว่าไม่แตกต่าง จากนั้นนำาผลผลิตที่ได้มาเลี้ยง

สัตว์เป็นเวลาสองปี ผลจากการตรวจวัดสารอาหารสำาคัญทั้งใน

อาหารที่สัตว์กินเข้าไปและอุจจาระที่สัตว์ขับถ่ายออกมา ก็ไม่

พบความแตกต่างเช่นกัน

 สมิธ-สแปงเกลอร์และคณะผู้วิจัย ได้ทบทวนผลการ
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ศึกษากว่า 230 ฉบับ ซึ่งเปรียบเทียบสุขภาพของคนที่ทานอาหาร

อินทรีย์กับคนที่ทานอาหารทั่วไปที่ไม่ใช่อินทรีย์ พร้อมทั้ง เปรียบ

เทียบระดับสารอาหาร ของอาหารประเภทผลไม้ ธัญพืช เนื้อสัตว์ 

ไข่ และนม ทีมนักวิจัยพบว่า ปริมาณวิตามินในผลิตภัณฑ์

อาหารอินทรีย์นั้นแทบไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้น ฟอสฟอรัส

ซึ่งผลิตภัณฑ์อินทรีย์มีปริมาณมากกว่าเพียงเล็กน้อย ส่วนสาร

อาหารในกลุ่มโปรตีนและไขมันในนมพบว่า ไม่ว่าจะเป็น นม 

“BIO” หรือนมทั่วไปนั้นก็มีปริมาณสารอาหารประเภทโปรตีน

และไขมันไม่ต่างกัน แต่ก็มีบางการศึกษาที่บอกว่าในนม “BIO” 

มีกรดไขมันโอเมกา-3 มากกว่า แต่เนื่องด้วยมีหลักฐานการ

ศึกษาที่น้อยมาก ทำาให้ไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัด

 แต่ผลวิจัยที่ออกมาในทางตรงกันข้ามก็มีเช่นกัน

ศาสตราจารย์คาร์โล ไลเฟิร์ทและคณะแห่งมหาวิทยาลัยนิวคาส

เซิล ประเทศสหราชอาณาจักร ทำาการศึกษาเปรียบเทียบพืชผัก

และวัวที่เลี้ยงแบบอินทรีย์และแบบทั่วไป…ผลการศึกษาพบว่า 

พืชผักที่ปลูกแบบอินทรีย์มีสารอาหารสูงกว่าพืชที่ใช้ปุ๋ย 20-40% 

และเมื่อตรวจนมวัวพบว่า วัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าและอาหารแบบ

อินทรีย์มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่านมวัวที่เลี้ยงด้วยอาหารจาก 

ฟาร์มใส่ปุ๋ย 50-80%

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า การสรุป

ประโยชน์ของอาหาร “BIO” โดยใช้เพียงปริมาณสารอาหารเป็น

ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวดูจะเป็นการตีความความหมายและความ

สำาคัญของอาหารเกษตรอินทรีย์ที่คับแคบเกินไปสักหน่อย แท้ 

จริงแล้วคุณค่าของอาหารเกษตรอินทรีย์นั้นมีมากกว่าคุณค่าทาง 

โภชนาการ ลองคิดดูว่า…หากอาหารหรือสินค้าเกษตรถูกผลิต

ขึ้นตามธรรมชาติ โดยไม่มีการใช้ปุ๋ย ยาหรือสารเคมี ประโยชน์ที่

เห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีข้อถกเถียง คือ ผลดีต่อสุขภาพผู้

บริโภค ผู้ที่ปลูกอาหารให้เรากิน และสิ่งแวดล้อม

 สิ่งสำ�คัญจึงอยู่ที่ว่�คุณจะเลือกกินอ�ห�รเพื่อเพิ่ม
คว�มสมบูรณ์แบบให้กับตัวเองโดยพิจ�รณ�เฉพ�ะคุณค่�ท�ง
โภชน�ก�รหรือพิจ�รณ�ถึงของแถมจ�กส�รเคมีตกค้�ง รวม
ทั้งก�รกินอ�ห�รแบบตระหนักถึงแผ่นดิน แม่น้ำ� ต้นไม้และ
เพื่อนเกษตรกร ห�กครอบคลุมถึงประก�รหลัง เชื่อว่� บ�งที
คุณอ�จค้นพบว่� “อ�ห�ร BIO หรืออ�ห�รอินทรีย์อร่อย
กว่�ก็เป็นได้”  

ข ้ อ ม ู ล อ ้ า ง อ ิ ง 

http://www.germany.info

http://www.southafrica.diplo.de

http://www.wien-io.diplo.de
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ส ุ เห  ร ่า  ส ี  น ำ  ้ า  เ    ง ิ   น   

บ ้า น  ภ ูเ  ขา   ห ิน   เจ าะ   

ป ร า สาท ป ุย ฝ ้ า ย และ 

เต อ ร ์  กิิ ช   เ  ค   บ ั  บ เ ร่ื อ ง :  พ ร ร ณ พ ร  อ ั ช ว ร า น น ท ์ 

ภ า พ :  ธ น ะ  ค ำ า ร ณ ฤ ท ธ ิ ศ ร



เมื่อมีโอกาสมาร่ำาเรียนหรือทำางานในประเทศเยอรมนีหรือเขตประเทศเชงเก้น 

(Schengen) แล้ว น้อยคนนักอยากจะเดินทางท่องเท่ียวออกนอกเขตดังกล่าว เนื่องจาก

การสัญจรข้ามพรมแดนประเทศต่างๆ ภายในเขตแดนนี้มีความสะดวกสบายเป็นทุน

เดิมอยู่แล้ว ทั้งยังไม่ต้องยุ่งยากกับการขอวีซ่าเข้าในแต่ละประเทศอีก หากแต่ในทวีป

ยุโรปยังมีอีกประเทศหนึ่งนอกเขตเชงเก้น ซึ่งคนไทยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดย

ไม่ต้องขอวีซ่า (อีกต่อไป) เนื่องจากประเทศไทยเพิ่งทำาข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วย

การยกเว้นการขอวีซ่า และนั่นคือ “ประเทศตุรกี” ดินแดนแห่งสองทวีป (ยุโรป- เอเชีย) 

นี่เอง

เราวางแผนจะไปสถานที่หลักๆ แถบตะวันตกของประเทศตุรกีก่อนในทริปนี้ 

โดยเริ่มนั่งเครื่องบินจากเมืองชตุทท์การ์ท (ซึ่งมีชุมชนคนตุรกีมากเป็นอันดับต้นๆ ใน

เยอรมนี) ไปลงที่สนามบินอตาเติร์ก สนามบินหลักของอิสตันบูล (Istanbul) และเดิน

ทางเข้าเมืองอิสตันบูลด้วยรถไฟใต้ดิน (M1) และรถราง (T1) เราเลือกพักอยู่ไม่ใกล้ไม่

ไกลจากเมืองเก่า โชคดีที่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในอิสตันบูลอยู่ในละแวกเดียวกัน 

สามารถเดินถึงกันได้สบายๆ และยังมีรถรางผ่านเกือบทุกจุดท่องเที่ยวเลยทีเดียว

คนส่วนใหญ่มักสับสนว่าอิสตันบูลเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี หากแต่ที่

จริงคือกรุงอังการา (Ankara) ซึ่งอยู่ตอนเหนือของประเทศ จริงอยู่ว่าอิสตันบูลเคยเป็น

ศูนย์กลางของจักรวรรดิไบแซนไทน์ (ในชื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิล) และศูนย์กลางของ

จักรวรรดิออตโตมัน ในช่วง ค.ศ. 1453-1923  แต่เมื่อตุรกีเปลี่ยนแปลงการปกครอง

มาเป็นระบอบสาธารณรัฐ จึงย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงอังการา

ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ผู้ถือหนัง-

สือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ

ตุรกี หากอยู่ไม่เกิน 30 วัน โดยทาง ต.ม. จะ

อนุญาตให้เข้าเมืองได้หลายครั้งภายในระยะ

เวลา 180 วัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 

วัน เนื ่องจากข้อตกลงดังกล่าวยังค่อนข้างใหม่ 

พนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตำารวจอาจยัง

ไม่คุ ้นเคยกับข้อตกลงนี้ เราขอแนะนำาให้คน

ไทยที่จะเดินทางไปตุรกีพกเอกสารข้อตกลง

ติดตัวตลอดการเดินทางด้วย  

ภาษาอังกฤษ: http://bangkok.emb.

mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.

aspx?ID=159498 

ภาษาตุรกี: http://bangkok.emb.

mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.

aspx?ID=159500

สุเหร่าสีนำ ้าเงิน 

ภายในสุเหร่าสีนำ ้าเงิน 
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กรุงคอนสแตนติโนเปิลหรืออิสตันบูลทุกวันนี้ เป็นเมืองหลวงของสี่อาณาจักร 

(เรียงกัน) มาก่อน นั่นคือ จักรวรรดิโรมันซึ่งย้ายเมืองหลวงจากกรุงโรมมาที่นี่เมื่อ 

ค.ศ. 330, จักรวรรดิไบแซนไทน์, จักรวรรดิละติน และจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งศาสนา

คริสต์เอง (หลากหลายนิกาย) มีบทบาทสำาคัญในดินแดนนี้มาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิ

โรมันจนถึงจักรวรรดิละติน แต่เมื่อจักรวรรดิออตโตมันเข้าครอบครอบดินแดนแห่งนี้

เมื่อ ค.ศ. 1453 ก็ได้นำาศาสนาอิสลามเข้ามาด้วยและเปลี่ยนโบสถ์คริสต์ฮาเกีย โซเฟีย 

ให้เป็นสุเหร่าในศาสนาอิสลาม และที่สำาคัญคือ เปลี่ยนชื่อเรียกกรุงคอนสแตนติโนเปิล

ให้เป็นอิสตันบูลในที่สุด

เมื่อมาถึงอิสตันบูล เมืองใหญ่ที่สุดในตุรกี แน่นอนว่าเราหมายมั่นปั้นมือเต็มที่

ที่จะไปชมสุเหร่าสีนำ้าเงิน (Sultan Ahmed Mosque) หรือที่คนทั่วโลกรู้จักกันในนาม

ว่า บลูมอสก์ (Blue Mosque) สุเหร่าแห่งนี้เป็นสุเหร่าสุดท้ายในช่วงยุคคลาสสิก ซึ่งใช้

เวลาสร้าง 7 ปี ช่วงสมัยสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 ใน ค.ศ. 1609-1616 หลายคนมักถาม

ว่า ทำาไมถึงเรียกว่า บลูมอสก์ ทั้งๆ ที่ไม่เห็นมีสีนำ้าเงินเมื่อมองดูจากภายนอกเลย คำา

ตอบคือ สีเหล่านั้นอยู่ข้างในค่ะ สุเหร่าแห่งนี้ถูกเรียกตามกระเบื้องเคลือบสีนำ้าเงินที่

ตกแต่งอยู่ภายในตัวสุเหร่า (สุเหร่าเป็นคำาภาษามลายู ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาษา

เปอร์เซียน ในขณะที่มัสยิดเป็นคำาภาษาอาหรับ แต่ความหมายทั้งสองคำาไม่แตกต่าง

กันในบริบทของคนไทย) ในสุเหร่าจะมีบริเวณสำาหรับผู้มาสวดมนต์ สังเกตได้จาก

บริเวณที่มีโคมไฟระย้าห้อยลงมาต่ำาเป็นพิเศษ การเยี่ยมชมสุเหร่าแห่งนี้ไม่เก็บค่าเข้า

ใดๆ นะคะ หากแต่ต้องถอดรองเท้าเข้าชมตามธรรมเนียมปฏิบัติค่ะ

ใกล้ๆ กับสุเหร่าสีนำ้าเงิน (ซึ่งดูภายนอกเป็นสีเทาด้วยซำ้า) ยังมีสุเหร่าอีกแห่ง

หนึ่ง ซึ่งภายนอกจะมีสีแดงๆ ส้มๆ ป้ายไว้ตามอาคารอย่างไม่ตั้งใจ นี่คือ ฮาเกีย 

โซเฟีย (Hagia Sophia) หรือ สุเหร่า/วิหารเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ยุคกลางและมีประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งมายาวนาน สุเหร่าแห่งนี้มีความสำาคัญตรงที่เคย

เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์มาก่อน สร้างในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินเมื่อ   

ระวังนะคะ อย่าสับสนกับสนามบินที่อิสตันบูล 

เพราะที่นี ่มี 2 สนามบินค่ะ                                                               

 - สนามบินนานาชาติอตาเติร์ก (Atatürk In-

ternational Airport - IST) อยู่ในโซนยุโรป

ของเมืองอิสตันบูล เป็นสนามบินนานาชาติ

หลักของเมือง อยู่ห่างจากเมืองประมาณ 

12 กิโลเมตร

 - สนามบินนานาชาติซาบิฮา เกิกเช่น (Sabi-

ha Gökçen International Airport - SAW) 

อยู่ในโซนเอเชียของเมืองอิสตันบูล เป็น

สนามบินรอง ให้บริการสายการบินต้นทุน

ต่ำาและเครื ่องบินภายในประเทศเป็นหลัก 

อยู่ห่างจากเมืองประมาณ 35 กิโลเมตร                 

หลังจากเดินทางเข้าตุรกีแล้ว เราอาจพบคำาว่า 

“อนาโตเลีย” (Anatolia) อยู่บ่อยๆ นี่เป็นอีก

หนึ่งคำาที่เรียกเอเชียไมเนอร์หรือทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ซึ ่งทางภูมิศาสตร์คือ

ดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศตุรกีนั ่นเอง ดิน

แดนแห่งนี้ยังเป็นเหมือนสะพานเชื่อมสองทวีป 

ยุโรปกับเอเชีย และเป็นเส้นทางค้าขายสำาคัญ

อีกเส้นมาตั้งแต่ในอดีต

วิหารเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

บาซิลลิกา ซิสเทิร์น 

ภายในวิหารเซนต์ โซเฟีย
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คริสตศตวรรษที่ 13 แต่ถูกทำาลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง เนื่องจากความขัดแย้ง

ระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม เมื่อพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 ซึ่งนับถือศาสนา

อิสลาม มีอำานาจเหนือดินแดนแห่งนี้ จึงดัดแปลงให้เป็นสุเหร่าในที่สุด โดยหนึ่งในวิธี

ดัดแปลงที่น่าสนใจและยังคงสภาพให้เห็นอยู่ประปราย คือซากการโบกปูนทับรูปวาด

ของศาสนาคริสต์และประดับตราสัญลักษณ์ของอิสลามไว้แทน ปัจจุบันสุเหร่าแห่งนี้

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

จากนั้นไม่ไกล เรามุดดินลงไปชมบาซิลลิกา ซิสเทิร์น (Basillica Cistern) ที่

เก็บนำ้าขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล (จุนำ้าได้ 80,000 ลูกบาศก์เมตร) สร้างตั้งแต่

ศตวรรษที่ 6 สมัยจักรวรรดิไบแซนไทน์ ที่เก็บนำ้าแห่งนี้ใหญ่โตมโหฬารมาก สมัยก่อน

นำ้าจากที่นี่ถูกส่งไปใช้รอบๆ เมืองเก่า โดยเฉพาะในพระราชวัง ตั้งแต่สมัยที่กรุง    

คอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวง แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้การแล้ว  หลายคนลงมาใต้ดิน

แห่งนี้เพื่อมาดูหัวแม่นางเมดูซ่า 2 หัว ที่ตั้งเป็นฐานเสาของที่เก็บนำ้า บ้างว่าหัวทั้งสอง

คอยปกปักรักษาแหล่งนำ้าของเมือง (เนื่องจากความเชื่อที่ว่าใครจ้องตาเมดูซ่าแล้วจะ

กลายเป็นหิน) บ้างก็ว่าหัวเมดูซ่าคู่นี้ถูกย้ายลงมาเมื่อสมัยโรมันล่มสลายลงและมีขนาด

เหมาะเจาะที่จะเป็นฐานเสาที่เก็บนำ้าพอดี   

เมื่อพูดถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิออตโตมันแล้ว จะไม่กล่าวถึงพระราชวัง

ของสุลต่านก็จะกระไรอยู่ พระราชวังท็อปคาปิ (Topkapi Palace) ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กันนี้ 

เป็นที่ประทับหลักของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันมากว่า 400 ปี ภายใน

พระราชวังใหญ่โตมโหฬารมาก มีห้องหับเป็นร้อยๆ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าตามร้อยๆ กว่า

ห้องนี้ มีทั้งสุเหร่า โรงพยาบาล ห้องอบขนม แม้กระทั่งโรงกษาปณ์ ฯลฯ ปัจจุบัน

พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเปิดให้ชมอยู่ไม่กี่ห้อง ไม่ว่าจะเป็นท้องพระ

โรง ห้องเก็บสมบัติ และบริเวณที่เลื่องลือดึงดูดให้คนทั่วโลกมายลก็คือ “ฮาเร็ม 

(Harem)” จะมีสักกี่คนทราบว่าฮาเร็มหลังแรกนั้นเกิดขึ้นในอาณาจักรออตโตมันใน

ศตวรรษที่ 13 นี่แหละ และฮาเร็มที่มีชื่อที่สุดและใหญ่ที่สุด ก็คือฮาเร็มในพระราชวัง   

ท็อปคาปินี่เอง 

ความหมายที่แท้จริงของฮาเร็ม คือ สถานที่ต้องห้ามสำาหรับบุรุษ (ไม่นับสามี 

ซึ่งจะมีแค่คนเดียวในที่นั้นๆ) และเป็นบริเวณสำาหรับสตรีโดยเฉพาะในครอบครัวที่มี

เตอร์กิชบาธ (Turkish Bath) หรือ ฮามัม 

(Hamam) คือ การอาบนำ้าในห้องอบไอนำ้าแท้ 

จริงตั ้งแต่อดีตกาลใช้เรียกโรงอาบนำ้าสาธารณะ 

ซึ่งเป็นสถานที่ผ่อนคลาย และที่พบปะของผู้คน

ตั้งแต่ในอดีต วิธีอาบตามหลักจะเริ ่มจากผ่อน

คลายร่างกายในห้องอุ่น (warm room) ภายใน

ห้องจะมีลมร้อนๆ แห้งๆ ไหลเวียนเพื่อให้รูขุม

ขนคลายและเหงื่อออก หลังจากนั้นจะย้ายไป

ห้องร้อน (hot room) สักพักก็เข้าห้องอาบนำ้า

เย็น (cold water) เพื่อกระชับรูขุมขนและชำาระ

ร่างกายให้สะอาด ตามด้วยการนวดร่างกาย     

และย้ายไปอยู่ในห้องเย็น (cooling-room)       

เพื ่อผ่อนคลายร่างกายในขั้นตอนสุดท้าย 

ฐานที่เก็บน้ำาหัวเมดูซ่า
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ภรรยาหลายคน เหตุผลที่แท้จริงที่ต้องมีฮาเร็มนั้น ก็เพื่อทำาตามคำาสอนของศาสนา

อิสลาม ที่ห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเห็นหน้าภรรยา ลูกสาวหรือข้าทาสสาว เลยต้องกั้น

บริเวณพิเศษนี้ขึ้นมา แต่เวลาพูดถึงฮาเร็ม เราก็มักนึกถึงจำานวนสาวๆ มากมายรวม

ไปถึงความมั่งมีหรูหรา คนส่วนใหญ่เลยจะนึกถึงฮาเร็มของสุลต่านเสียมากกว่า ว่ากัน

ว่าสุลต่านแต่ละองค์มีสาวๆ ในสต็อกเกือบ 300 ชีวิตเลยทีเดียว อย่างไรก็ดี สาวๆ ใน

ฮาเร็มไม่ได้มีชีวิตที่สนุกสนานสำาราญอย่างที่คิดกัน เพราะนอกจากต้องพยายาม

ปรนนิบัติองค์สุลต่านเต็มที่แล้ว ยังต้องคอยหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งกันเองอีก 

ทั้งจะออกไปไหนก็ไม่ได้ ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากการลงกลอนใส่กุญแจจากภายนอก

อย่างแน่นหนา ว่าแล้วสาวๆ แถวนี้คงจะเปลี่ยนใจกันเกือบไม่ทันเลยเชียว

มาว่าเรื่องอาหารการกินกันบ้าง ที่เห็นเด่นๆ กินง่ายๆ และมีขายทั่วไปทั้งอยู่

ในตู้และเทินอยู่บนศีรษะคนขาย คือ ขนมปังซิมิท (Simit) รูปร่างหน้าตาคล้ายขนมปัง

เบเกลโรยงา (คนอเมริกันเองยังเรียกขนมปังซิมิทว่า Turkish Bagel) ชาวตุรกีชอบ

กินขนมปังชนิดนี้คู่กับชาดำาตุรกีกันมาก บ้างอาจรับประทานในตอนเช้าคู่กับแยมหรือ

ชีส แต่ส่วนใหญ่มักรับประทานกันเปล่าๆ มากกว่า นอกจากนั้นเรายังมีเครื่องดื่ม

แปลกๆ มาแนะนำากัน คือ ไอราน (Ayran) เครื่องดื่มเย็นทำาจากโยเกิร์ตผสมนำ้าเย็น 

เหยาะเกลือเล็กน้อย คนตุรกีดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้กันเกือบทุกครัวเรือน ทั้งประเทศตุรกี

เองก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดของโลกอีกด้วย 

แหล่งซื้อสินค้าและของที่ระลึกในอิสตันบูลที่เด็ดๆ คือ แกรนด์บาซาร์ (Grand 

Bazaar) บาซาร์เป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า ตลาด นั่นเอง... ตลาดแห่งนี้เป็นตลาด

เก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกลาง เมื่อ ค.ศ. 1461 ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในตลาดในร่มที่เก่าแก่

และใหญ่ที่สุดในโลก (มีซอกซอยกว่า 60 ซอย ร้านค้ากว่า 5,000 ร้าน) มีข้าวของ

เครื่องใช้ศิลปะแบบตุรกีขายทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นของเก่า เครื่องแก้วเซรามิก เครื่อง

หนัง โคมไฟระย้าหลากสี เครื่องประดับ โดยเฉพาะพรมเปอร์เซียและทองที่มีร้าน

มากมายและเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในตุรกี แน่นอนว่าเราควรต่อรองราคาให้พอสมนำ้า

สมเนื้อ วิธีอมตะคือการต่อราคาแล้วเดินหนีก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน ที่ตุรกีใช้หน่วยเงิน  

เวลาเราสนใจสินค้าพวก พรมเปอร์เซีย ทอง 

เครื ่องหนัง ฯลฯ พ่อค้ามักจะทักทายเราและ

เรียกเข้าไปนั่งในร้านก่อน แล้วจึงเสิร์ฟชาให้

นั ่งผ่อนคลาย ตามด้วยการนำาสินค้ามาเสนอ

ขายชิ้นต่อชิ ้น ถ้าใครถูกเชื ้อเชิญให้เดินเข้า

ร้านเช่นนี้ อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะ เพราะนี่

คือแบบปฏิบัติในการขายของของชาวตุรกีมา

แต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ 

ขนมปังซิมิท 

ภายในตลาดเครื่องเทศและโคมไฟอาหรับในแกรนด์ บาร์ซาร์
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เตอร์กิช ลีร่า (Turkish Lira) หรือ TRY ซึ่ง 1 TRY เท่ากับ 17 บาท (ตุลาคม 2555) 

แต่หากใครไม่อยากเสียเงินซื้อข้าวของก็สามารถไปนั่งชิมกาแฟตุรกีรสเข้มไม่เหมือน

ใคร หรือชาดำา ชาแอปเปิ้ลที่เลื่องลือของตุรกีได้ตามร้านกาแฟหน้าตาโบราณเช่น

เดียวกัน 

เรายังมีตลาด (ของกิน) อีกที่ที่อยากแนะนำา นั่นคือตลาดนัดเครื่องเทศ 

(Egyptian Spice Bazaar) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแกรนด์ บาซาร์ ตลาดแห่งนี้มีของขายตื่น

ตาตื่นใจไม่แพ้แห่งแรกแม้แต่นิดเดียว หากแต่เน้นที่สมุนไพรและเครื่องเทศหลากสี 

ถั่วหลากชนิด ผลไม้สด ผลไม้อบแห้งหลายแบบ แต่ที่แปลกตาที่สุดคงเป็นขนมก้อน

สี่เหลี่ยมตัดเสมือนเยลลี่เหนียวใสหลากสี คลุกแป้งขาวๆ หรือมะพร้าว รสชาติหวานๆ 

เรียกว่า เตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight) หรือ โลคุม (Lokum) รสหลักๆ คือ สีแดง

รสกุหลาบ สีเหลืองรสมะนาว และสีเขียวรสเปลือกส้ม ต้องลองชิมกันดูว่าจะสุขียินดี

ปรีดาเฉกเช่นชื่อเรียกกันหรือเปล่า นอกจากนั้น ยังมีขนมหวาน (จับจิตจับใจจริงๆ) 

นั่นคือ บาคลาว่า (Baklava) ให้ลองลิ้มชิมรส ลักษณะเหมือนพายชั้นอัดแน่นสอดไส้

ด้วยถั่วบด (ที่เด็ดดวงคือถั่วพิสตาชิโอ) โดยทุกคำาที่กัดลงไปจะชุ่มฉ่ำาไปด้วยนำ้าเชื่อม 

(ถึงว่า... หวานจริงๆ) เชื่อกันว่าขนมบาคลาว่ามีต้นกำาเนิดอย่างเป็นทางการจากพระ

ราชวังท็อปคาปิในยุคจักรวรรดิออตโตมันมาก่อน ขนมชนิดนี้จะอร่อยเป็นพิเศษหาก

รับประทานคู่กับชาตุรกีหอมๆ ร้อนๆ แถมยังได้แรงเวลาเหนื่อยหนาวจากการเดิน

เที่ยวอีกด้วย

เดินออกมาจากตลาดเครื่องเทศ เราจะเห็นลานกว้างๆ ถัดมาคือสุเหร่านิวมอสก์ 

(New Mosque) และสะพานกาลาตา (Galata) ซึ่งเราแนะนำาเป็นอย่างสูงให้ข้ามสะพาน

ไป เพราะนอกจากเราจะเห็นวิวสวยๆ ของเมืองเก่าทั้งสองฝั่ง รวมทั้งช่องแคบบอส-

ฟอรัส (Bosphorus) ที่เป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งอิสตันบูลออกเป็นยุโรปและเอเชีย

แล้ว เรายังจะเห็นวิถีชีวิตของคนอิสตันบูลที่รักการตกปลา (มีคนตกปลาตั้งแต่ริมสะพาน

ด้านหนึ่งไปจนถึงอีกด้านเลยทีเดียว) ซึ่งถ้าข้ามสะพานมาแล้วจะเห็นตลาดและสะพาน

ปลาขายกันสดๆ พร้อมปรุงตรงนั้นเลย ยิ่งถ้ามีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารทะเลที่นี่แล้ว 

บอกได้ว่าสดอร่อยแบบไม่ต้องพึ่งนำ้าจิ้มซีฟู้ดบ้านเราจริงๆ ค่ะ  

เนื่องจากตุรกีเป็นประเทศที่ใหญ่ (มากกก… ลากเสียงยาว) เราจึงเลือกนั่งสาย

คนตุรกีจะดื่มชาในแก้วใสเล็กๆ รูปร่างเหมือน

ดอกทิวลิป เรียกว่า ไช (çay) เป็นชาดำาไม่ใส่

นม แต่ใส่นำ ้าตาลตามใจคนดื่ม รสชาติหอมขม

นิดๆ ชานี้ปลูกกันตามชายฝั่งตะวันออกของ

ทะเลดำา และเริ ่มเป็นที่นิยมเนื่องจากกาแฟหา

ยากหลังสงครามโลกครั้งที ่ 1 เป็นต้นมา ชา

ตุรกีอยู่คู ่กับสังคมวัฒนธรรมของชาตินี ้มาช้า

นาน ดังจะเห็นจากการเชิญชวนให้แขกดื่มชา

ดังกล่าว เพื่อแสดงถึงการต้อนรับขับสู้อย่าง

เต็มที่จากเจ้าของบ้าน นอกจากชาดำา ยังมีชา

สมุนไพรให้เลือกสรรเพิ่มเติม โดยรสที่นิยมไม่

ยิ ่งหย่อนไปกว่าชาดำาคือรสแอปเปิ้ลหอมกรุ่น

ไช (çay) ชาดำาตุรกี 

เครื ่องเทศหลากสีในตลาดเครื่องเทศ
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การบินต้นทุนตำ่า เพกาซัส แอร์ไลน์ (Pegasus airline) จากอิสตันบูลมายังสนามบิน

เมืองไคเซรี (Kayseri) และเช่ารถต่อตลอดการเดินทางในช่วงนี้ เราขับรถจากเมืองไค

ซารีไปยังดินแดนคัปปาโดเกีย (Cappadocia) แผ่นดินที่มีภูมิทัศน์แปลกตาเนื่องจาก

การระเบิดของภูเขาไฟ ภูมิประเทศพิเศษไม่มีแห่งใดเหมือนของดินแดนคัปปาโดเกีย

นี้ เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3 ล้านปีก่อน เมื่อลาวาไหลออกมาก็กระจาย

ไปทับถมกลายเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ ประกอบกับการกัดเซาะจากลม ฝน แดด หิมะ 

และที่สำาคัญคือกระแสนำ้ามานานกว่าล้านปี จึงเกิดเป็นหินสารพัดรูปทรง ไม่ว่าจะเป็น

รูปกระโจม ปล่อง กรวย ฯลฯ แลดูเหมือนในเทพนิยาย จนคนพื้นเมืองเรียกกันว่าดิน

แดนแห่ง “ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney)” ซึ่งใน ค.ศ. 1985 พื้นที่นี้ก็ได้เป็นมรดก

โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี โดยเราเริ่มต้นที่เมืองเกอเรเม่ 

(Göreme) ศูนย์กลางหลักของดินแดนคัปปาโดเกีย ถ้ามีเวลาไม่มากและอยากเห็นภูมิ

ทัศน์หลักของที่นี่ เราขอแนะนำาให้ไปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Göreme open air 

museum) เพราะจะได้เห็นสถาปัตยกรรมโบราณอันน่าทึ่ง นั่นคือ การขุดเจาะถำ้าหิน

เข้าไปสร้างโบสถ์เมื่อศตวรรษที่ 4 ซึ่งตามฝาผนังจะมีจิตรกรรมโบราณของนักบวช

เต็มไปหมด เนื่องจากถำ้าต่างๆ เกิดจากลาวาและหินที่ยังไม่แข็งตัวเต็มที่ ชาวบ้านเลย

ใช้โอกาสนี้ขุดเจาะทำาเป็นโบสถ์และบ้านเรือนไปทั่วดินแดน ที่นี่มีบริการบอลลูนพานัก

ท่องเที่ยวไปชื่นชมดินแดนคัปปาโดเกียในมุมกว้างเช่นเดียวกัน สนนราคาประมาณ 

150 ยูโรต่อคนต่อชั่วโมง (ตุลาคม 2555) ราคานี้มักจะรวมประกันภัยเรียบร้อยแล้ว 

มาอยู่แถวนี้ทั้งที ถ้าไม่ลำาบากนัก เราแนะนำาให้ลองพักค้างคืนในโรงแรมที่ทำาห้องพัก

คล้ายภูเขาหินเจาะ จะได้ทราบว่าคนท้องถิ่นสมัยก่อนเขาอยู่กันอย่างไร  

อีกเมืองไม่ไกลจากเกอเรเม่คือเมืองอุซฮิซาร์ (Uchisar) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ยกสูง

ที่สุดในแถบนี้ สังเกตเห็นได้แต่ไกล เพราะลักษณะเมืองเป็นก้อนหินใหญ่มหึมาอยู่

ใจกลางเมือง นั่นคือปราสาทแห่งเมืองอุซฮิซาร์ โดยชาวบ้านขุดเจาะเข้าไปภายในเพื่อ

สร้างเป็นที่อยู่อาศัย หากแต่ยังคงสภาพภายนอกไว้ให้เหมือนตามธรรมชาติ ถ้าดูข้าง

บาคลาว่า

เตอร์กิช ดีไลท์

ภูมิทัศน์แปลกตาดินแดนคัปปาโดเกีย
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นอก จะเห็นเป็นก้อนหินใหญ่น่าเกลียด แต่แท้จริงแล้วมีผู้คนอาศัยอยู่ เป็นเมืองหนึ่งที่

ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว อาจสงสัยว่าทำาไมผู้คนสมัยก่อนไม่สร้างบ้านปกติอยู่กัน เหตุ

ที่แท้จริงเพราะตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล ดินแดนนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล

ของโรมัน ชาวโรมันต้องการกำาจัดชาวคริสเตียนที่อาศัยอยู่แต่เดิม ชาวบ้านเลยต้อง

หลบหนีการรังควานของชาวโรมัน จึงสร้างโบสถ์คริสต์ขึ้นมาที่เกอเรเม่ ทั้งยังต้องเจาะ

ถำ้า ขุดดินลงไปให้เป็นห้องหับอาศัยกัน ในที่สุดก็เกิดเมืองใต้ดินขึ้นมาหลายแห่งใน

แถบนี้ แต่ที่เราไปชมกัน คือ เมืองใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณดังกล่าว ไคมัคลี 

(Kaymakli Underground City) จากทางเข้าที่ดูเหมือนไม่มีอะไรอยู่ข้างใต้ เรามุดลงไป

พบกับเรื่องราวในอดีตอันเหลือเชื่อ เมืองใต้ดินนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านกว่า 

5,000 คน เพื่อหลบซ่อนศัตรู มีทั้งหมด 8 ชั้นลึกลงไปใต้ดิน (ราว 85 เมตร)  แต่เปิด

ให้เข้าชมเพียง 4 ชั้นเท่านั้น โดยชั้นที่ลึกสุดที่เปิดให้ดูอยู่ที่ 20 เมตรลงไปใต้ดิน ห้อง

หับแบ่งเป็นโบสถ์ ห้องนอน ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องถนอมอาหาร ห้องบ่มไวน์ ห้อง

เลี้ยงสัตว์ (อยู่ชั้นบนสุดเนื่องจากลำาบากในการขนย้าย) ใครๆ ก็มักฉงนกับเรื่องการ

ถ่ายเทอากาศใต้ดิน แต่พื้นที่ดังกล่าวเกิดจากภูเขาไฟมาก่อน รูพรุนของหินภูเขาไฟจึง

รักษาอุณหภูมิไว้ได้ และหมุนเวียนอากาศได้ดี จึงเกิดระบบระบายอากาศธรรมชาติอัน

น่าพิศวงขึ้นมา

ผ่านมาแถวเมืองคอนย่า (Konya) เราต้องขอแวะชมการแสดงพื้นเมืองหนึ่งที่

น่าสนใจ นั่นคือ ระบำาเมฟลานา (Mevlana) เป็นการระบำาในพิธีเฉลิมฉลองเพื่อรำาลึก

ถึงเมฟลานาผู้ก่อตั้งนิกายเมฟเลวี (Mevlevi) (คือยอดกวีแห่งตุรกี หลายคนเชื่อว่าเป็น

ผู้วิเศษแห่งอิสลามเพราะสามารถชักชวนคริสตชนให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามได้

จำานวนมาก) ด้วยการเต้นรำาเซม่า (Sema Dance) ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเหล่าสาวก

สำานักจะสวมชุดกระโปรงยาวบานสีขาว สวมหมวกทรงกระบอก ออกมาร่ายรำาหมุนตัว

ไปรอบๆ ให้เข้ากับจังหวะดนตรีที่มีท่วงทำานองลี้ลับ อันแสดงออกซึ่งความตายและ

การรวมเข้ากันเป็นหนึ่งกับพระอัลเลาะห์

สำาหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและปรากฏการณ์ (เหนือ) ธรรมชาติ เราแนะนำา

ให้ไปเที่ยวที่ยานาร์ตัส (Yanartas) ซึ่งมี The Chimaera: Eternal Flames หรือ 

Flaming Rocks อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติใกล้จังหวัดอันตัลยา (Antalya)  บริเวณ

เหนือหมู่บ้านชิราลี (Çirali) ในหุบเขาโอลิมพอส (Olympos) มีลักษณะพิเศษทาง

อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ คือ การชมระบำา

หน้าท้อง (Belly Dance) แท้จริงสิ ่งนี ้เกิดใน

แถบประเทศอียิปต์มากว่า 6,000 ปีแล้ว ว่า

กันว่าชนเผ่ายิปซีคือกลุ่มที่สืบทอดการแสดง

นี้มาจนถึงปัจจุบัน เป็นการร่ายรำาที่เน้นการ

เคลื่อนไหวของสะโพกและกล้ามเนื้อส่วนท้อง 

โดยใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวแบบแยกส่วน ผู้

แสดงเป็นหญิง มักแต่งกายด้วยเสื้อคล้าย

ชุดชั้นในของผู้หญิงและพันผ้าบางๆ รอบเอว

ประกอบการพลิ้วไหว หนุ่มๆ บางคนถึงขั ้น

หัวใจจะวายได้เลยค่ะ

เมืองใต้ดินไคมัคลี

Flaming Rocks ในเขตอุทยานแห่งชาติใกล้จังหวัดอันตัลยา
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ภูมิศาสตร์เกิดขึ้น คือ มีเปลวไฟลุกจากก้อนหินตามภูเขาทั่วทั้งลูก ตลอดทั้งวันทั้งคืน 

ที่แปลกคือเราไม่เห็นแม้แต่เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดไฟเลย กล่าวกันว่าไฟลุกออกมาได้ 

เพราะภายในภูเขาเกิดก๊าซจากนำ้าใต้ดินและการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศภายใน 

จึงไหลออกมาตามซอกภูเขาและลุกไหม้มากว่า 2,500 ปีแล้ว การไปชมไม่ยากเลยค่ะ 

เพียงแต่ต้องเริ่มเดินจากตีนเขาในอุทยานขึ้นไปประมาณ 1 กิโลเมตร (เสียใจด้วยนะ

คะ... รถเข้าไม่ถึง ต้องเดินเท่านั้นเลย) เสียค่าเข้าชมประมาณ 4 TRY หลายสำานัก

แนะนำาให้ไปตอนกลางคืนที่สามารถเห็นไฟพวยพุ่งออกมาอย่างชัดเจน แต่เราห่วง

เรื่องความปลอดภัย จึงตัดสินใจไปตอนกลางวัน เลยได้ของแถมเป็นวิวสองข้างทาง

และวิวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ลิบๆ

ใครอยากไปเห็นสรวงสวรรค์ของคนโรมันสมัยก่อน ต้องไปปราสาทปุยฝ้ายหรือ

ปามุคคาเล (Pamukkale: Cotton Castle) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้จังหวัดเดนิสลี 

(Denizli) ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อย เนื่องจากแปลกตาจนไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นบน

โลก หากแต่อย่าผิดหวังกับสภาพที่แท้จริงในทุกวันนี้ เพราะถ้าดูรูปเก่าๆ เราจะเห็น

ภาพของเนินเขาสีขาวเป็นแอ่งๆ มีนำ้าสีฟ้าใสอยู่ภายใน แต่ละชั้นลดหลั่นกันเสมือน

เป็นขั้นบันไดหรือระเบียงสวรรค์ก็ไม่ปาน แต่ตอนนี้ เราจะไม่เห็นนำ้าสีฟ้าล้นเอ่ออยู่ใน

แอ่งมากมายอย่างในอดีต เนื่องจากนำ้าพุร้อนมีน้อยลง ทางการเลยสลับการไหลของนำ้า

พุร้อนให้ไหลลงบางแอ่งเท่านั้น ทั้งยังต้องถอดรองเท้าเดินเพราะทางการกลัวว่าพื้น

รองเท้าจะไปทำาลายหินปูนเอา โดยคนที่มาเที่ยวจะแช่ตัวอยู่ตามแอ่งนำ้าสีฟ้า เนื่องจาก

เชื่อกันว่าเป็นนำ้าแร่มีสรรพคุณพิเศษ อย่าสงสัยกันไป... เนินเขาสีขาวนั้น เกิดจากนำ้า

พุร้อนที่นำาแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอนและก่อตัวขึ้นมาเป็นชั้นๆ แลดูเหมือน

ปราสาทปุยฝ้ายตามชื่อ ว่ากันว่าหลังจากชาวโรมันค้นพบเนินเขาสีขาวที่เต็มไปด้วย

แหล่งนำ้าร้อนตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล ก็เนรมิตที่แห่งนี้ให้เป็นเมืองสปาของตน ดังจะ

เห็นได้จากซากปรักหักพังที่อยู่ข้างบนสุดของยอดเขาที่ชื่อว่า เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) ซึ่งเป็นมรดกโลกร่วมกับปามุคคาเลในปี ค.ศ. 1988 

อีกสถานที่แปลกตา คือ โบราณสถานของชาวไลเคียน (Lycian) ตั้งแต่ช่วงต้น

ยุคสำาริด ทางภาคใต้ของประเทศ ภูมิภาคไลเคียนี้ มีชาวไลเคียนอยู่อาศัยตั้งแต่สมัย

ของที่ระลึกเป็นลูกหินกลมๆ รูปตาสีฟ้าที่พบ

ได้ทั ่วตุรกี คือ Evil eye ค่ะ ชาวตุรกีเชื ่อว่า

เครื ่องรางนี้สามารถป้องกันดวงตาแห่งความ

ชั่วร้าย (ความประสงค์ร้ายสามารถส่งผ่านตา

ได้) ชาวบ้านจึงสร้างดวงตาสีฟ้านี้เพื ่อขับไล่

ดวงตาแห่งความอิจฉาริษยาที่คอยจ้องทำาลาย

ให้เกิดสิ่งที ่ไม่ดีขึ ้น โดยมักแขวนไว้ตามบ้าน

เรือนโดยเฉพาะตรงทางเข้าบ้าน ซึ ่งความเชื่อ

นี้ได้แพร่ขยายไปทั่วแถบตะวันออกกลาง ทะเล

อีเจียน  และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดังจะเห็น

ได้ในประเทศเพื่อนบ้านของตุรกี เช่น กรีซ ก็

มีดวงตาสีฟ้านี้วางขายดาษดื่นเช่นเดียวกัน

น้ำาพุร้อนที่ปราสาทปุยฝ้ายหรือปามุคคาเล

โบราณสถานของชาวไลเคียน

 Evil eye เครื ่องรางป้องกันดวงตา
แห่งความชั่วร้าย
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ก่อนคริสตกาล โดยศิลปะที่เห็นได้ชัดเจนตามภูเขา คือ สถาปัตยกรรมแบบหินตัด 

(Rock-Cut) เป็นการเจาะหินเข้าไปเป็นห้องๆ ในภูเขา เพื่อนำามาใช้ประโยชน์ ซึ่งใน

ภูมิภาคนี้เราจะเห็นที่ฝังศพในภูเขา (Rock-Cut Tomb) เต็มไปหมด ผู้ที่จะมีหลุมศพ

ตามภูเขาได้ ต้องเป็นคนสำาคัญหรือร่ำารวยอยู่ไม่น้อยในอดีต โดยเราขอแนะนำาให้ไปดู

ที่เมืองไมร่า (Myra) และดัลยัน (Dalyan) แต่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงสุดที่เมืองเฟทิเย 

(Fethiye) ในตุรกีตอนใต้นี่เอง

ใกล้จะเสร็จสิ้นการเดินทางแล้ว เราขอแวะไปดูซากเมืองโรมันโบราณเอเฟซุส 

(Ephesus) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของโรมันบนคาบสมุทรอนาโตเลีย เรียกได้

ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมันเลยทีเดียว อาคารที่เป็นสัญลักษณ์

ของที่นี่เห็นจะเป็นห้องสมุดของเซลซุส (Library of Celsus) ด้านหน้าอาคารยังคง

สมบูรณ์อยู่ (เนื่องจากสร้างขึ้นมาใหม่จากชิ้นส่วนดั้งเดิม) มีรูปปั้นเทพีทั้งสี่ ตัวแทน

แห่งปัญญา ความดี ความคิดและความรู้  ภายในมีห้องหนังสือและช่องเก็บหนังสือ

กว่า 12,000 ม้วน ห้องสมุดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่นายกเทศมนตรี   

ทิเบอริอุส ยูลิอุส เซลซุส โพเลเมอานุส (Tiberius Julius Celsus Polemaeanus)  

ภายใต้ห้องสมุดแห่งนี้มีหลุมฝังศพของท่านอยู่ด้วย อีกแห่งที่ผู้มาเอเฟซุสอาจจะผิด

หวังเล็กน้อย คือ วิหารอาร์เทมิส (Temple of Artemis) หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ

โลกยุคโบราณ มีเสามากมายถึง 127 ต้น ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่โตกว่าวิหารพาร์เธนอน 

(Parthenon) ในเอเธนส์ด้วยซำ้า แต่วิหารนี้ถูกทำาลายลงหลายครั้ง ทั้งยังไร้คนเหลียว

แล เนื่องจากเมื่อศาสนาคริสต์เข้ามามีอิทธิพล ผู้คนก็ละทิ้งการเคารพบูชาเทพเจ้า

โรมัน จนปัจจุบันนี้น่าใจหายเป็นที่สุด เพราะหลงเหลือแค่เสาเพียงต้นเดียวเท่านั้น 

นอกจากนี้วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ก็เป็นอีกแห่งที่น่าไป

ยล เนื่องจากสถาปัตยกรรมยังสมบูรณ์อยู่มาก วิหารแห่งนี้สร้างเพื่อถวายแด่จักรพรรดิ

เฮเดรียนแห่งอาณาจักรโรมัน สถานที่ที่เราชอบ (มาก) และแอบเอามาฝากกัน คือ 

สุขารวมโบราณในสมัยนั้น (ขอเน้นว่า “รวม”) ซึ่งดูแล้วน่าลองไปปลดทุกข์อยู่ไม่หยอก 

เมืองโบราณแห่งนี้แลไปก็คล้ายๆ เมืองโบราณของกรีกโรมันทั่วไปในกรีซ หากแต่ความ

พิเศษของที่นี่คือ ซากเมือง ที่ในปัจจุบันยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่มาก ถือว่ายังสมบูรณ์

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ เดินไปเดินมาแถวนี้ จะเห็นคนด่ืมเบียร์เอเฟซ (Efes) 

ในประเทศตุรกี เรามักจะพบบุคคลหนึ่งใน

รูปภาพหรือตามอนุสาวรีย์ได้โดยทั่ว บ้าง

ก็ถึงขั ้นแกะสลักหน้าท่านไว้บนภูเขาทั้งลูก

เลยก็มี... บุคคลผู้นั ้น คือ มุสตาฟา เคมาล 

อตาเติร์ก (Mustafa Kemal Atatürk - นิยม

เรียกว่า อตาเติร์ก แปลว่าบิดาของชาวเติร์ก) 

ท่านเป็นผู้สถาปนาสาธารณรัฐตุรกีและเป็น

ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี 

ทั ้งยังเป็นบุคคลสำาคัญในการกอบกู้เอกราช

ของตุรกีและปฏิรูปประเทศชาติในหลาย

ด้าน โดยเปลี่ยนแปลงประเทศจากจักรวรรดิ

ออตโตมันเดิม ให้เป็นรัฐชาติแบบใหม่ที ่เป็น

ประชาธิปไตยและไม่เกี ่ยวข้องกับศาสนา 

ซากเมืองโรมันโบราณเอเฟซุส 
และห้องสมุดเซลซุส

รูปแกะสลักบนภูเขา หน้าท่านผู้นำา Ataturk
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ขวดป้อมๆ มีฉลากสีนำ้าเงินกันเต็มไปหมด เห็นว่าเบียร์ยี่ห้อนี้ตั้ง

ชื่อตามเมืองโบราณเอเฟซุสนี่แหละ โดยเกิดเมื่อราว ค.ศ. 1969 

(แต่สำานักงานใหญ่อยู่ที่อิสตันบูล) และมีชื่อมากขนาดส่งออกไป

ตามประเทศเพื่อนบ้านเป็นทิวแถว ต้องลองชิมกันดูนะคะว่าจะ

สู้เบียร์แถวเยอรมนีได้หรือเปล่า  

จริงอยู่ว่าประชากรตุรกีเกือบทั้งหมดนับถือศาสนา

อิสลาม (นิกายสุหนี่ 80% และนิกายชีอะห์ 20%) แต่อาจเป็น

เพราะประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองด้วยชาวโรมันมาก่อนและ

ชนชาติที่อาศัยอยู่ไม่ใช่ชาวอาหรับ แต่เป็นชาวเติร์กราวๆ 80% 

และชาวเคิร์ดประมาณ 20% ทำาให้ความเคร่งศาสนาอิสลามใน

ตุรกีไม่สูงมาก จะเห็นได้จากจำานวนสุนัขที่มีให้เห็นโดยทั่วไป 

ทั้งอาหารที่มีเนื้อหมูยังหาได้ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกมาก 

โดยอีกเหตุผลที่ส่งเสริม คือเพื่อความใกล้เคียงและคุ้นเคยกับ

ชาวตะวันตก เพราะตุรกีมีดินแดนบางส่วนอยู่ในทวีปยุโรป ทั้ง

ยังมีอาณาเขตติดกับทวีปยุโรปอีกด้วย

มาถึงดินแดนดั้งเดิมแห่งเคบับทั้งที  ถ้าไม่ลอง “เตอร์กิช 

เคบับ” เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึง เราเลยขอเล่าประสบการณ์ลอง

เตอร์กิช เคบับ

สุขารวมโบราณ

ชิช เคบับ

เคบับ อาหารประจำาชาติตุรกีบ้าง เดอเนอร์ เคบับ หรือ Döner 

Kebab ในภาษาท้องถิ่นคือเนื้อเป็นชิ้นๆ (ของดั้งเดิมใช้เนื้อแกะ) 

วางทับกันเป็นก้อนแล้วเสียบแท่งเหล็กย่างในแนวตั้ง พอสุกก็

เฉือนออกมากินกับแป้งขนมปังและผักสลัด (ที่ประเทศกรีซก็มี

คล้ายๆ กันแต่เรียกว่า กีรอส - Gyros) เคบับทำาได้หลายแบบ 

ถ้าแบบเดอเนอร์ เคบับ คือแบบหมุน แต่ ชิช เคบับ (Shish 

Kebab) คือ แบบเนื้อเป็นก้อนๆ เสียบไม้ย่างในแนวนอน (แบบ

บาร์บีคิว) และท่านผู้อ่านจะต้องไม่เชื่อแน่ๆ เพราะเราค้นพบว่า 

เตอร์กิชเคบับนั้น รสชาติไม่เหมือนเคบับที่เคยลิ้มรสกันตามที่

อื่นๆ ตรงที่รสไม่ฉำ่าเนื้อเท่า อาจเป็นเพราะลักษณะของเนื้อและ

วิธีหมักเครื่องเทศที่ต่างกันไป อย่างไรก็ตามยังอยากแนะนำาให้

คนที่ไปเที่ยวตุรกีลิ้มลองกันอยู่ดี เพราะเดี๋ยวจะเหมือนว่ายังมา

ไม่ถึงจริงๆ ประมาณว่า “ไม่ลอง ไม่รู้” นะคะ 
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A Separation

  ความเชื่อใจในตัวมนุษย์ ความไร้เดียงสา ความขัดแย้งทาง

วัฒนธรรม และปริศนา เป็นประเด็นที่ทำาให้เกิดความทรงพลังกับภาพ-

ยนตร์เรื่องนี้ นี่คือหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทำาให้ภาพยนตร์ดราม่าจาก

ประเทศอิหร่านเรื่องนี้ เป็นหนึ่งในหนังที่หนักหน่วง มีคุณภาพ และ

ได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมในปี 2012  

ผลงานจากผู้กำากับชาวอิหร่าน อัสการ์ ฟาร์ฮาดี  (Asghar Farhadi)        

A Separation  มีพล็อตเหมือนชื่อหนัง คือ เรื่องเกี่ยวกับการหย่าร้าง 

การแยกทางกันของครอบครัวธรรมดาๆ ครอบครัวหนึ่ง แต่ถ้าหากจะ

จำากัดความหนังเรื่อง A Separation เป็นแค่หนังดราม่าที่มีประเด็นเรื่อง

การขัดแย้งในครอบครัว ก็เหมือนกับพูดว่าหนังเรื่อง The Matrix ก็เป็น

แค่หนังเกี่ยวกับคนเสียบปลั๊กแล้วเข้าไปต่อยกันในคอมพิวเตอร์ ผลกระ

ทบจากสิ่งรอบข้างหรือคนรอบตัว ถูกบรรจงสะท้อนออกมาให้เห็นชีวิต

ในรูปแบบที่แตกต่างกัน  มีการแสดงที่ดูสมจริงราวกับแอบดูชีวิตส่วน

ตัวของคนข้างบ้าน ซึ่งถ้าหากจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่สามารถนำาชีวิต

และวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศอิหร่าน มาลงไว้ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง

ได้ ภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ A Separation
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The Raid: Redemption

ราวกับพายุทอร์นาโดสุดคลั่ง แห่งหนังแอ็คชั่นแนวบู๊ล้าง

ผลาญ ที่ต้องการส่งสัญญาณพลขึ้นบก และแสดงให้เห็นว่าหนังแนว

แอ็คชั่นยังคงยอดเยี่ยมอยู่ The Raid: Redemption เป็นหนังแอ็ค- 

ชั่นตรงตัวที่จัดว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ที่หลายปีจะมีให้ได้เห็นสัก

ครั้ง ผลงานของผู้กำากับหนังชาวเวลส์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ

อินโดนีเซีย กาเรธ อีแวนส์ (Gareth Evans) เคยมีผลงานหนัง     

แอ็คชั่นดังๆ อย่าง Merantau ในปี 2009 มาแล้ว และด้วยหนัง

สัญชาติอินโดนีเซียเรื่องล่าสุด The Raid: Redemption นี้ที่ทำาให้

เขาก้าวเดินเข้ามาในทำาเนียบของผู้กำากับภาพยนตร์บู๊เต็มรูปแบบ 

อารมณ์หรือการแสดงอาจไม่ใช่จุดเด่นของหนังเรื่องนี้ แต่ที่จะได้

เห็นกัน คือ คิวบู๊ที่สวยงาม สมจริง ราวกับนั่งชมปันจักสีลัต 

(Pencak Silat) เลือดนอง ท่ามกลางห่ากระสุนและความรุนแรง

Moonrise Kingdom

  เวส แอนเดอร์สัน (Wes Anderson) ผู้กำากับหนังชาว

อเมริกันมาดเซอร์ ที่มีผลงานอย่าง Rushmore, The Darjeeling 

Limited และ Fastastic Mr. Fox มาพร้อมกับผลงานภาพยนตร์

เรื่องใหม่ Moonrise Kingdom หนังครอบครัวแสนอบอุ่น กับทีมนัก

แสดงดังที่คุ้นหน้าคุ้นตา หนังที่เกี่ยวกับเรื่องราวความรักสดใสแนว

แฟนตาซี เป็นแบบฉบับที่แอนเดอร์สันเท่านั้นที่ทำาได้ Moonrise 

Kingdom เล่าถึงการผจญภัยของคู่รักอายุน้อย เพื่อตามหาอิสรภาพ 

และต้องการสร้างอาณาจักรของพวกเขาขึ้นมาเอง ด้วยความรัก

ที่บริสุทธิ์และความคิดที่ไร้เดียงสานี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจและไป

กระตุกต่อมอะไรบางอย่าง ให้ผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเขาเข้ามาร่วม

ผจญภัยด้วย หากจะเปรียบ Moonrise Kingdom กับหนังเรื่องที่

ผ่านๆ มาของแอนเดอร์สันว่าแตกต่างกันอย่างไร ก็คงพูดได้ว่า ถ้า

หนังเรื่องที่ผ่านมาของเขาเป็นหนังที่เขาใช้สมองสร้างขึ้นมา Moon-

rise Kingdom เรื่องนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องแรกที่เขาใช้หัวใจสร้างขึ้น

มานั่นเอง

/ 9 . 5

/ 8
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โ ด ย  พ ร ศ ร ี  เ จ ร ิ ญ พ า น ิ ช

“เ ค้าไปบริจาคเลือดมาล่ะ”  ข้อความสั้นๆ นั้นถูกส่งมาจากน้องสาวของผู้

เขียน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ พร้อมกับรูปแขนของเจ้าตัว ที่บริเวณข้อศอกพันผ้าสี

แดงไขว้เป็นรูปกากบาท แม้การสื่อสารจะจบลงเพียงเท่านั้น แต่ความคิดของผู้เขียน

ไม่ได้หยุดลงไปด้วย เมื่อนึกย้อนไปถึงสมัยที่ยังเรียนอยู่ด้วยกันที่เมืองไทย น้องสาว

คนเดียวคนนี้เริ่มบริจาคเลือดครั้งแรกตอนที่เธอยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย ตอนนั้น

เธอทำาโครงงานวิทยาศาสตร์และจำาเป็นต้องฆ่าหนูทดลองจำานวนหนึ่ง ด้วยความ

เวทนาและรู้สึกผิดที่พรากชีวิตเจ้าหนูขาวน่ารักไร้เดียงสา เธอจึงตัดสินใจไปบริจาค

เลือดที่โรงพยาบาล เพื่ออุทิศผลบุญจากการบริจาคเลือดให้หนูทดลองเหล่านั้นได้ไป

เกิดในภพภูมิที่ดีกว่าเดิม หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอก็จะบริจาคเลือด

ทุกครั้งที่หน่วยเคลื่อนที่ของกาชาดมารับบริจาค

นั่นเป็นการจุดประกายความคิดให้ผู้เขียน ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่มาศึกษาอยู่

ในประเทศเยอรมนี ได้ตักตวงความรู้และประสบการณ์ชีวิตมากมาย แต่ยังแทบจะไม่

ได้ทำาอะไรตอบแทนให้แก่สังคมของประเทศที่อาศัยอยู่เลย ผู้เขียนจึงมีความตั้งใจเป็น

อย่างยิ่งว่าจะต้องไปบริจาคเลือดให้จงได้ คิดได้ดังนั้นก็เริ่มหาข้อมูลสถานรับบริจาค

“ เค ้ า ไปบร ิ จ าค
เล ื อดมาล ่ ะ ”
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เลือดของสภากาชาด พบว่าที่ใกล้ที่สุดนั้นอยู่ที่ฟรังค์ฟวร์ท 

(Frankfurt) ข้อมูลจากเว็บไซต์บอกว่าเปิดให้บริการวันจันทร์-

วันศุกร์ ผู้บริจาคเลือดต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง งดเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนบริจาคเลือด รวมทั้ง

รับประทานอาหาร ดื่มน้ำา และพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยจะรับ

บริจาคเลือดครั้งละครึ่งลิตร กระบวนการทั้งหมดนับตั้งแต่กรอก

ข้อมูลส่วนตัว ตรวจร่างกาย พบแพทย์ บริจาคเลือด จนถึงการ

พักผ่อนรับประทานของว่างและเครื่องดื่มนั้น ใช้เวลาทั้งสิ้น

ประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ขั้นตอนการบริจาคเลือดจริงๆ ใช้เวลา

เพียง 10-15 นาที เท่านั้น ทราบข้อมูลดังนี้ผู้เขียนก็กำาหนด

ให้เช้าวันจันทร์ในอีก 2 อาทิตย์ เป็นฤกษ์สะดวกสำาหรับการ

บริจาคเลือดครั้งแรก เพื่อให้ตัวเองได้มีเวลาเตรียมความพร้อม

เช้าวันนั้นผู้เขียนไปถึงศูนย์รับบริจาคเลือดประมาณเจ็ด

โมงครึ่ง นับว่าเช้ามาก แต่ก็ยังมีคนใจบุญมารอบริจาคเลือดกัน

อยู่บ้างแล้ว เมื่อเข้าไปติดต่อก็พบเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ เป็น

คุณป้าสวมแว่นหน้าตาออกจะดุอยู่สักหน่อย 

คุณป้าเจ้าหน้าที่: คุณเคยบริจาคเลือดมาแล้วหรือยัง?

ผู้เขียน: ไม่เคยค่ะ นี่เป็นครั้งแรก

คุณป้าเจ้าหน้าที่: คุณทานอาหารเช้ามาหรือเปล่า อะไรบ้าง

ผู้เขียน: ทานมาแล้วค่ะ มัฟฟินและน้ำาส้มหนึ่งแก้ว

คุณป้าเจ้าหน้าที่: นั่นไม่พอหรอกนะ (หยิบแผ่นพับยื่นให้แล้ว

อธิบายต่อ) คุณต้องทานอาหารเต็มมื้อและดื่มของเหลวมาอย่าง

น้อยครึ่งลิตร มื้ออาหารต้องทานมาแล้วไม่ต่ำากว่าครึ่งชั่วโมง

และไม่เกินสองชั่วโมง เสียใจด้วยนะ วันนี้คุณกลับไปก่อนเถอะ

ผู้เขียน: ...(เงียบ แต่แอบบ่นในใจว่าในเว็บไซต์ไม่เห็นบอก

ละเอียดอย่างนี้เลย)

ผู้เขียนยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงได้ความคิดใหม่ ศูนย์รับ

บริจาคเลือดนั้นมีมุมอาหารและเครื่องดื่มไว้สำาหรับบริการผู้

บริจาคเลือดอยู่แล้ว ผู้เขียนจึงได้ต่อรองกับคุณป้าเจ้าหน้าที่ว่า

จะขอรับประทานอาหารและดื่มน้ำาเพิ่มให้ได้ตามกำาหนดรอเวลา

ครึ่งชั่วโมง แล้วจะมาติดต่อใหม่ คุณป้าเธอก็ยอมอย่างเสียมิได้ 

ผ่านไปราวสี่สิบนาที ผู้เขียนจึงได้กลับไปรับเอกสาร

มากรอก เป็นข้อมูลส่วนตัวและแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ 

สรุปแล้วผู้ที่จะบริจาคเลือดได้ ต้องพำานักอยู่ในสหภาพยุโรป

โดยไม่ออกนอกอาณาเขตเป็นเวลาไม่ต่ำากว่า 6 เดือน เพื่อให้

แน่ใจว่าไม่ได้ติดโรคมาจากประเทศอื่น ไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัส 

เช่น เอดส์ และไวรัสตับอักเสบ ไม่เป็นโรคเลือด เช่น ฮีโมฟีเลีย 

“ เค ้ า ไปบร ิ จ าค
เล ื อดมาล ่ ะ ”



1   ความเข้มเลือด เป็นค่าบ่งชี้ความสมบูรณ์ของ
เลือด วัดได้จากปริมาณฮีโมโกลบิน โดยคิดเป็น
น้ำาหนักของฮีโมโกลบินในหน่วยกรัม ต่อปริมาตร
ของเลือดในหน่วยเดซิลิตร ซึ่งฮีโมโกลบินนั้น เป็น
โปรตีนในเซลล์เม็ดเลือดแดง มีหน้าที่สำาคัญ คือ การ

ลำาเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

2   ความถี่ในการบริจาคเลือด ตามระเบียบของ
ศูนย์รับบริจาคเลือดของกาชาดเยอรมัน (DRK-Blut-
spendedienste) อนุญาติให้ผู้ชายบริจาคเลือดได้
ปีละ 6 ครั้ง (เฉลี่ย 2 เดือนครั้ง) และผู้หญิงบริจาค
เลือดได้ปีละ 4 ครั้ง (เฉลี่ย 3 เดือนครั้ง) แต่ใน
ประเทศไทยนั้นอนุญาติให้ผู้ชายบริจาคเลือดได้ทุก 
3 เดือน และผู้หญิงบริจาคเลือดได้ทุก 6 เดือน
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ก�รบริจ�คเลือดนั ้นเป็นก�ร
ทำ�บุญอย่�งหนึ ่ง และเป็นบุญ 
ที ่สะสมเอ�ไว้ใช ้ในย�มคับขัน
โดยแท้ 

(เลือดไหลไม่หยุด) ไม่มีอาชีพขายบริการทางเพศ ไม่เป็นชาย

รักร่วมเพศ และไม่ใช้ยาเสพติด ตัวผู้เขียนเองนั้นไม่เข้าข่าย

ทั้งหมดที่กล่าวมา จึงได้ผ่านเข้าไปตรวจร่างกาย อันประกอบ

ด้วยการวัดความดันและความเข้มเลือด1 (วัดจากฮีโมโกลบิน) 

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกินห้านาทีเท่านั้น ผลที่ออกมาคือ ความ

ดันปกติ แต่ฮีโมโกลบินต่ำากว่าเกณฑ์ (12.5 กรัมต่อเดซิลิตร) 

คุณพยาบาลใจดีเห็นสีหน้าผู้เขียนแล้วคงจะเห็นใจ จึงได้เจาะ

เลือดวัดความเข้มใหม่อีกครั้ง แต่ผลก็ยังต่ำาเกินไปอยู่ดี 

สุดท้ายแล้วในวันนั้นก็ต้องยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถ

บริจาคเลือดได้จริงๆ และคงจะต้องกลับไปเตรียมตัวมาใหม่ 

ก่อนกลับยังได้พูดคุยกับแพทย์ประจำาศูนย์ และได้รับคำาแนะนำา

ว่า ผู้บริจาคเลือดควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น 

เนื้อสัตว์และตับ ไข่แดง ถั่วต่างๆ ผักใบเขียว รับประทานผัก

และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เพื่อช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก รวม

ทั้งงดชาและกาแฟที่จะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก อีกทาง

เลือกหนึ่งคือการรับประทานยาบำารุงเลือด ซึ่งเป็นวิตามินรวม

ผสมกับธาตุเหล็ก สำาหรับผู้ที่มีฮีโมโกลบินต่ำากว่าปกตินั้น ต้อง

รับประทานยาบำารุงเลือดติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือน จึงจะเห็น

ผลชัดเจน

นอกจากการบริจาคเลือดแล้วยังมีการบริจาคพลาสมา

หรือน้ำาเลือด และการบริจาคเกล็ดเลือด ผู้เขียนได้มีโอกาส

พูดคุยกับน้องโจ ปรีชา เกียรติกิระขจร จากเมืองเกิททิงเงน         

(Göttingen)  ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่บริจาคพลาสมาเป็นประจำา น้องโจ

เล่าให้ฟังว่า

…สมัยอยู่เมืองไทยผมบริจาคเลือด 3 เดือนครั้ง 2 จน

ย้ายไปเรียนต่อที่กรุงเทพก็ยังไปบริจาคเลือดอย่างสม่ำาเสมอ

ที่สภากาชาดจนเจ้าหน้าที่เลื่อนให้เป็นผู้บริจาคสม่ำาเสมอ โดย

ให้บริจาคเกล็ดเลือดแทนการบริจาคเลือด จนเมื่อเรียนต่อที่

เยอรมนี ทางกาชาดที่นี่ไม่รับผู้บริจาคที่มาจากประเทศในเขต

ร้อนซึ่งยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ จะ

ต้องรอให้อาศัยอยู่ในเยอรมนีครบ 5 ปีเสียก่อนจึงจะสามารถ

ทำาได้ ผมจึงเบนเข็มไปบริจาคพลาสมาแทน ซึ่งการบริจาค

พลาสมานั้นสามารถทำาได้ทุกสัปดาห์ และมีความอ่อนล้าหลัง

การบริจาคน้อยกว่าการบริจาคเลือด ส่วนพลาสมาที่เราบริจาค

นั้นจะนำาไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยา หรือช่วยเหลือผู้ป่วย

ที่เป็นโรคเกี่ยวข้องกับเลือด ศูนย์รับบริจาคเลือดเอกชนจะมีค่า

ตอบแทนหรือค่าเสียเวลาให้ด้วย แต่ถ้าเป็นศูนย์ของกาชาดก็จะ

มีชุดของขวัญหรือขนมให้แทน...

การบริจาคเลือดนั้นเป็นการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ด้วยการต่ออายุให้ผู้อื่น ทั้งนี้การบริจาคเลือดเป็นประจำาอาจ

จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้เช่นกัน ซึ่งผู้ที่บริจาคเลือดเป็น

ประจำาจะได้รับบัตรประจำาตัว และบัตรนี้จะเป็นดั่งใบเบิกทาง 

หากประสบอุบัติเหตุหรือมีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องรับเลือด ก็

จะมีสิทธิได้รับเลือดก่อนผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นหมู่

เลือดหายากและขาดแคลน อย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าการบริจาค

เลือดนั้นเป็นการทำาบุญอย่างหนึ่ง และเป็นบุญที่สะสมเอาไว้ใช้

ในยามคับขันโดยแท้ อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว คุณผู้อ่านคิดอยากจะ

เริ่มสะสมบุญกันบ้างหรือยังคะ?
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BOCKTAIL

เพราะการทำาค็อกเทลเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง

ที่ช่วยสนับสนุนคำากล่าวของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่

กล่าวไว้ว่า “จินตนาการสำาคัญกว่าความรู้” 

ถ้าเราลองหลับตา แล้วจินตนาการถึงเครื่องดื่ม

ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่าง “เบียร์”  เราจะนึกถึง

รสชาติขมซ่าอันเป็นเอกลักษณ์ เย็นฉ่ำา อบอวลด้วย

กลิ่นหอมของข้าวมอลต์หมัก แทบอยากจะเอามือล้วง

เข้าไปหยิบแก้วเบียร์ในจินตนาการมาซดให้คอหาย

แห้งซะจริงๆ และถ้าเราลองจินตนาการถึงเครื่องดื่ม

อย่าง “ค็อกเทล” จะเห็นภาพแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำาผลไม้

หลากสีสัน หลากรสชาติ บ้างใส่แอลกอฮอล์ บ้างไม่ใส่  

แต่หลายคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่า “เครื่องดื่มสอง

ชนิดนี้เอามารวมกันแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไร?”

ผู้เขียนจึงอยากจะขอสรุปคำาตอบของสมการข้าง

ต้นก่อนว่า Beer + Cocktail =  “ Bocktail “

น้ ำาเสาวรส 3 cl

น ้ ำาส ับปะรด 3 cl 

น ้ ำาส ้ม 3 cl 

น ้ ำามะนาว 2 cl 

เกรนาดีน 2 cl 

วอดก้า 2 cl 

น ้ ำาโซดา ร ินปิดท้าย

จนเต็มแก้ว

โ ด ย  น า ย ย ิ ้ ม ย ิ ้ ม

ช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิ อากาศเริ่มหนาว แดด

ร่มลมตก ผู้เขียนได้ลองผสม “ Bocktail “ ขึ้นมาแก้ว

หนึ่งและอยากแนะนำาสูตรให้เป็นอุทาหรณ์ ว่าอย่าทำา

ตามนะเดี๋ยวท้องจะเสีย เอ้ยยย!! ให้ผู้อ่านได้ลองทำากัน

เล่นๆที่บ้าน ตัวจะได้อุ่นๆ กระชุ่มกระชวยคร้าบบบ.....

“BOCKTAIL - TLK (TWO LITTLE KING)”

เป็นค็อกเทลที่มีรสเปรี้ยวอมหวาน เบาๆ ละมุน

ลิ้น หอมกลิ่นเบียร์จางๆ ได้รสขมนิดๆ จากวอดก้า มี

แอลกอฮอลล์ต่ำา ผู้หญิงดื่มง่าย ผู้ชายดื่มดี เหมาะกับ

การดื่มเบาๆ ชิลๆ ไม่เลี่ยนปาก ได้ความฉ่ำาปากจาก

น้ำาผลไม้ต่างๆ ดื่มแล้วสดชื่นตื่นตัว เหมาะสำาหรับเอา

ไว้เป็นแก้วเปิดงานสำาหรับราตรีอันยาวนาน ถ้าต้องการ 

แอลกอฮอล์เพิ่ม แนะนำาให้ใส่เฉพาะวอดก้า เพราะถ้า

ใส่เบียร์เยอะกว่านี้จะทำาให้เสียรสชาติ

เบ ียร ์ 

Hefeweisen 2 cl 
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แต่ไหนแต่ไรมา เมื่อมีคนถามว่าเรียนต่อที่ไหนและเราตอบกลับว่า “ประเทศ

เยอรมนี” ผู้คนส่วนใหญ่จะทักกลับว่า “อ้อ... เมืองเบียร์นี่เอง” ประโยคสั้นๆ แค่นี้ แต่

ทำาให้เราอดคิดต่อไม่ได้ว่า การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะถูกขนานนามว่าเป็น “เมือง 

เบียร์” ได้นั้น แสดงว่าต้องไม่ธรรมดาในเรื่องของเบียร์จริงๆ และด้วยความพิเศษของ

กรรมวิธีการผลิตเบียร์ ประกอบกับนักศึกษาไทยที่สนใจมาศึกษาสาขานี้ค่อนข้างหา

ยาก (แต่ก็ไม่เกินความพยายามของทีมงานเรานะคะ) opnmnd ฉบับนี้จึงพาพวกเรา

มารู้จักกับ พี่พนิต กิจสุบรรณ หรือพี่ปอน อดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เพื่อสังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for 

Genetic Engineering and Biotechnology หรือ BIOTEC) ที่ดั้นด้นข้ามน้ำาข้ามทะเล

จากบ้านเกิดเมืองนอน มาเรียนด้านวิศวกรรมอาหารโดยเน้นเทคโนโลยีการผลิตเบียร์

ในเยอรมนี ซึ่งบุคคลนี้จะมาช่วยพวกเราไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเรียนการทำาเบียร์กัน 

ว่าแล้วเรามาทำาความรู้จักพี่ปอน พร้อมๆ กับการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดกันดี

กว่าค่ะ

พี่ปอนเกริ่นให้เราฟังว่าในประเทศเยอรมนี หลักๆ แล้วจะมีการเรียนการสอน

ทำาเบียร์ในมหาวิทยาลัยอยู่ 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ Technische Universität München 

(TUM) ณ เมืองมึนเช่น โดยจะเรียกสาขานี้ว่า Brauwesen und Getränketechnolo-

gie และที่ Technische Universität Berlin ในกรุงเบอร์ลิน จะเรียกว่า Brauerei und 

Getränketechnologie ทั้งสองแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ผลิตนักศึกษา Brau-

wesen ในประเทศเยอรมนีโดยเฉพาะ พี่ปอนเลือกเรียนแบบ Diplom Ingenieur ใน

สาขาวิศวกรรมอาหารที่ TUM เป็นเวลา 4 ปีครึ่ง แต่เลือกทำาโครงงานวิจัยก่อนสำาเร็จ

การศึกษาเกี่ยวกับชุดตรวจจุลินทรีย์ที่ทำาให้เบียร์เสีย โดยการหาชิ้นส่วน DNA ที่ลอย

อยู่ในน้ำาหมักว่ามีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่สามารถทำาให้เบียร์เสียหรือไม่ จึงมีโอกาส

เ ร ื ่ อ ง แ ล ะ ส ั ม ภ า ษ ณ ์ :  พ ร ร ณ พ ร  อ ั ช ว ร า น น ท ์

ก�รท ี ่ประเทศใด
ประเทศหน ึ ่ งจะถ ูก
ขน�นน�มว ่�เป ็น 
“เม ืองเบ ียร ์ ”  ได ้
น ั ้น  แสดงว ่�ต ้องไม ่
ธรรมด�ในเร ื ่องของ
เบ ียร ์จร ิ งๆ 

 ปัจจุบันการเรียนสาขาวิชา Brauwesen 

und Getränketechnologie ที่ Technische 

Universität München วิทยาเขต Weihen-

stephan มีด้วยกันสามแบบ คือ ปริญญาตรี 

เรียน 6 เทอม ปริญญาโท เรียน 4 เทอม และ

เรียนแบบ Diplom เพื่อเป็น Braumeister ซึ ่ง

จะเรียน 7 เทอมด้วยกัน โดยทั้งหมดนี้สอนเป็น

หลักสูตรภาษาเยอรมันเท่านั้น
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ทำาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเบียร์โดยตรง พี่ปอนเผยให้เราฟังว่ารุ่นที่ตนเองเริ่มเรียน

ระดับ Diplom นั้น เป็นช่วงยุครอยต่อที่เริ่มมีการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทพอดี 

แต่ตนเองยังคงเลือกเรียนเป็นระดับ Diplom เนื่องจากตอนเรียนภาษาก็ตั้งต้นปูพื้น

ฐานการเรียนมาทางระดับนี้ตั้งแต่แรกแล้ว สำาหรับการเรียนระดับ Diplom พี่ปอนเลือก

ที่จะเน้นทางด้านการทำาเบียร์โดยเฉพาะ โดยศึกษาอยู่ในวิทยาเขตของ Wissenschafts- 

zentrum Weihenstephan (WZW) ซึ่งอยู่ในเมืองเล็กๆ ชื่อไฟรซิง (Freising) เป็นหลัก 

(อยู่ห่างจากเมืองมึนเช่นประมาณ 40 กิโลเมตรทางเหนือ) มีการเรียนการสอนเน้นไป

ทางวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในแขนงต่างๆ ได้แก่ เชิงเกษตรกรรม เชิงอาหารและ

เครื่องดื่ม และเชิงยาชีววัตถุ (มหาวิทยาลัย TUM นี้มี 3 วิทยาเขตแยกย่อยตามแต่ละ

สาขา อีก 2 ที่ ได้แก่ ที่แรกในตัวเมืองมึนเช่นเอง เน้นวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาปัตยกรรม ฯลฯ และวิทยาเขตอีกที่คือที่การ์ชิง (Garch-

ing) มีสาขาฟิสิกส์ เคมีและวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น) 

โดยสถาบันที่พี่ปอนทำา Diplom นั้น จะให้นักศึกษาเน้นการปฏิบัติจริง ตัวอย่าง

เช่นที่วิทยาเขตไวเฮนชเตฟานจะมีโรงทำาเบียร์ขนาดเล็กเป็นของตนเองไว้สอนและให้

นักศึกษาลองทำาผลงาน ดังจะเห็นได้จากเบียร์ยี่ห้อ Weihenstephan ที่มีขายโดยทั่ว 

ไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ (แม้แต่ในประเทศไทยในปัจจุบัน) ซึ่งหอนักเรียนใน

วิทยาเขตนี้ ก็ต้องเสิร์ฟแต่เบียร์ยี่ห้อนี้เท่านั้น (พี่ปอนกระซิบกับเราว่าต้องดื่มจนเบื่อ

กันไปข้างหนึ่ง) ทั้งยังเล่าให้เราฟังว่า ในประเทศเยอรมนีมีโรงเรียนสอนให้คนเป็น 

Braumeister อยู่มากมาย โดยต้นแบบที่แท้จริงมีอยู่ไม่กี่แห่ง อย่างไรก็ตามการมา

เรียนสาขานี้อาจเกิดจากหลากหลายทางเลือก บางครั้งเกิดจาก Braumeister ใหญ่ส่ง

มา หรือบางครั้งนักศึกษาเรียนจบปริญญาตรีแล้วโรงเบียร์ก็ส่งมาเรียนปริญญาโท พี่

ปอนแนะนำาว่าคนที่สนใจมาเรียนทางนี้ ควรใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่ว 

เนื่องจากบทเรียนอันลึกซึ้ง ต้องศึกษาจากตำาราโบราณเป็นภาษาดั้งเดิม การเรียนจะ

ปูพื้นฐานเป็นวิศวกรรม ประกอบกับวิชาเลือกทั้งวิชาเชิงชีวะและเคมี และยังต้องใช้

เครื่องจักรเป็น ต้องคำานวณปริมาณการบริโภค พลังงาน มวล ต้องสามารถแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้ จริงอยู่ว่าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ก็เป็นวิศวกรรมด้วยเช่นเดียว 

กัน โดยจะลงรายละเอียดทั้งเทคนิคการหมัก การตรวจหาสิ่งต่างๆ ที่ปนเปื้อน เทคนิค

การบรรจุขวด การฆ่าเชื้อ ซึ่งหลักสูตรจะเป็นสหวิทยาการ โดยจับหลายวิชามาผสม

กัน ไม่ใช่วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure science) นักศึกษาจบไปต้องรู้หลายๆ อย่าง 

พี่ปอนเล่าจุดเริ่มต้นในการทำาเบียร์ให้เราฟังว่า ในประเทศเยอรมนีมีกฎหมาย

อาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่คอยควบคุมการทำาเบียร์ นั่นคือ Deutsches Reinheits- 

gebot (German Beer Purity Law) โดยจะอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบ 4 ชนิดเท่านั้น (ซึ่งค่อน 

ข้างเข้มงวดมาก) ในขั้นตอนการผลิตเบียร์ ได้แก่ น้ำา มอลต์ ฮอปส์และยีสต์

กรรมวิธีการหมักเบียร์ที่พี่ปอนศึกษา จะเริ่มต้นจากการเลี้ยงจุลินทรีย์ให้โต

เพื่อให้ผลิตสารที่เราต้องการ โดยมีสารตั้งต้นคือมอลต์ ซึ่งได้มาจากการคั่วธัญพืชที่

แต่ละเมืองจะผลิตออกมาได้ไม่เหมือนกัน การคั่วเป็นหนึ่งในกรรมวิธีทำาให้ธัญพืชสุก

และแห้งโดยไม่ใช้น้ำาหรือน้ำามัน เราจะเห็นได้จากเบียร์ที่บ้างก็มีสีเข้ม บ้างก็มีสีอ่อน 

ตัวแปรที่ทำาให้เบียร์มีสีทีแตกต่างกันคือระยะ เวลาและความร้อนที่ใช้ในการคั่ว โดย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับการเรียนสาขานี้ที ่ 

Technische Universität München (TUM)  

ณ วิทยาเขต Weihenstephan :

ปริญญาตรี: http://portal.mytum.de/

studium/studiengaenge/brauwesen_und_

getraenketechnologie_bachelor

ปริญญาโท: http://portal.mytum.de/

studium/studiengaenge/brauwesen_und_

getraenketechnologie_master 

Brauwesen mit Abschluss Diplom-

braumeister: http://portal.mytum.de/studi-

um/studiengaenge/brauwesen_diplom

 Braumeister (Brew Master) คือ คนทำาเบียร์ 

ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนหัวอนุรักษ์นิยม พี่ปอน

แจงว่าคนที่สนใจทางนี้ มักอยากประกอบ

อาชีพนี้กันเพราะโตมาก็เห็น Braumeister 

ตามโรงเบียร์ในหมู่บ้านเป็นแบบอย่างอยู่แล้ว 

ซึ ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงเบียร์ขนาดเล็กๆ (บ้าน

นอกของเยอรมนี) ซึ ่งจะไม่หวังใหญ่มาก เท่า

นี้ก็พอ แต่โลกยุคโลกาภิวัตน์มันกลับไม่พอ

เพียง ใครที่ทำาการตลาดได้ดีกว่าก็มักมาชุบ

มือเปิบไป เมื่อถามถึงเรื ่องลิขสิทธิ ์สูตรเบียร์ ก็

มักจะเก็บของตนเองเป็นความลับ ยกตัวอย่าง

เหมือนน้ำาอัดลมโคคา โคล่า ที ่เลือกจะเก็บ

สูตรไว้ จึงอยู่ได้นานกว่า เพราะมีสิทธิบัตรแล้ว

ต้องประกาศให้โลกรู ้ ไม่คุ ้มที่จะทำา แถมเวลา

คุ้มครองยังน้อย รวมแล้วยี่สิบปี   
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ระหว่างที่คั่วนั้นแป้งบางส่วนในธัญพืชจะสุกและปล่อยน้ำาตาล

ออกมา น้ำาตาลที่ถูกคั่วนาน ก็จะได้มอลต์ที่มีสีเข้มและมีรสชาติที่

หวาน หากคั่วไม่นานก็จะได้มอลต์ที่มีสีอ่อนและมีรสชาติไม่

หวานมาก หลังจากนั้นก็นำาไปหมักโดยต้มผสมเข้ากับน้ำา จาก

นั้นจึงใส่ยีสต์เมื่ออุณหภูมิลดลงเพื่อให้เกิดกรรมวิธีการหมัก 

โดยระหว่างนี้จะเป็นการบังคับยีสต์ให้ไปกินอาหาร ซึ่งยีสต์ชอบ

กินโมเลกุลแป้งและน้ำาตาล ซึ่งก็คือมอลต์นั่นเอง เมื่อยีสต์กิน

สองตัวนี้แล้วจะถูกหมักบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมและจะผลิต

แอลกอฮอล์ออกมาในที่สุด เมื่อรสชาติเหมาะสมแล้ว ขั้นตอน

สุดท้าย คือ การเติมฮอปส์เพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติในเบียร์ แล้ว

นำาไปหมักต่อในถัง ซึ่งมาตรฐานของเบียร์อีกอย่าง คือ การบ่มใน

อุณหภูมิที่ต่างกันนั่นเอง

 ความหลากหลายของเบียร์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

อาจเป็นได้ทั้งระยะเวลาในการคั่วมอลต์ ชนิดของยีสต์ คุณสมบัติ

ของน้ำา เช่น น้ำาอ่อนหรือน้ำากระด้าง รวมทั้งแหล่งที่มาและปริมาณ

ของฮอปส์ โดยในเยอรมนีเองมีเบียร์อยู่มากมายกว่า 3,000 ชนิด 

เพราะแต่ละหมู่บ้าน เขต เมือง และแคว้นก็จะมีเบียร์เป็นของ

ตนเอง ความหลากหลายนี้อาจเป็นผลดีสำาหรับผู้บริโภค (ที่มีให้

เลือกหลากหลาย) แต่แท้จริงแล้วความแตกต่างในแต่ละชนิด

และแหล่งที่ผลิตเองก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน เนื่องจาก 

แต่ละเจ้าโดยเฉพาะตามเมืองเล็กๆ มีขนาดอุตสาหกรรมที่เล็ก

เกินไป ไม่สามารถต่อสู้กับอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ใหญ่ๆ 

ของต่างประเทศได้ เช่น สหรัฐอเมริกา และเบลเยี่ยม สถานการณ์

ดังกล่าวเห็นได้จากเราไม่ค่อยเห็นเบียร์เยอรมันถูกนำาเข้ามา

มากในประเทศไทย เนื่องจากตลาดส่งออกเบียร์ในอุตสาหกรรม

เยอรมันยังไม่เป็นที่กว้างขวางเท่าไหร่ ชาวเยอรมันเลยต้องคิด

ใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในเยอรมนีจะมีสองตลาด ได้แก่ โรง

เบียร์ใหญ่ๆ เช่น เบียร์จำาพวกยี่ห้อ Beck’s, Paulaner, Bitburg-

er ฯลฯ ที่มีตลาดใหญ่ มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป แต่เมื่อส่ง

ออก พอเจอยี่ห้อที่ใหญ่กว่า มีการกระจายสินค้าที่ดีกว่า ของ

เยอรมนีเลยแพ้ในตลาดต่างประเทศ  อีกลักษณะคือโรงเบียร์

เล็กๆ (Micro brewery) ซึ่งมีเอกลักษณ์และแนวทางเป็นของตัว

เอง สร้างความแตกต่างของแบรนด์ให้ตัวเอง โดยอาจทำาทัวร์ให้

นักท่องเที่ยวเข้าไปดู ไปพักในโรงแรมของเขา หรือผลิตอะไร

พิเศษขึ้นมา สร้างความรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วต้องดื่มเบียร์แบบนี้

เท่านั้น เช่น มาที่เมืองบัมแบร์ก (Bamberg) แล้ว ต้องดื่ม 

Rauchbier เท่านั้น

 พี่ปอนยังให้ข้อสังเกตกับเราว่า เดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมทำา

เบียร์ในเยอรมนีเริ่มประสบปัญหาคล้ายๆ กัน กล่าวคือ กลุ่มคน

หัวอนุรักษ์นิยมที่ทำาเบียร์ดั้งเดิมจะรู้สึกต้องปลอดภัยไว้ก่อน 

(play safe) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทำาโรงหมักเบียร์ก็มากขึ้น 

และต้องลดราคาเบียร์ตามความต้องการกันเยอะ คุณภาพก็เลย

ด้อยไป ปรากฏการณ์นี้จึงอันตรายมาก และนี่อาจเป็นอีกเหตุผล

หนึ่งที่คนเยอรมันเองบริโภคเบียร์ลดลงทุกปี และที่สำาคัญ คือ 

รสชาติขาดความเป็นเอกลักษณ์ไปเสียแล้ว จนทำาให้คนทั่วไป

แยกไม่ออกและทำาให้คนดื่มหมดความศรัทธา ดังจะเห็นได้จาก

เบียร์ Pils ทางเหนือของประเทศ ที่รสชาติมักเหมือนกันหมด 

จนคนเยอรมันรู้สึกว่าเบียร์ยี่ห้อไหนๆ ก็ซื้อได้ เลยเน้นราคาถูก

ไว้ก่อน ยกตัวอย่างกรณีนี้ที่เห็นได้ชัดเจน คือ เบียร์ Oettinger 

ปัจจุบันเป็นยี่ห้อเบียร์ที่ขายในเยอรมนีมากเป็นอันดับหนึ่ง แต่

ก่อนมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ต Aldi เท่านั้น (เป็นที่นิยมเพราะของ

ถูก) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเบียร์ยี่ห้อที่ถูกที่สุด ขายดีที่สุด หากทุกวัน

นี้จะสามารถพบเห็นเบียร์ชนิดนี้ได้ทั่วไปเกือบทุกซูเปอร์มาร์เก็ต

ทุกระดับ 

ท ี ่ ว ิทย�เขตไวเฮนชเตฟ�นจะม ี โรง
ท ำ�เบ ียร ์ขน�ดเล ็กเป ็นของตนเองไว ้
สอนและให ้น ักศ ึกษ�ลองท ำ�ผลง�น 
ด ังจะเห ็นได ้จ�กเบ ียร ์ย ี ่ห ้อ Wei-
henstephan ท ี ่ม ีข�ยโดยท ั ่ วไป
ต�มซ ู เปอร ์ม�ร ์ เก ็ตต ่�งๆ (แม ้แต ่
ในประเทศไทยในป ัจจ ุบ ัน) ซ ึ ่ งหอ
น ักเร ียนในว ิทย�เขตน ี ้  ก ็ต ้องเส ิร ์ฟ
แต ่ เบ ียร ์ย ี ่ห ้อน ี ้ เท ่�น ั ้น 
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 หลังจากจบ Diplom พี่ปอนเรียนปริญญาเอกต่อที่สถา- 

บันเดียวกัน โดยใช้เวลา 3 ปี 3 เดือน ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ

สร้างแบบจำาลองตู้ฆ่าเชื้อแบบใหม่ด้วยความดัน (ถ้านึกกันไม่

ออก ลองจินตนาการตู้ฆ่าเชื้อที่มีแรงดันสูงกว่าในยางรถยนต์

หนึ่งร้อยเท่า) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต่อไป 

ซึ่งปกติแล้วมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบันจะใช้ความร้อนฆ่า

เชื้อ โดยพี่ปอนอธิบายให้เราฟังง่ายๆ ว่า ลองนึกถึงเวลาที่เรา

อยากดื่มโกโก้ร้อน เราจะนำานมไปต้ม หากต้มนานเกินไป จะ

เกิดคราบโปรตีนเคลือบอยู่บนนม เพราะโปรตีนในนมเกิดการ

แปรสภาพ ทำาให้ดูไม่น่าทาน เป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากความ

ร้อนในการต้มนม พี่ปอนเลยทดลองใช้ระบบประมวลผลใน

คอมพิวเตอร์ มาจำาลองของเหลวที่ไหล (Computational fluid 

dynamic) เพื่อทดลองการฆ่าเชื้อดังกล่าว ข้อดีของการใช้ความ

ดันสูงในการฆ่าเชื้อ คือ สูญเสียคุณค่าทางอาหารน้อยกว่าการ

ใช้ความร้อน ทั้งยังเป็นการฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ หากแต่ข้อเสีย

คือมีราคาแพง อีกประเด็นที่สำาคัญคือปกติแล้วการทดลองใน

ห้องทดลองจะจำากัดอยู่ในขอบเขตที่เล็กๆ กล่าวคือ ในหลอด

แก้วทดลองเล็กๆ ถาดเลี้ยงเชื้อเล็กๆ ซึ่งอาจตอบโจทย์ได้แค่ใน

วงการวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สามารถใช้ได้จริงในโลกของอุตสาห-

กรรมที่ต้องผลิตเพื่อเลี้ยงคนเป็นหลักล้าน แต่เวลาเอาไปใช้ต่อ

จริงหรือเอาไปขายให้แก่เอกชน จะเป็นในลักษณะมหภาค 

(Macro) ต้องพัฒนาไปให้ไกลกว่า หน้าที่ของคนที่เรียนและ

ทำางานในจุดนี้ คือ ต้องทดลองทำาวิจัยในระดับใหญ่ ก่อนที่จะ

ผลิตจริงในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการศึกษา การขาย    

ดูความเป็นไปได้ที่จะนำาไปใช้ได้จริงและทันที โดยสร้างโรงงาน

ต้นแบบ สร้างเครื่องมือจริง หน้าตาเครื่องไม้เครื่องมือจะคล้าย

ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ปัจจุบันปัญหาที่เป็นข้อด้อยของ

เมืองไทยยังอยู่ที่นักวิทยาศาสตร์ไทยยังตอบไม่ได้ว่างานวิจัย

ของตนเองนั้นทำาได้จริงหรือไม่? เพราะอย่างมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ 

พวกอาจารย์สามารถทำางานวิจัยได้เฉลี่ย 3 ฉบับต่อปี ซึ่งเทียบ

เท่ากับมหาวิทยาลัยดังๆ ในต่างประเทศ แต่ทำาไมงานวิจัยเหล่า

นั้นจึงไม่สามารถเป็นไปในทางธุรกิจเพื่อผลกำาไรต่อไปได้ งาน

วิจัยในเมืองไทยส่วนใหญ่จึงออกแนวขึ้นหิ้ง ไม่สามารถขายต่อ

หรือให้เอกชนมาต่อยอดได้ 

 ปัจจุบันพี่ปอนเรียนจบทั้งระดับ Diplom และปริญญา

เอกแล้ว กลับไปทำางานอยู่ที่ไบโอเทคระยะหนึ่ง จึงกลับมาทำา

วิจัยหลังปริญญาเอกที่เมืองเบราน์ชไวก์ (Braunschweig) เรื่อง

เกี่ยวกับยาจากการหมัก เป็นการใช้พื้นฐานจากที่ตนเองเคยทำา

มา นำามาเป็นผลผลิตเพื่อมวลชนส่วนใหญ่ต่อไป

 นักศึกษาที่มาเรียนต่อต่างประเทศหลายคนมักตั้งข้อ

สงสัย ทั้งยังมีประสบการณ์ในเรื่องที่คล้ายคลึงกันเมื่อกลับไป

ทำางานที่เมืองไทยว่า การเรียนเทคโนโลยีอาหารในเมืองหนาว 

จะสามารถนำาไปใช้ในเมืองร้อนได้มากน้อยแค่ไหน? พี่ปอนไข 

ข้อสงสัยเราว่า จริงๆ แล้วเทคโนโลยีอาหารของไทยก็ไม่ได้ด้อย

ไปกว่าที่นี่เลย มันเป็นเรื่องของกรอบอ้างอิงที่ไม่เหมือนกัน 

เหมือนว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน เลยมักจะเอา 

คำาตอบของที่นี่ไปตอบปัญหาที่เมืองไทยไม่ได้ตรงๆ แต่ถ้าถาม

ว่าการที่มาเรียนที่นี่แล้วสามารถเอาไปตอบโจทย์ที่โน่นได้ไหม? 

แน่นอนว่าสิ่งที่เรียนมา เราย่อมเอาไปใช้ต่อทั้งหมดไม่ได้ แต่เอา

ไปปรับทำาอย่างอื่นได้ ประเทศไทยเราก็เป็นผู้เล่นระดับโลกใน

เวทีอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังจะเห็นได้จากการที่เรา

ยังมีอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกระทิงแดง (ที่ดังไปทั่วโลก) อาหาร

ส่งออกทั้งกุ้งแช่แข็ง ชิ้นส่วนไก่ต้ม แม้กระทั่งผลไม้กระป๋องที่

ติดอันดับโลก ซึ่งเราเอาเทคโนโลยีที่เรียนตรงนี้มาปรับใช้ให้

องค ์คว�มร ู ้และว ิธ ีค ิดหน ึ ่ งๆ 
น ั ้น  อ�จไม ่จ ำ � เป ็นต ้องน ำ�ไปใช ้
ในแบบหน ึ ่ งต ่อหน ึ ่ ง เสมอไป ก�ร
ด ัดแปลงองค ์คว�มร ู ้ เพ ื ่อประย ุกต ์
ใช ้ ในสถ�นก�รณ ์ท ี ่ แตกต ่�งออก
ไป ก ็ เปร ียบด ั ่ งคว�มท ้�ท�ยหล ัก
ในก�รน ำ�เอ�ส ิ ่ งท ี ่ เร�เร ียนร ู ้ ใน
ต ่�งประเทศกล ับไปประย ุกต ์ ใช ้ท ี ่
บ ้ �นเร� 
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 พ ี ่ปอนย ังย ้ ำ �ว ่ �ในสม ัยก ่อน 
ส.น.ท.ย.  (สม�คมน ักเร ียนไทย
ในสหพ ันธ ์ส�ธ�รณร ัฐเยอรมน ีใน
พระบรมร�ช ูปถ ัมภ ์)  ม ีคว�มส ำ�ค ัญ
ม�ก เป ็นท ี ่พ ึ ่ งของน ักเร ียนไทย
สม ัยน ั ้นจร ิงๆ เน ื ่องจ�กในสม ัย
น ั ้นย ังไม ่ม ีอ ินเตอร ์ เน ็ต ไม ่ม ีท ั ้ ง       
โซเช ียลเน ็ตเว ิร ์คหร ือเฟซบ ุ ๊ค 

ถูกต้องต่อไปได้ ไม่ได้กำาหนดเฉพาะว่าเรียนเรื่องเบียร์เพื่อกลับ

ไปทำาเบียร์เท่านั้น เพราะเบียร์ในเมืองไทยก็มีเยอะอยู่แล้ว ทั้ง

เบียร์สิงห์ เบียร์ช้าง เบียร์ลีโอ ฯลฯ พี่ปอนยังให้กำาลังใจนักเรียน

นอกส่วนใหญ่ที่มาเรียนรู้นวัตกรรมจากเมืองนอก แต่เอาไปใช้

ในเมืองไทยไม่ได้มากเท่าที่ควรว่า นักศึกษาไทยเมื่อกลับมักจะ

คิดว่าสิ่งที่เรียนมาทำาในประเทศไทยไม่ได้ สุดท้ายจะรู้สึกเป็นทุกข์

มาก เลยไม่ทำาต่อ ซึ่งหลายครั้งความคิดเหล่านี้เกิดจากการที่เรา 

ลืมคิดไปว่า องค์ความรู้และวิธีคิดหนึ่งๆ นั้น อาจไม่จำาเป็นต้อง

นำาไปใช้ในแบบหนึ่งต่อหนึ่งเสมอไป การดัดแปลงองค์ความรู้

เพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป ก็เปรียบดั่ง

ความท้าทายหลักในการนำาเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ในต่างประเทศกลับ

ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านเรา นักศึกษาที่จบใหม่จึงไม่ควรลืมไปว่า 

สิ่งที่สำาคัญที่สุดไม่ใช่วิชาความรู้ที่เราเอากลับไป แต่กลับเป็นวิธี

คิดที่จะนำาไปสู่ผลลัพธ์นั้นๆ ต่างหาก เหมือนสุภาษิตเยอรมันที่

บอกว่า “Der Weg ist das Ziel. (หนทางก็คือจุดหมาย)” นอก- 

จากนี้ พี่ปอนยังได้กล่าวถึงความยากลำาบากในการกลับไปทำางาน

กับบุคลากรที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในบ้านเรา ว่าในบางครั้งเรา

ก็จำาเป็นต้องอะลุ่มอล่วย และใช้กลไกต่างๆ เข้ามาช่วยปรับการ

ทำางานให้ไปในทิศทางที่ส่งผลดีที่สุดในภาพรวม พี่ปอนได้ยก

ตัวอย่างถึงการทำางานแก้ปัญหาตามโรงงานต่างๆ ซึ่งมักจะพบ

ว่าคนในสายงานด้านการผลิตมีความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุง

กระบวนการผลิตค่อนข้างสูง ซึ่งพี่ปอนเคยไปช่วยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่งนักศึกษาเข้าไปแก้ปัญหา โดย

ใช้เวลาอยู่ที่โรงงานเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน และทำาให้บุคลากร

ในโรงงานเกิดการเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกันด้วย

พี่ปอนมาเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีตอนอายุ 15 ปี ตั้ง

แต่พ.ศ. 2539 ซึ่งนับว่าค่อนข้างเร็วสำาหรับเด็กไทยในรุ่นเดียวกัน 

พี่ปอนแอบสารภาพกับเราว่าตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีร่วม

สิบปี พี่ปอนร้องไห้จริงจังแค่สองครั้ง ครั้งแรกคือตอนที่มาใหม่ๆ 

วันแรก กับครั้งที่สองเมื่อรู้ว่าตัวเองสอบตกวิชาแรกในเยอรมนี

เท่านั้นจริงๆ (กล่าวอย่างเน้นย้ำา) เหตุผลหนึ่งอาจมาจากกำาลัง

ใจที่ดีล้นหลามจากเมืองไทย อีกเหตุผลหลักน่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่น

น้องและเพื่อนๆ นักเรียนไทยที่ร่วมหัวจมท้ายกันอยู่ในประเทศ

เยอรมนี พี่ปอนยังย้ำาว่าในสมัยก่อน ส.น.ท.ย. (สมาคมนักเรียน

ไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์) มีความ

สำาคัญมาก เป็นที่พึ่งของนักเรียนไทยสมัยนั้นจริงๆ เนื่องจากใน

สมัยนั้นยังไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มีทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือเฟซบุ๊ค 

แค่โทรศัพท์ข้ามเมืองนาทีหนึ่งก็หลายดอยช์มาร์คอยู่ (หน่วย

เงินของประเทศเยอรมนีก่อนจะมาใช้ยูโร) จึงสื่อสารกันค่อนข้าง

ยาก แต่พอรู้สึกเหงาจริงๆ ก็ยังสามารถนัดเจอกันได้ ได้เห็น

เพื่อนๆ ตัวเป็นๆ จากนั้นจึงเกิดความรู้สึกผูกพัน เมื่อต่างคน

ต่างกลับเมืองไทยแล้วก็ยังนัดเจอกันเรื่อยๆ โดยพี่ปอนเปรียบ

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มาเรียนด้วยกันแต่ต่างเมืองว่าเป็นเสมือน

ครอบครัวที่ 2 อย่างแท้จริง ซึ่งพี่ปอนยังกล่าวติดตลกกับทาง

เราว่า อาจจะเป็นเพราะตนเองเรียนสาขาวิชาที่แปลก ไม่เหมือน

ใคร เลยไม่ค่อยมีที่พึ่ง แต่เห็นเป็นนักเรียนที่ขยันอย่างนี้แล้ว 

ใช่ว่าพี่ปอนจะไม่ทำากิจกรรมใดๆ เลย โดยพี่ปอนเป็นผู้ริเริ่มตั้ง

เว็บบอร์ดของสมาคมนักเรียนไทยฯ ทั้งยังเป็นนายกสมาคม 

นักเรียนไทยฯ เมื่อปี พ.ศ.  2546-2547 อีกด้วย และเป็นประธาน

สภาผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Technische Universität 

München, วิทยาเขต Weihenstephan เมื่อปี พ.ศ. 2545-2546 

เรียกได้ว่าใช้ชีวิตนักเรียนไทยในประเทศเยอรมนีได้คุ้มค่า

อย่างแท้จริง

นอกจากนั้นพี่ปอนยังให้ความสำาคัญกับภาษาที่สามอย่าง

ภาษาเยอรมัน ในการมาเรียนต่อทางวิศวกรรมในประเทศ

เยอรมนีค่อนข้างมาก เนื่องจากสิ่งที่สำาคัญที่สุดของการมาศึกษา

ในต่างแดน คือ การสื่อสารให้เข้าใจกัน ไม่เกิดอาการ Lost in 

translation เมื่ออยู่ในสังคมการใช้ชีวิตและการเรียนอยู่ที่นี่ ดัง

จะพบเห็นตลอดเวลาที่เราอ่านหนังสือวิชาการเป็นภาษาเยอรมัน 

ต่อให้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เหมือนกัน พี่ปอนย้ำาว่ามัน

เป็นความรู้สึกที่แตกต่างกัน เป็นองค์ความรู้ และเป็นโลกของ

มัน ทั้งยังยกตัวอย่างความสำาคัญที่จับต้องได้ของภาษาเยอรมัน

หลังจากจบการศึกษากลับมาเมืองไทยแล้ว โดยเป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นจริงจากประสบการณ์ตนเองเมื่อมาทำางานที่ไบโอเทคแล้ว มี

โครงการต่างๆ ที่ต้องสร้างโรงงานต้นแบบ บางครั้งต้องติดต่อ

กับบริษัทเครื่องมือจากประเทศเยอรมนี ทั้งเครื่องมือส่งออก

ทางอุตสาหกรรมของเยอรมันก็เป็นภาษาเยอรมัน ถ้ารู้ภาษาก็

93



จะเป็นข้อได้เปรียบเมื่อต้องคุยกันเรื่องคุณสมบัติของสินค้าหรือ

ตรวจรับสินค้า และด้วยความสำาคัญของภาษาที่มีอยู่หลากหลาย

ในโลกใบนี้ พี่ปอนและภรรยาจึงสอนน้องแป้งทอด ลูกสาวตัว

น้อยให้พูดสองภาษาตั้งแต่เด็ก โดยภรรยาจะพูดภาษาไทย ใน

ขณะที่พี่ปอนจะพูดเป็นภาษาเยอรมัน ตัวอย่างการเรียนรู้ใน

บ้านนี้ คือ พี่ปอนและภรรยาต่างก็แสร้งไม่รู้ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

ทำาให้ลูกสาวทราบด้วยตนเองว่าถ้าอยากรู้ภาษานี้ต้องไปถาม

ใคร สร้างบรรยากาศเล่นเกมส์ร่วมกัน (อย่าเพิ่งสงสัยกันค่ะ.. พี่

ปอนบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เห็นกันโดยทั่วไป ทั้งไม่

ยากเท่าภาษาไทยและภาษาเยอรมัน จึงสามารถเรียนได้ไม่

ลำาบากนักในภายหลัง โดยปัจจุบันการเสริมการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษของบ้านนี้จะอยู่ในเพลงที่ฟังกันที่บ้าน) จนลูกสาวคุ้น

เคยกับทั้งสองภาษาอยู่ไม่น้อย พี่ปอนให้ความเห็นกับเราว่า 

อยากสร้างบรรยากาศให้มีโอกาสในการเลือกได้เอง ให้มีจังหวะ

การเรียนรู้เป็นของตนเอง ซึ่งในบางครั้งพี่ปอนเองก็รู้สึกไม่เห็น

ด้วยกับการศึกษาในประเทศไทยที่มักจะจับเด็กใส่กล่อง เลยเริ่ม

ต้นง่ายๆ กับลูกสาวให้ลองพูดสองภาษาอย่างมีความสุข พี่ปอน

ให้ความเห็นเพิ่มว่า ภาษานั้นไม่ต้องพูดให้ดีเลิศถึงกับว่าให้ได้

สำาเนียงอังกฤษหรืออเมริกัน แต่ให้เข้าใจภาษาทั้งยังเป็นการ

เปิดโลกกว้างอย่างแท้จริง

 เนื่องจากพี่ปอนคลุกคลีในวงการเบียร์ไม่น้อย เราเลย

แอบถามถึงเบียร์ในดวงใจ พี่ปอนแย้มว่าส่วนตัวแล้วยกให้เบียร์ 

Augustiner Helles เป็นที่สุด (เป็นเบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ที่สุด และ

เป็นที่นิยมมากที่สุดของเมืองมึนเช่น ถือกำาเนิดเมื่อ ค.ศ. 1328) 

เนื่องจากเวลาพูดถึงเบียร์แล้ว จะต้องเป็นรสชาติแบบนี้เลย

เท่านั้น (นี่ยังไม่นับอีกเหตุขำาๆ ที่ตามมาว่าหนึ่งในเพื่อนสนิท

ของพี่ปอนเป็น Braumeister อยู่ที่นี่) เราเลยถามต่อว่าทำาไม

ส ่วนต ัวแล ้วยกให ้ เบ ียร ์         
Augustiner Helles เป ็นท ี ่ส ุด 
(เป ็นเบ ียร ์ย ี ่ห ้อเก ่�แก ่ท ี ่ส ุด  และ
เป ็นท ี ่น ิยมม�กท ี ่ส ุดของเม ือง
ม ึนเช ่น ถ ือก ำ�เน ิดเม ื ่อ  ค.ศ.  1328) 
เน ื ่องจ�กเวล�พ ูดถ ึง เบ ียร ์แล ้วจะ
ต ้องเป ็นรสช�ต ิแบบน ี ้ เลยเท ่�น ั ้น 

ต้องเป็น Helles? พี่ปอนเฉลยว่าเบียร์ชนิดนี้เป็นเบียร์ที่ดื่มง่ายๆ 

ไม่ขมปาก ยิ่งเมื่อเปรียบกับเบียร์ขาว (Weißen) ที่มีแอลกอฮอล์

กลุ่ม Fuselalkohol (แอลกอฮอล์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่เอทานอล) มาก 

กว่าแล้ว มักจะพบผลข้างเคียงหลังการดื่ม นั่นคือ ปวดหัวหลัง

จากตื่นนอน แต่เมื่อดื่ม Helles แล้วมักไม่เกิดอาการดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่มาเรียนอยู่ที่ประเทศเยอรมนี พี่ปอนก็

พยายามประพฤติปฏิบัติตามคนเยอรมันที่ว่า พำานักอยู่เมือง

ไหนก็ดื่มเบียร์ของเมืองหรือหมู่บ้านนั้น แต่เมื่อกลับมาที่เมือง

ไทย พี่ปอนหาเบียร์เยอรมันถูกปากค่อนข้างยาก เนื่องด้วย

เหตุผลที่ว่าเบียร์เยอรมันรสชาติดีๆ ยังส่งออกมาบ้านเราน้อย

อยู่ เลยหันไปดื่มเบียร์ Hoegaarden ที่เป็น Wheat beer ของ

เบลเยี่ยมแทน เพราะมีปริมาณส่งออกมาบ้านเรามากกว่า

 ก่อนร่ำาลาจากกันอย่างเป็นทางการ พี่ปอนยังฝากเรา

มาบอกน้องๆ ว่าการเรียนสาขาที่หายากและแปลกไปจากบ้าน

เรานั้น อย่ารู้สึกกลัวไปก่อนและคิดว่ามันไม่ดีเพราะจะหางาน

ทำายาก แท้ที่จริงแล้วกลับดี ดังที่พี่ปอนกล่าวกับเราอย่างติดตลก

ในการทำางานว่าเพราะ “เมื่อเค้าไม่รู้จะทำาอะไรกับเรา เลยปล่อย

ให้เราได้ทำาในสิ่งที่เราอยากทำา” นั่นกลับเป็นการเปิดนวัตกรรม

ใหม่ๆ ทั้งวิธีการคิดทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ให้เข้ามาสู่สังคม

ไทยเพื่อลูกหลานคนไทยนั่นเอง 

94
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เพิ่งผ่านเทศกาลออคโทเบอร์เฟสท์ 
(Oktoberfest) การเฉลิมฉลองด้วยเบียร์
ระดับชาติ ที่ลามไปจนเป็นระดับโลกฉบับ 
นี้ผมเลยขออิงกระแสเลือกเบียร์มหาชน 
ที่เป็นเจ้าใหญ่ของเมืองใหญ่ที่มีการฉลอง
ใหญ่ คนทั่วไปรู้จัก หาซื้อได้ไม่ยาก และ
ที่สำาคัญเป็นเบียร์หลักของเทศกาลใน
เมืองนั้นๆ มาพูดคุยกัน แต่ก่อน อื่น
ขอนอกเรื่องนิดนึงครับ ผมลองตรวจสอบ
ว่าควรเขียน “รสชาติ” หรือ  “รสชาด” ดี? 
เพราะต้องใช้หลายครั้งในคอลัมน์นี้ ก็
ต้องแปลกใจ เพราะไม่มีข้อสรุป ฝ่าย
รสชาติบอกว่ามาจาก รส ที่แปลว่าความ
รู้สึกจากลิ้น กับ ชาติ ที่แปลว่า เกิด ส่วน
ฝ่ายรสชาดก็บอกว่ามาจากวลี ออกรส
ออกชาด ที่ใช้กันในหมู่ช่างเขียน ซึ่งชาด 
แปลว่า สีแดง สื่อถึงความมันส์ ถึงแม้ราช
บัณฑิตจะเลือกใช้รสชาติ แต่อีกฝ่ายก็
บอกว่า รสชาดมีมาก่อน ภาษาไทยนี่ดิ้น
ดีนะครับ นอกเรื่องเพียงเท่านี้ ผมขอใช้
แบบที่ผมคุ้นแล้วกัน

Löwenbräu 
เบียร์ดังจากแดนใต้

หนึ่งในหกเบียร์อรหันต์
ออคโทเบอร์เฟสท์ แห่ง
มึนเช่น (München) 
เป็นพิลสเนอร์ (Pilsner) 
ขวดที่ผมชิมเป็นแบบ 
original แอลกอฮอล์ 
5.2% เลอเวนบรอย  
ก่อตั้งใน ค.ศ. 1383 ถ้า
พูดให้เห็นภาพในความ
เก่าก็ตั้งแต่สมัย
อาณาจักรอยุธยามีอายุได้ประมาณ 30 

ปี และในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่ไม่อาจ
ไม่พูดถึงได้ คือ เป็นเบียร์เยอรมันเจ้าแรก
ที่ส่งออกขายนอกประเทศ หลังเยอรมนี
พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2

ความรู้สึกในอึกแรก คือ รสชาติแบบ
บาวาเรียน มีความขมติดปลายลิ้น แต่ไม่
หวานเท่าโฮฟบรอย (Hofbräu) เบียร์จาก
โรงเบียร์แห่งแรกของมึนเช่น เลอเวน-
บรอยมีรสฮอปส์เจือกลิ่นมอลต์อยู่ในที 
แต่ก็จัดว่าเป็นเบียร์ที่รสเด่นกว่ากลิ่นอยู่
มาก ไม่ถึงกับดื่มยากแต่ก็ไม่ใช่เบียร์ที่ 
เทเข้าคอหมดแก้วได้ในทีเดียว ถ้าพูดถึง
เบียร์สดจากที่ได้ไปลองที่ออคโทเบอร์-
เฟสท์มา นี่เป็นเบียร์ที่กลางๆ ในหก
อรหันต์ ไม่ได้อร่อยเป็นพิเศษ โดย
เฉพาะเมื่อเบียร์หายเย็นในเหยือกขนาด
หนึ่งลิตรแล้ว การทำาให้เหยือกแห้งจะไม่
สบายคอเท่าไหร่ แต่รสก็มีเอกลักษณ์ ทั้ง
เบียร์ขวดและเบียร์สดนี้เหมาะกับอาหาร
บาวาเรียนในขนาด “เยอรมันพอร์ชัน” 
โดยเฉพาะขาหมูเยอรมัน (Schweins- 
haxe) เพราะไม่มีมวลที่ไปเร่งความอิ่ม
เยอะเกินไป และไม่ลื่นเกินจนดื่มเร็ว
แล้วไปแย่งที่อาหาร

Beck’s
เจ้าพ่อจากเบรเมน 

(Bremen) เบียร์ที่เรียกได้ว่า
เป็นตัวแทนรสชาติพื้นฐาน
ของเบียร์เยอรมัน เนื่องจาก
ชื่อเสียงของแบรนด์และหา
ซื้อได้ทั่วประเทศ แม้ว่าเบคส์
จะเป็นเบียร์ที่ส่งออกมาก
ที่สุด คือ เกือบ 100 ประเทศ
ทั่วโลก แต่ก็ไม่ได้มียอด
จำาหน่ายสูงสุดในเยอรมนี 
และถึงแม้จะหาซื้อได้ทุกที่ แต่คน
เยอรมันก็ยังมีความ “แคว้นนิยม” อยู่ 
เช่น คนฮัมบวร์กก็จะดื่มแต่ Astra คน
เบอร์ลินก็จะบอกว่ามีแต่คนเบรเมนที่คิด
ว่าเบ็คส์อร่อยที่สุด

เรื่องรสชาติ หลายคนก็คงคุ้นเคยกัน
ดี เป็นเบียร์ที่ดื่มง่ายตามแบบพิลสเนอร์ 
ลื่นคอ ติดหวานนิดหน่อย แอลกอฮอล์ 

4.9% ส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นแบบขวดจะ
อร่อยลื่นกว่าแบบกระป๋อง กลิ่นยีสต์
อ่อนๆ ฮอปส์และมอลต์กลางๆ ไม่ข่มกัน 
ดื่มกับอาหารได้หลากหลาย ตั้งแต่ข้าว
ผัดกะเพราถึงปาเอญา (ข้าวผัดสเปน) 
หรือกับซิวหยกฉาวฝ่าน (ข้าวผัดหมู
กรอบแบบกวางตุ้ง) ก็ไม่แย่ เพราะรสไม่
ข่มสิ่งอื่น และความลื่นเป็นเอกลักษณ์ 
แต่สิ่งนี้เองที่ทำาให้แฟนๆ เบียร์จาก
เบลเยียมและเชคที่มีรสชัดเจนกว่า บอก
ว่าดื่มแล้วไม่รู้สึกอะไร

Stuttgarter Hofbräu
สะดุดตาที่ฉลากด้วย

ฟอนต์แบบโบราณ ที่ตัว S 
ดูเหมือนตัว G จนสับสนว่า
ยี่ห้อคือ กตุทท์การ์เทอร์หรือ
เปล่า เบียร์ชตุทท์การ์เทอร์ 
โฮฟบรอยนี้ ถือว่าโด่งดัง
และมียอดขายสูงสุดใน 
Baden-Württemberg แต่ก็
อย่างที่ทราบกันดีว่าแถบนี้
ไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิต
เบียร์เท่าไหร่ ถึงกับมี
เพื่อนๆ ที่ชตุทท์การ์ทบ่นน้อยใจ แต่ยัง
ไม่วายเกทับว่าเบียร์ไม่อร่อยแต่มี 
Mercedes-Benz กับ Porsche

เมื่อรินเข้าปากจะรู้สึกถึงรสขมจางๆ 
กลมกล่อมไม่หวานติดปลายลิ้นหลังกลืน 
กลิ่นมีน้อยมาก ถ้าใครชอบเบียร์ที่มีกลิ่น
ชัดๆ อาจไม่ติดใจเท่าไหร่ จุดสังเกตุอีก
อย่าง คือ ความซ่า ที่ถ้าคนชอบก็ชอบ
เลย ขวดที่ผมชิมนี้เป็นแบบพิลสเนอร์ มี
แอลกอฮอล์ 4.9% ตามค่านิยมเบียร์
เยอรมัน แต่ด้วยเพราะความซ่าดังกล่าว
เลยทำาให้รู้สึกว่าเบาไปนิด คล้ายเบียร์
ไม่มีแอลกอฮอล์ (alkoholfrei) ไปหน่อย 
เหมาะกับการดื่มกับมื้อเบาๆ พร้อมขนม
ขบเคี้ยวระหว่างวัน หรือดื่มเร็วพร้อม
เคบับก็เข้ากัน แม้แต่อ่านหนังสือพร้อม
จิบชตุทท์การ์ทเทอร์ โฮฟบรอย ไปด้วยก็
ไม่เสียหาย เพราะลื่นคอ รสไม่เด่นออก
มาจนเสียสมาธิ และความซ่าคอยปลุกไม่
ให้หลับ 
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